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เอกสารข่าวรัฐสภา

ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๘๐๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม	 ๗

การประชุมสภา	 ๑๕
 สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	 ๑๕
 - การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป)

 สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ๑๘
 - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

 - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

 - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

 - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

 - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป)

 - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป)

 สรุปผลการประชุมวุฒิสภา	 ๒๙
 - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

 - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป) 

 - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) 

 - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป) 

 - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) 

 - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

 - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป)



รอบรั้วสภา	 ๕๗

 ข่าวในประเทศ	 ๕๗
 - เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

  ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน

 - สภาฯ มีมติผ่านกฎหมายภาษีเหล้า – เบียร์

 - กกต. เห็นชอบระเบียบการเลือกตั้ง ส.ส. - ส.ว. ในต่างประเทศ

 - วุฒิสภาย้ำาไม่มีปัญหาหากไม่มีประธานศาลรัฐธรรมนูญสรรหา

  คณะกรรมการสรรหา กกต. ชุดใหม่

 - กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อังกฤษ จัดสัมมนาพัฒนาการ

  ระบอบประชาธิปไตยในอังกฤษ

 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพร้อมเต็มที่รับนายกรัฐมนตรีจีนเยือนรัฐสภาไทย

 - ที่ประชุมสภามีมติผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน ๒ ล้านล้านบาท

 - วุฒิสภาเห็นชอบให้นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ดำารงตำาแหน่งเป็นตุลาการ

  ศาลรัฐธรรมนูญ 

 - รองประธานรัฐสภาหวังให้วรรณกรรมการเมืองยังประโยชน์ต่อประชาธิปไตยและ  

  การเมืองไทย 

 - นายกฯ แถลงผลงาน บริหาร ๑ ปี เจอสารพัดปัญหา

 - ผู้นำาฝ่ายค้านฯ รับหนังสือขอคัดค้านการขอสัมปทานบัตรทำาเหมืองแร่เกลือหินใต้ดิน  

  จากกลุ่มผู้คัดค้าน 

 - รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มา ส.ว.

 - กลุ่ม ๔๐ ส.ว. ยื่นเรื่องผ่านประธานรัฐสภาขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

  แก้รัฐธรรมนูญขัดมาตรา  ๑๕๔ 

 - ฝ่ายค้านยื่นหนังสือผ่านประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

  ร่างรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 - วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ

  คณะกรรมการกฤษฎีกา
	 ข่าวต่างประเทศ	 ๗๗
	 - ผู้นำาพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาจับเข่าคุยแก้ปัญหาการเมือง

  ยุติความรุนแรง

 - กองทัพอียิปต์บุกเมืองที่กลุ่มอิสลามเข้ายึดครอง



 - นักเคลื่อนไหวยุวชนชาวปากีสถานและอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง

  สหรัฐได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลซาคารอฟ

 - สองพรรคการเมืองคู่แข่งของกัมพูชาใกล้จะบรรลุข้อตกลงหลังเกิดปัญหาขัดแย้ง

  เรื่องผลการเลือกตั้ง       

 - ศาลบังกลาเทศสั่งประหารชีวิตแกนนำาอิสลามิสต์

 - เสียงข้างมากวุฒิสภาฝรั่งเศสอนุมัติข้อเสนอสั่งห้ามประกวดนางงามเด็ก

  อายุตำ่ากว่า ๑๖ ปี

 - พรรคฝ่ายค้านบาห์เรนประกาศควำ่าบาตรการเจรจากับรัฐบาล

 - “สีหมุนี” วอนฝ่ายค้านประชุมสภาเพื่อแสดงความเป็นเอกภาพของประเทศ

 - สหรัฐทบทวนความปลอดภัยฐานทัพทั่วโลก 

 - นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมั่นใจรัฐบาลใหม่จะทำางานร่วมกับอินโดนีเซียได้ด้วยดี

 - สมาชิกรัฐสภาฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาพร้อมเข้าร่วมการเปิดประชุมสภาแม้ฝ่ายค้าน

  ขู่ควำ่าบาตร     

 - อียูบรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสิงคโปร์

 - “แมร์เคล” เผยติดต่อกับผู้นำาพรรค SPD แล้ว หวังหารือตั้งรัฐบาลผสม

 - “สม รังสี” ขู่ประท้วงใหญ่ทั่วประเทศ

 - รัฐสภาอิตาลีเตรียมลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล

 - นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเริ่มเจรจาตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคเอสพีดี

 - นายกฯตุรกี แถลงเตรียมปฏิรูปการเมือง

คณะกรรมาธิการ	 ๙๔

 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ	 ๙๔
 - คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม

  ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา 



	 การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ	 ๑๐๒
 - คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ

  และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 

  และผู้ด้อยโอกาส  วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

เปิดโลกรัฐสภา	 ๑๑๖

 สาธารณรัฐชาด Republic of Chad

ก้าวทันกฎหมาย	 ๑๒๔

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

 หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 ๑๒๙

 ไฟฟ้าดวงแรกสว่างไสวในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง

เรื่องน่ารู้	 ๑๓๔

 ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร เมื่อเปิด “ประชาคมอาเซียน”
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ภาพกิจกรรม

ประธานรัฐสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูต

	 วันศุกร์ที่	 ๒๐	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๑.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๒										

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ให้การรับรองนายหนิง	 ฟู่ขุย	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทย										

ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งใหม่
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ประธานรัฐสภาร่วมประชุมกรรมการ กกต. และกรรมการ ป.ป.ช.

	 วันศุกร์ที่	๒๐	กันยายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๓.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรองพิเศษ	ชั้น	๒	

อาคารรัฐสภา	 ๒	 นายสมศักดิ์	 	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 และคณะกรรมการ

สรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ (ป.ป.ช.)	 ที่มีนายไพโรจน์	 วายุภาพ	

ประธานศาลฎีกา	 เป็นประธานประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา	 ๒๓๐	 ของรัฐธรรมนูญหรือเข้ารับการสรรหาเป็น	 กกต.	 จำานวน	 ๓	 คน		

แทน	 กกต.	 ชุดปัจจุบันที่ครบวาระการดำารงตำาแหน่งทั้งหมดและประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒ	ิ

ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา	๘	มาตรา	๙	 และมาตรา	 ๑๐	 ของรัฐธรรมนูญ

เป็นกรรมการ	ป.ป.ช.	 ๑	 คน	 แทน	 นายกล้านรงค์	 	 จันทิก	ที่พ้นจากตำาแหน่งเนื่องจากมีอายุ

ครบ	๗๐	ปี
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ประธานรัฐสภาให้การรับรองประธานรัฐสภาพม่า

	 วันจันทร์ที่	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๔.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 อาคารรัฐสภา	 ๑									

นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การรับรอง										

นายฉ่วน	 มาน  ประธานรัฐสภาและประธานสภาประชาชนสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า										

พร้อมคณะ	 ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและในฐานะแขกของ	

รัฐสภาไทย
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รองประธานสภาฯ เปิดงานแสดงนิทรรศการ

	 วันพุธที่	 ๑๘	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง																				

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง														

เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาและแสดงนิทรรศการ	 “โครงการสร้างพลังป้องกัน																								

โรคอัมพฤกษ์	 อัมพาต”	 ซึ่งจัดโดย	 คณะกรรมาธิการสาธารณสุข	 สภาผู้แทนราษฎร
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รองประธานสภาฯ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 วันจันทร์ที่	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง														

อาคารรัฐสภา	๑	นายเจริญ		จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	เป็นประธาน

เปิดโครงการ	 “การแลกเปลี่ยนเรียนรู	้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร”	 ประจำาปี	 ๒๕๕๖	 ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง												

วันที่	 ๒๓	 -	 ๒๗	 กันยายน	 ๒๕๕๖
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รองประธานสภาฯ พร้อมด้วยเลขาธิการสภาฯ 

ร่วมพิธีมอบของที่ระลึกวันเกษียณอายุข้าราชการ
	

	 วันจันทร์ที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๓.๐๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้นล่าง

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 พร้อมด้วย

นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมในพิธีมอบของที่ระลึก															

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	๒๕๕๖
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เลขาธิการสภาฯ เป็นประธานเปิดโครงการบรรยาย 

เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

	 วันอังคารที่	๒๔	กันยายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๓.๓๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้นล่าง

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธาน																

ในพิธีเปิดโครงการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	 -	 คุณธรรม												

และจริยธรรมในการดำาเนินชีวิตให้แก่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของสำานักงานเลขาธิการ								

สภาผู้แทนราษฎรและพิธีมอบเข็ม	เกียรติบัตร	โล่ประกาศเกียรติคุณ”
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เลขาธิการสภาฯ เปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 วันศุกร์ที่	๒๗	กันยายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้นล่าง

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธาน													

ในพิธีปิดโครงการ	 “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร”	 ประจำาปี	 ๒๕๕๖	 ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง						

วันที่	 ๒๓	-	๒๗	 กันยายน	 ๒๕๕๖
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สรุปผลการประชุมร่วมกันของสภา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 วันเสาร์ที่	 ๒๘	 กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมร่วมกันของ

รัฐสภา	ครั้งที่	 ๑๑	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 โดยมีนายสมศักดิ์	 	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและ

นายนิคม		ไวยรัชพานิช	รองประธานรัฐสภา	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	

๑๐.๒๔	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและ														

นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 รองประธานรัฐสภา	 ขึ้นบัลลังก์	 ประธานรัฐสภากล่าวเปิดประชุม												

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

การประชุมสภา
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	 ๑.	คำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญ	 กรณีพลเอก	 สมเจตน์	 บุญถนอม	 และนายวิรัตน์										

กัลยาศิริ	 และคณะ	 และกรณีนายสาย	 กังกเวคิน	 กับคณะ	 และนายพีระพันธุ์	 สาลีรัฐวิภาค							

กับคณะ	 ได้ยื่นคำาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๖๘	 ว่า

กรณีนายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	นายนิคม	ไวยรัชพานิช	และคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภา	 ร่วมกันเข้าชื่อยื่นเสนอญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไข									

เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	 พุทธศักราช	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	๑๑๕	

มาตรา	๑๑๖	วรรคสอง	มาตรา	๑๑๗	มาตรา	๑๑๘	มาตรา	๑๒๐	และมาตรา	๒๔๑	วรรคหนึ่ง	

และยกเลิกมาตรา	๑๑๓	และมาตรา	๑๑๔)	เป็นการกระทำาการเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจในการปกครอง

ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่	 ซึ่งศาล

รัฐธรรมนูญได้มีคำาสั่งรับคำาร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว	เมื่อวันที่	๒๕	กันยายน	๒๕๕๖	

และวันที่	๒๗	กันยายน	๒๕๕๖

	 ๒.	ผังแสดงพื้นที่ใช้งานและสิ่งอำานวยความสะดวกสมาชิกรัฐสภาสำาหรับอาคาร

รัฐสภาแห่งใหม่

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อจากนั้น	ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	๓		เรื่องที่

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	๑๑๕	มาตรา	๑๑๖	

วรรคสอง	มาตรา	๑๑๗	มาตรา	๑๑๘	มาตรา	๑๒๐		และมาตรา	๒๔๑	วรรคหนึ่ง	และยกเลิก

มาตรา	๑๑๓	และมาตรา	๑๑๔)	ซึ่งเป็นการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่	๓

	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๓๕๘	เสียงไม่เห็นชอบ	๒	เสียง	และ

งดออกเสียง	๓๐	เสียง	คะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของทั้งสองสภา	 (จำานวนสมาชิกของทั้งสองสภามี	 ๖๔๙	 คน	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จำานวน	 ๕๐๐	 คน	 สมาชิกวุฒิสภา	 จำานวน	 ๑๔๙	 คน)	 จึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยใน

การที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ	 ตามมาตรา	๒๙๑	(๖)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

จากนั้นประธานรัฐสภาได้สั่งปิดการประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๒.๐๗	นาฬิกา



17

สรุปผลการพิจารณา

	 เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฯ	จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -		 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....			

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	๑๑๕	มาตรา	๑๑๖	วรรคสอง	 มาตรา	๑๑๗	

มาตรา	๑๑๘	มาตรา	๑๒๐	และมาตรา	๒๔๑	วรรคหนึ่ง	และยกเลิก		มาตรา	๑๑๓	และมาตรา	

๑๑๔)
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สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

	 ที่รัฐสภา	 วันพุธที่	 ๑๘	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมสภา																													

ผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๙	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ	โดยมี	 นายวิสุทธิ์		ไชยณรุณ	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	

๑๐.๔๑	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร								

คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	จากนั้น

ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน	 คือ	 พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติม								

พระราชบัญญัติสุรา	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 (ฉบับที่ 	 ๗)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ซึ่ งคณะรัฐมนตรี																						

เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน)

	 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	(นายทนุศักดิ์		เล็กอุทัย)	ได้แถลงเหตุผล	

มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ งสองผลัดเปลี่ยนกัน																								
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ดำาเนินการประชุม	รัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายทนุศักดิ์	 	 เล็กอุทัย)	ตอบชี้แจง

จนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชกำาหนดฉบับดังกล่าว	 จากนั้น																				

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ได้สั่งปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๐๓	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณา

	 อนุมัติพระราชกำาหนด	จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -		 พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 (ฉบับที่	 ๗)			

พ.ศ.	๒๕๕๖
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

	 ที่รัฐสภา	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๙	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุม																		

สภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๑๐	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 เป็นพิเศษ	 โดยมี																														

นายวิสุทธิ์		ไชยณรุณ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	

เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๕๔	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร										

คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	จากนั้น

ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	 ๔	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	

ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน																	

ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว														

(ในระเบียบวาระที่	๔)

	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่	 ๒	 โดยเริ่มต้นพิจารณาตั้งแต่ชื่อร่าง	 คำาปรารภ									

แล้วเรียงตามลำาดับมาตรา	 โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกัน							

ดำาเนินการประชุม	 ที่ประชุมได้พิจารณาจนถึงมาตรา	๓	 จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่หนึ่ง	 ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภา																														

ผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	และได้สั่งปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๒๑.๒๒	นาฬิกา
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

	 ที่รัฐสภา	 วันศุกร์ที่	 ๒๐	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมสภา																											

ผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๑๑	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 เป็นพิเศษ	 โดยมีนายวิสุทธิ์															

ไชยณรุณ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุม

เวลา	๑๐.๒๖	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร										

คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	จากนั้น

ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	๔	เรื่อง	ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	คือ	

ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน																

ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว															

(ในระเบียบวาระที่	 ๔)	 โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุม	 สภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔						

ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๐	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ	 วันพฤหัสบดีที่	๑๙	กันยายน	๒๕๕๖	

	 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	 ๓	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และได้

ลงมติเห็นชอบในวาระที่	 ๓	 เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ	 ทั้งนี้																		

ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อแจ้งไปยัง																	

คณะรัฐมนตรีด้วย	 โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้รองประธาน														

สภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 จากนั้นรองประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 คนที่สอง	 ได้สั่งปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๒๓.๒๖	นาฬิกา	

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ	จำานวน	๑	ฉบับ	คือ	

	 -		 ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	พ.ศ.	....	
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๒๔	 และวันพุธที่	 ๒๕	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖																					

มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๑๒	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 เป็นพิเศษ											

โดยมี	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธาน	

การประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	๑๔.๐๘	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร									

คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	จากนั้น

ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการถ่ายทอดการประชุมเพื่อพิจารณารายงานแสดง																							

ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	 รัฐบาล	 นางสาวยิ่งลักษณ์	

ชินวัตร	 ปีที่หนึ่ง	 นอกจากมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย								

และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาตามปกติแล้ว	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้มี

การถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 จนกว่าการพิจารณา																

จะแล้วเสร็จ	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๑	 วรรคสอง	 ทั้งนี้	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย													

ของดการถ่ายทอดการประชุมในระหว่างเวลา	 ๒๐.๐๐	 -	 ๒๐.๓๐	 นาฬิกา	 เพื่อถ่ายทอดข่าว		

ในพระราชสำานัก

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	 รัฐบาล	

นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ปีที่หนึ่ง	(วันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๔	ถึงวันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๕)	

(ในระเบียบวาระที่	๒)

	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 (นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร)	

และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายกิตติรัตน์	 ณ	 ระนอง)															

ได้เสนอรายงานฉบับนี้	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสอง						

ได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม			

(นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร)	 รองนายกรัฐมนตรี	 (นายปลอดประสพ	 สุรัสวดี)	 รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	(นายสุรพงษ์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล)	รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 (พลเอก	 พฤณท์	 สุวรรณทัต)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข	 (นายประดิษฐ์	 สินธวณรงค์)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ																	
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และสิ่งแวดล้อม	 (นายวิเชษฐ์	 เกษมทองศรี )	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์																										

(นายยรรยง	 พวงราช)	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายทนุศักดิ์	 เล็กอุทัย)														

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายณัฐวุฒิ	 ใสยเกื้อ)	 รัฐมนตรีประจำาสำานัก														

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ (นายวราเทพ	 รัตนากร)	

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 (นายประเสริฐ	 บุญชัยสุข)	 ตอบข้อซักถาม											

ของสมาชิกฯ	 จนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ได้สั่งพัก

การประชุมเวลา	 ๒๓.๒๗	 นาฬิกา	 และนัดประชุมต่อในเวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ของวันพุธที่	

๒๕	กันยายน	๒๕๕๖

	 เมื่อถึงเวลา	๐๙.๐๗	นาฬิกา	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ได้ดำาเนิน

การประชุมต่อ	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยน

กันดำาเนินการประชุม	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายนิวัฒน์

ธำารง	 บุญทรงไพศาล)	 รองนายกรัฐมนตรี	 (นายปลอดประสพ	 สุรัสวดี)	 รองนายกรัฐมนตรี									

(นายพงศ์เทพ	เทพกาญจนา)	รองนายกรัฐมนตรี	 (พลตำารวจเอกประชา	พรหมนอก)	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน	 (นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 (นายจาตุรนต์	 ฉายแสง)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ											

สิ่งแวดล้อม	 (นายวิเชษฐ์	 เกษมทองศรี )	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม																				

และความมั่นคงของมนุษย์	 (นางปวีณา	 หงสกุล)	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์											

(นายณัฐวุฒิ	ใสยเกื้อ)	และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (นายวิสาร	 เตชะธีราวัฒน์)	

ตอบข้อซักถามของ	 สมาชิกฯ	 จนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว				

จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ได้สั่งปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๐๐	นาฬิกา
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) 

	 ที่รัฐสภา	 วันพุธที่	 ๒๕	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมสภา																														

ผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๑๓	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 โดยมีนายเจริญ	 จรรย์โกมล										

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	

๑๘.๐๖	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร						

คนที่หนึ่ง	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	จากนั้น

ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำาระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมและรับรอง

รายงานการประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง

ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๒๔	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	เป็นพิเศษ	 วันศุกร์ที่	๑๙	

เมษายน	 ๒๕๕๖	 ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม												

การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	พ.ศ.	....	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

	 ๒.	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๔	 (สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๒	กันยายน	๒๕๕๖	

และครั้งที่	๕	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ	วันอังคารที่	๓	กันยายน	๒๕๕๖	ได้ลงมติเห็นชอบด้วย

กับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ซึ่งสภา																

ผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

	 ๓.	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๗	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๙	กันยายน	๒๕๕๖	

ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ	 ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	

จำานวน	๒	ฉบับ	คือ

	 	 (๑)	ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	....

	 	 (๒)	ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน			

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๒	(สมัยสามัญทั่วไป)	จำานวน	๑๓	ครั้ง	คือ	

	 ครั้งที่		๖	วันพุธที่	๒๒	สิงหาคม	๒๕๕๕

	 ครั้งที่		๗	วันพฤหัสบดีที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๕
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	 ครั้งที่		๘	วันพุธที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๕

	 ครั้งที่		๙	วันพฤหัสบดีที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๑๐	วันพุธที่	๕	กันยายน	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๑๑	วันพฤหัสบดีที่	๖	กันยายน	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๑๒	วันพุธที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๑๓	วันพฤหัสบดีที่	๑๓	กันยายน	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๑๔	วันพุธที่	๑๙	กันยายน	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๑๕	วันพฤหัสบดีที่	๒๐	กันยายน	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๑๖	วันพุธที่	๒๖	กันยายน	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๑๗	วันพฤหัสบดีที่	๒๗	กันยายน	๒๕๕๕	และ

	 ครั้งที่	๑๘	วันพุธที่	๓	ตุลาคม	๒๕๕๕

	 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง	๑๓	ครั้งดังกล่าว

	 จากนั้น	ได้มีสมาชิกฯ	เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๖	เพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ	

ข้อ	๔๖	วรรคสอง	เป็นการชั่วคราวในการขอนำาร่างพระราชบัญญัติ	ตามลำาดับดังต่อไปนี้ขึ้นมา

พิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ	คือ

	 ๑.		ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	

ซึ่ง	คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑๙)

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่ง	คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒๑)

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมลงมติ	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.		ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	

ซึ่ง	คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑๙)

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	ซึ่ง	คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒๑)

	 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม	 (พลเอก	 ยุทธศักดิ์	 ศศิประภา)	 ได้แถลง

หลักการและเหตุผลทีละฉบับตามลำาดับแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการ											

แห่งร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	(ฉบับที่	..)		พ.ศ.	....	และเนื่องจาก								

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาตามที่สมาชิกฯ	 เสนอ	 ที่ประชุม								

จึงได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ในวาระที่	 ๒	 โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ											
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แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่	 ๓	 เพื่อเสนอให้วุฒิสภา

พิจารณา		ต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ												

	 ต่อมา	ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติยศทหาร	

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 และเนื่องจากที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา

ตามที่สมาชิกฯ	 เสนอ	 ที่ประชุมจึงได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ในวาระที่	 ๒																	

โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และได้ลงมติเห็นชอบ							

ในวาระที่	 ๓	 เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ	 จากนั้น	 รองประธาน												

สภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ได้สั่งปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๔๒	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	

	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ	จำานวน	๒	ฉบับ	คือ

	 ๑.		ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป) 

	 ที่รัฐสภา	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๖	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุม																			

สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๔	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 โดยมีนายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุม							

เวลา	๑๑.๓๒	นาฬิกา

	 เมื่ อครบองค์ประชุมสำ าหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ ถามแล้ว																													

นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน										

สภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้ดำาเนินการประชุม																												

ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายพหล	 วรปัญญา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดลพบุรี	

พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร	 ข้าวโพด	 เลี้ยงสัตว์ราคาตกต่ำา																	

ถาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 ๒.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายธนิตพล	 ไชยนันทน์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก	

พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำา	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 โดยในระหว่าง												

การพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ ง	 ได้ผลัดเปลี่ยน																				

ปฏิบัติหน้าที่

	 กระทู้ถามในลำาดับที่ 	 ๑	 และ	 ๒	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์																												

(นายณัฐวุฒิ	ใสยเกื้อ)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายกุลเดช	 พัวพัฒนกุล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																						

จังหวัดอุทัยธานี	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 วิกฤตน้ำาท่วมในปัจจุบัน	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี															

ซึ่ง	รองนายกรัฐมนตรี	(นายปลอดประสพ	สุรัสวดี)	และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	

(นายประชา	 ประสพดี)	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายฉัตรพันธ์	 เดชกิจสุนทร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																

จังหวัดกาญจนบุรี	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ของบประมาณก่อสร้างระบบสูบน้ำา	 และระบบ

คลองซอย	 พื้นที่ตำาบลหนองขาว	 อำาเภอท่าม่วง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำาคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อน							
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การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป	 ตามข้อบังคับฯ										

ข้อ	๑๔๗

	 ๒.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายเกียรติ์อุดม	 เมนะสวัสดิ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร											

จังหวัดอุดรธานี	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ขอทราบความคืบหน้าของโครงการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู

แหล่งน้ำาหนองหานกุมภวาปี	จังหวัดอุดรธานี	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	(นายวิเชษฐ์	เกษมทองศรี)	เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ ถาม	 ของ	 นางชมภู 	 จันทาทอง	 สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร																			

จังหวัดหนองคาย	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอประชุม															

โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม	 อำาเภอสังคม	 จังหวัดหนองคาย	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำาคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อน							

การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไปตามข้อบังคับฯ								

ข้อ	 ๑๔๗	 จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๐๖	นาฬิกา
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การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

	 ที่รัฐสภา	วันศุกร์ที่	๖	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	๖	

(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ	โดยมีนายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๓๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธาน

วุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

	 เรื่องการประชุมวุฒิสภาเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอนนายสุรพงษ์	 สืบวงศ์ลี	

เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และ							

นายไกรสร	 พรสุธี	 เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

ออกจากตำาแหน่งตามมาตรา	 ๒๗๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ซึ่งกระบวนการ						

ในการพิจารณาถอดถอนจะเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	 พ.ศ.	๒๕๕๑	ในหมวด	๖	

การถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งตามมาตรา	 ๒๗๐	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 โดยข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๗									

ได้กำาหนดให้สมาชิกวุฒิสภาจักต้องวางตนเป็นกลางและเที่ยงธรรมไม่กล่าวหรือแสดงไม่ว่าด้วย

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
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วิธีใดๆ	 ซึ่งข้อความหรือความเห็นอันจะทำาให้การพิจารณาและการวินิจฉัยของที่ประชุมต้อง

เสียความยุติธรรมไป	 ดังนั้น	 จึงขอให้สมาชิกวุฒิสภาได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ		

ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ทั้งนี้	 ในการประชุมครั้งนี้	 ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงาน												

การประชุมและระเบียบวาระเรื่องกระทู้ถาม

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน												

การประชุมวุฒิสภาเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอนนายสุรพงษ์	 สืบวงศ์ลี	 เมื่อครั้งดำารง

ตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และนายไกรสร	 พรสุธี	

เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ออกจากตำาแหน่ง	

ตามมาตรา	๒๗๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 ๑.	 การกำาหนดวันแถลงเปิดสำานวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม						

การทุจริตแห่งชาติ	ผู้กล่าวหา	และนายสุรพงษ์		สืบวงศ์ลี	และนายไกรสร		พรสุธี	 ผู้ถูกกล่าวหา

ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๒๐	สืบเนื่องจากประธานกรรมการ	ป.ป.ช.	

ได้ส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงมายังประธานวุฒิสภา  เพื่อให้วุฒิสภาดำาเนินการถอดถอน							

นายสุรพงษ์	 สืบวงศ์ลี	 เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารออกจากตำาแหน่ง	ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ	หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย

มิชอบ	 เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	 หรือปฏิบัติ	 หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย

ทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 ๑๕๗	 กรณีอนุมัติแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการ

ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ	 (ฉบับที่	 ๕)	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 ตุลาคม	 ๒๕๔๗	 เพื่อลดสัดส่วน							

การถือหุ้นของ	 บริษัท	ชินคอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	ที่ต้องถือหุ้นในบริษัท	ชินแซทเทลไลท์	

จำากัด	(มหาชน)	หรือบริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)	ในปัจจุบันจากเดิม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕๑	

เป็นไม่ร้อยกว่าร้อยละ	 ๔๐	 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดโดยมิชอบและขอให้วุฒิสภาดำาเนินการ

ถอดถอนนายไกรสร	 พรสุธี	 เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร	 ออกจากตำาแหน่ง	 ฐานเป็นตัวการร่วมในการกระทำาความผิดกับนายสุรพงษ์						

สืบวงศ์ลี	 เนื่องจากขณะกระทำาความผิดในเรื่องดังกล่าว	 นายไกรสร	 พรสุธี	 ดำารงตำาแหน่ง

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 จึงถือว่าเป็น	 ผู้ดำารงตำาแหน่งระดับสูง

ตามมาตรา	 ๔	 ประกอบมาตรา	 ๕๘	 (๑๙)	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔								

ซึ่งในการดำาเนินกระบวนการถอดถอนได้ดำาเนินการในส่วนของการแจกสำาเนารายงาน												



31

การไต่สวนให้แก่สมาชิกวุฒิสภา	 และผู้ถูกกล่าวหา	 เพื่อศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน	

ก่อนถึงวันประชุมนัดแรก	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๑๕	 แล้ว	 ดังนั้น	 การประชุมวุฒิสภาครั้งนี้													

จึงเป็นการประชุมนัดแรก	 ซึ่งต้องกำาหนดภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภาได้รับรายงาน	 และ

ความเห็นของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เพื่อกำาหนดวันแถลงเปิดสำานวนของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

และผู้ถูกกล่าวหา	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๑๗	 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติกำาหนดวันแถลงเปิดสำานวน	

และการแถลงคัดค้าน	 ในวันอังคารที่	 ๑๗	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก						

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีสิทธิแถลงเปิดสำานวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 ภายหลังจากนั้น	 ให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้แทนมีสิทธิแถลงคัดค้านโต้แย้งคำาแถลงเปิด

สำานวน	 หรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 โดยไม่มีการซักถามตาม						

ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๐	 วรรคหนึ่ง	 พร้อมทั้งให้สมาชิกฯ	 เสนอญัตติ	 เพื่อกำาหนดประเด็นซักถาม

โดยเสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม	ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่	๒๒	สิงหาคม	๒๕๕๖	ถึงวันจันทร์ที่	๑๖	

กันยายน	๒๕๕๖	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๐	 วรรคสอง	 ทั้งนี้	 เพื่อให้คณะกรรมาธิการซักถาม				

ได้รวบรวมในการจัดทำารายงานฯ	 นำาเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องภายใน					

เจ็ดวัน	 (กำาหนดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องในวันจันทร์ที่	 ๒๓	 กันยายน	

๒๕๕๖)	โดยต้องแจ้งมติให้คู่กรณีทราบโดยพลัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๐	วรรคสาม

	 ๒.	การพิจารณาคำาขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของนายสุรพงษ์	 สืบวงศ์ลี	 และ						

นายไกรสร		พรสุธี	ผู้ถูกกล่าวหา	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๑	ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นคำาขอเพิ่มเติม

พยานหลักฐานอันเป็นพยานเอกสาร	จำานวน	๗	รายการ	ได้แก่

	 รายการที่	๑	บันทึกถ้อยคำารับรองข้อเท็จจริงของนายวินิจ		ศิลามงคล

	 รายการที่	๒	สำาเนางบการเงินของบริษัท	ชินคอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	สำาหรับ

รอบบัญชีประจำาปี	๒๕๔๘	ถึง	ปี	๒๕๕๕

	 รายการที่	 ๓	 สำาเนาหนังสือของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	ลงวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๔๘	เรื่อง	การขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อ

ประชาชน

	 รายการที่	 ๔	 สำาเนาหนังสือของบริษัท	 ชินแซทเทลไลท์	 จำากัด	 (มหาชน)																											

ที่	 ชซ.๑๘๐/๒๕๔๘	 ลงวันที่	 ๑	 มิถุนายน	 ๒๕๔๘	 เรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน																				

ต่อบุคคลทั่วไปโดยบริษัท	ชินแซทเทลไลท์	จำากัด	(มหาชน)	

	 รายการที่	๕	สำาเนาหนังสือนำาส่งรายได้ตามสัญญาดำาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร

ภายในประเทศของบริษัท	 ไทยคมจำากัด	 (มหาชน)	 แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ										

การสื่อสาร	ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	ถึง	งวดเดือนธันวาคม	๒๕๕๕
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	 รายการที่	 ๖	 สำาเนาหนังสือขอความเป็นธรรมของนายสุรพงษ์	 สืบวงศ์ลี													

ถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ฉบับลงวันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๕๖

	 รายการที่	๗	 สำาเนาหนังสือขอความเป็นธรรมของนายไกรสร		พรสุธี	 ถึงประธาน

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ฉบับลงวันที่	 ๙	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖																						

ไว้เป็นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม

	 ในการนี้	 ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าเป็นพยานเอกสารหรือพยานวัตถุสำาคัญที่ผู้ถูกกล่าวหา

ได้นำาเข้าสู่การพิจารณาในชั้นไต่สวนของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 แล้ว	 แต่คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 ไม่ยอมรับหรือไม่ยอมนำาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 หรือมีเหตุ											

อันสมควรแสดงได้ว่าตนไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนำาพยานดังกล่าวมาแสดงเพื่อประโยชน์ของ

ตนหรือไม่ทราบว่าพยานดังกล่าวได้มีอยู่	ทั้งนี้	ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นคำาขอก่อนการประชุมนัดแรก

ไม่น้อยกว่าห้าวันซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๑	วรรคหนึ่งและวรรคสอง

	 จากนั้นประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้นายธรรมนูญ	 เรืองดิษฐ์	 ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ผู้กล่าวหา	 ชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาคำาขอเพิ่มเติม

พยานหลักฐานของนายสุรพงษ์	 	สืบวงศ์ลี	ผู้ถูกกล่าวหาที่	๑	นายไกรสร		พรสุธี	ผู้ถูกกล่าวหา							

ที่	๒	และต่อมา	ประธานของที่ประชุมขอมติจากที่ประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๑	วรรคสอง	

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมพยานหลักฐานทีละเรื่อง	จำานวน	๗	รายการ	ตามลำาดับ	

ตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ

	 ในการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้ ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ 																

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	เรื่องค้างพิจารณา	เรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่นๆ

	 เลิกประชุมเวลา	๑๑.๕๐	นาฬิกา
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การประชุมวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป) 

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๙	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา										

ครั้งที่	๗	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 โดยมีนายสุรชัย	 	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๔๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธาน

วุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาขึ้นบัลลังก์	และได้กล่าวเปิดประชุม

	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ		

ซึ่งได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้เลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ	 ขึ้นมาพิจารณาก่อน	

คือ	 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพลังงาน	 แทนตำาแหน่งที่ว่าง	 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ตั้ง

นางพรทิพย์	โล่ห์วีระ	จันทร์รัตนปรีดา	เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง

	 จากนั้น	ได้มีสมาชิกฯ	(นางพิกุลแก้ว		ไกรฤกษ์)	เสนอญัตติขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องที่เสนอใหม่	 ลำาดับที่	 ๖.๔	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ					

การต่างประเทศ	 วุฒิสภาเพิ่มเติม	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งนายบรรชา	 พงษ์อายุกูล		

เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศเพิ่มเติม

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

เรื่องด่วน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	ดังนี้

	 ๑.	 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งอัยการสูงสุด								

ตามมาตรา	 ๒๕๕	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 ประกอบมาตรา	 ๑๐	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ

และพนักงานอัยการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 (เรื่องด่วนที่	 ๔)	 เมื่อประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อ						

ทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัต	ิ ความประพฤต	ิ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการ

เสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งอัยการสูงสุดได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 ในส่วนที่หนึ่ง			

ซึ่งเป็นรายงานโดยเปิดเผยแล้ว	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุมลับ	 ตามที่																		

คณะกรรมาธิการฯ	 ร้องขอตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๘	 วรรคสอง	 เพื่อพิจารณารายงานในส่วน							

ที่สอง	 ซึ่งเป็นรายงานลับ	 ตามข้อบังคับฯข้อ	 ๑๐๖	 วรรคสอง	 หลังจากดำาเนินการประชุมลับ	

ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผย	และให้สมาชิกฯ	ออกเสียงลงคะแนนให้

ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอัยการสูงสุดด้วยวิธีการลงคะแนนลับด้วยการใช้บัตร

ออกเสียงลงคะแนน	ตามที่ได้กำาหนดไว้ในมาตรา	๑๒๖	วรรคห้า	ของรัฐธรรมนูญฯ	ซึ่งที่ประชุม
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ลงมติให้ความเห็นชอบให้นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง	 ดำารงตำาแหน่งอัยการสูงสุดตามมาตรา	

๒๕๕	ของรัฐธรรมนูญฯ

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	 .....	 ซึ่งคณะ

กรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)	 โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงานและ	

ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการร่วมกันที่บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๔๗	 (๓)	 ของ																		

รัฐธรรมนูญฯ	หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	ได้แถลงรายงานแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย

กับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 พร้อมทั้งมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ							

ร่วมกัน

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	 พ.ศ.	 ....ซึ่งคณะกรรมาธิการ

ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงานและร่างพระราช

บัญญัติของคณะกรรมาธิการร่วมกันที่บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๔๗	 (๓)	 ของรัฐธรรมนูญฯ												

หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 ได้แถลงรายงานแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่าง							

พระราชบัญญัติดังกล่าว	พร้อมทั้งมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกัน

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุม	เรื่องด่วน	เรื่องที่คณะกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จแล้ว	 เรื่องค้างพิจารณา	 และเรื่องที่เสนอใหม่	 ไปพิจารณาต่อในการประชุม

วุฒิสภาครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๒๕	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

  เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา      

เสร็จแล้วจำานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.	ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	....

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	พ.ศ.	....
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การประชุมวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) 

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๑๖	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา						

ครั้งที่	 ๘	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 โดยมีนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่

ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๓๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา					

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

ตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ดังนี้

	 ๑.	รับทราบ	เรื่อง	รายงานประจำาปี	๒๕๕๕	ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้า

แห่งประเทศไทย	 ตามมาตรา	 ๒๖	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและ

นำาเข้าแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามรวมทั้งแสดง																							

ความคิดเห็น	 และผู้แทนจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย	 เป็นผู้ตอบ

ชี้แจงต่อที่ประชุม

	 	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.		รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานประจำาปี	 ๒๕๕๕	 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่

อาศัยตามมาตรา	๒๖	แห่งพระราชกำาหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	 พ.ศ.	๒๕๔๐

	 	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.		รับทราบ	 เรื่อง	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรค

ประชาธิปัตย์และคณะ	 จำานวน	 ๑๔๑	 คน	 ได้เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเมื่อวันศุกร์ที่	 ๖	

กันยายน	 ๒๕๕๖	 เพื่อขอให้วุฒิสภาถอดถอนนายนิคม  ไวยรัชพานิช	 ออกจากตำาแหน่ง

สมาชิกวุฒิสภา	 เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง																

รัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๒๙๑	 มาตรา	 ๘๙	 มาตรา	 ๑๓๖	 มาตรา	 ๑๓๗	 และขัดต่อข้อบังคับ													

การประชุมรัฐสภา	พ.ศ.	 ๒๕๕๓	ข้อ	๙๙	ข้อ	๔๗		และข้อ	๕๙	วรรคสอง

	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการตรวจสอบพิจารณาว่าคำาร้องขอถูกต้องและครบถ้วน	

ตามมาตรา	 ๖๒	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 หรือไม่	 และจะได้ดำาเนินการส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและ									

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำาเนินการต่อไป
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	 	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.	รับทราบ	 เรื่อง	 นายเทพมนตรี	 ลิมปพะยอม	 และนายมนต์ชัย	 ราบรื่นทวีสุข							

ได้จัดทำาคำาร้องพร้อมกับรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน	

ยื่นต่อประธานวุฒิสภา	 เพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอน	 พันเอก  อภิวันท์  วิริยะชัย	 สมาชิก								

สภาผู้แทนราษฎร	 ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 นายการุณ  โหสกุล	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนายจตุพร  พรหมพันธุ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ออกจาก

ตำาแหน่ง	 ตามมาตรา	 ๒๗๑	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 ประกอบมาตรา	 ๖๓	 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒																											

กรณีมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	

หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง	 ซึ่งประธานวุฒิสภา																

ได้พิจารณาและส่งคำาร้องไปยังคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 กันยายน	 ๒๕๕๓

	 บัดนี้	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว	 และได้ส่งรายงาน										

การไต่สวนข้อเท็จจริงมายังประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่	 ๕	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 ซึ่งคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า	 จากการไต่สวนข้อเท็จจริง	 พยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่า														

ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามมีพฤติการณ์ว่าจงใจใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ	

หรือกฎหมาย	 หรือฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามที่					

กล่าวหา	 ข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไป	ตามมาตรา	๒๗๒	วรรคสี่	 ของรัฐธรรมนูญฯ	

ประกอบมาตรา	 ๕๓	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ													

ปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒

	 	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๕.		รับทราบ	 เรื่อง	 คณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาขอเปลี่ยนแปลงผู้แทน			

ในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	จำานวน	๒	คณะ	ดังนี้

	 ๑)		คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ	 การพาณิชย์และอุตสาหกรรม	 ขอเปลี่ยนจาก								

นายวันชัย		สอนศิริ	เป็น	นายบุญชัย		โชควัฒนา

	 ๒)		คณะกรรมาธิการการกีฬา	 ขอเปลี่ยนจาก	 นายจรัล	 จึ งยิ่ ง เรืองรุ่ ง																						

เป็น	 นางนฤมล		ศิริวัฒน์

	 	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ

รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา	ดังนี้
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	 ครั้งที่	๒๓	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	เป็นพิเศษ	วันอังคารที่	๙	เมษายน	๒๕๕๖

	 ครั้งที่	๒๔	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	เป็นพิเศษ	วันศุกร์ที่	๑๙	เมษายน	๒๕๕๖	และ

	 ครั้งที่	๑	 (สมัยวิสามัญ)	 เป็นพิเศษ	วันศุกร์ที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ซึ่งที่ประชุม						

ได้รับรองรายงานการประชุมทั้งสามครั้งดังกล่าว

	 จากนั้น	ได้มีสมาชิกฯ	เสนอญัตติขอให้เลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ	และ

เรื่องด่วนที่	 ๓	 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ										

คณะกรรมการกฤษฎีกาตามมาตรา	๖๓	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา	

พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (ฉบับที่	 ๒)																	

พ.ศ.	๒๕๒๒	 ขึ้นมาพิจารณาก่อน	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

	 ต่อจากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ															

ตามลำาดับดังนี้

	 ๑.	 ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ 																								

ผู้ซึ่งกระทำาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง	 การแสดงออกทางการเมืองของ

ประชาชน	พ.ศ.	....	 ออกไปอีก	๖๐	วัน	นับแต่วันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	 ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๙๗	วรรคสอง	 ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาได้ตามที่คณะกรรมาธิการฯ	ร้องขอ

	 ๒.	ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูกิจการ

ลูกเสือแห่งชาติ	 แทนตำาแหน่งที่ว่าง	 ในสัดส่วนกรรมาธิการที่ตั้งจากบุคคลภายนอก	 ที่ประชุม						

มีมติให้ตั้งนางสาวจรรยา	อยู่โปร่ง	เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง

	 ๓.	ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการผังเมือง	 แทนตำาแหน่ง					

ที่ว่างที่ประชุมมีมติให้ตั้งนายปิยพันธุ์	นิมมานเหมินท์	เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ													

คณะกรรมการกฤษฎีกา	ตามมาตรา	๖๓	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา											

พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	

(เรื่องด่วนที่	 ๓)	 ทั้งนี้	 ในการแต่งตั้งบุคคลดำารงตำาแหน่งนั้น	 ให้เลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งจากบุคคล																		

ผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์การร่างกฎหมาย	 และการบริหารราชการแผ่นดิน	 ตามคำาแนะนำา

ของคณะรัฐมนตรี	 และได้รับความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำาดับ	

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ	 ข้าราชการ
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พลเรือนสามัญ	 ตำาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 สำานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา	 ให้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ตั้งแต่วันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	

เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการตามมาตรา	 ๕๗	 (๑)	 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการ

พลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ครั้งที่	 ๘	 (สมัยสามัญทั่วไป)								

วันพฤหัสบดีที่	๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว	 ต่อมา

ในการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้ได้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารง

ตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ซึ่งมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นและ

เสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ	

และพฤติกรรมทางจริยธรรมบุคคลดังกล่าว	 ซึ่ งที่ประชุมเห็นชอบและลงมติ ให้ตั้ ง																														

คณะกรรมาธิการสามัญฯ	จำานวน	๒๕	คนประกอบด้วย

	 ๑.	พลตรี	กลชัย	สุวรรณบูรณ์	 ๒.	พลเอก	เกษมศักดิ์		ปลูกสวัสดิ์

	 ๓.	นายขวัญชัย		พนมขวัญ	 ๔.	นายจตุรงค์		ธีระกนก

	 ๕.	นายชัยภัทร		เศรษฐยุกานนท์		 ๖.	นายเดชอุดม		ไกรฤทธิ์

	 ๗.	นายถนอม		ส่งเสริม	 ๘.	นายทวีศักดิ์		คิดบรรจง

	 ๙.	นายธานี		อ่อนละเอียด	 ๑๐.	นางนฤมล		ศิริวัฒน์

	 ๑๑.	นายบวรศักดิ์		คณาเสน	 ๑๒.	นายบุญชัย		โชควัฒนา

	 ๑๓.	นายประสงค์		ตันมณีวัฒนา	 ๑๔.	รองศาสตราจารย์พรพันธุ์

	 		 	บุณยรัตพันธุ์

	 ๑๕.	นายพิสิฐ		เกตุผาสุข	 ๑๖.	นายวัชระ		ตันตรานนท์

	 ๑๗.	ศาสตราจารย์วิรัติ		พาณิชย์พงษ์	 ๑๘.	พลอากาศเอก	วีรวิท		คงศักดิ์

	 ๑๙.	นายศุภวัฒน์		เทียนถาวร	 ๒๐.	พลเรือเอก	ศิษฐวัชร	วงษ์สุวรรณ

	 ๒๑.	ศาสตราจารย์สม		จาตุศรีพิทักษ์	 ๒๒.	นายสิริวัฒน์		ไกรสินธุ์

	 ๒๓.	นายสุธรรม		พันธุศักดิ์	 ๒๔.	นางสาวสุนันท์		สิงห์สมบุญ

	 ๒๕.	นายสุริยา		ปันจอร์

	 โดยกำาหนดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจภายใน	 ๒๐	 วัน	 นับตั้งแต่วันที่วุฒิสภามีมติ									

ตั้งคณะกรรมาธิการฯ	ชุดนี้

	 ในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าวประธานวุฒิสภา	 และรองประธานวุฒิสภา	

คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ๒.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอปรึกษาเป็นเรื่องด่วนขอให้ประธานวุฒิสภาชี้แจงต่อที่ประชุม

วุฒิสภา	 กรณีให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน	 ซึ่งพลอากาศเอก	 วีรวิท	 คงศักดิ์	 เป็นผู้เสนอ																
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(เรื่องด่วนที่	 ๑)	 สืบเนื่องจากการประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๓	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 ๑๙	

สิงหาคม	๒๕๕๖	พลอากาศเอก	วีรวิท	 คงศักดิ์	ได้เสนอญัตติดังกล่าวตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๔๐	(๑)	

และประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้รับญัตติดังกล่าวบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

วุฒิสภาเป็นเรื่องด่วนที่	 ๒	 ต่อมาผู้เสนอญัตติได้ขอถอนญัตติดังกล่าวออกจากระเบียบวาระ		

การประชุม	 ซึ่งการถอนญัตติจะกระทำาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุมวุฒิสภาตาม

ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๔๗	 ดังนั้น	 ประธานของที่ประชุมจึงได้ดำาเนินการให้มีความต่อเนื่องโดยขอมติ

จากที่ประชุม	 ซึ่งมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าในระหว่างการพิจารณาญัตติฯ													

ที่ประชุมได้มีมติยกเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณา	 จึงทำาให้ญัตตินั้นเป็นอันตกไปตามข้อ	 ๔๔	 ดังนั้น	

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๘๒	 เกี่ยวกับการตีความข้อบังคับนี้	 ให้เป็นอำานาจของ

วุฒิสภาที่จะวินิจฉัย	 ในการนี้สมาชิกฯ	 ได้เสนอญัตติขอให้นับองค์ประชุมโดยวิธีเรียกชื่อ									

สมาชิกฯ	ตามลำาดับอักษร	ซึ่งครบองค์ประชุม	ต่อมาประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการขอมติ

จากที่ประชุมอันเกี่ยวกับญัตติฯ	 เป็นอันตกไปหรือไม่	 ปรากฏว่ามีจำานวนสมาชิกฯ	 ไม่ครบ							

องค์ประชุม	 ประธานของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนการพิจารณา	 ไปในการประชุมวุฒิสภา																

ครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๕.๓๐	นาฬิกา
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การประชุมวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป) 

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๑๗	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา						

ครั้งที่	 ๙	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 โดยมีนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่

ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๑.๑๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา						

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุม						

ครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	 รับรองรายงานการประชุม

และระเบียบวาระเรื่องกระทู้ถาม

	 ต่อมา	ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน	คือการประชุม

วุฒิสภาเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอนนายสุรพงษ์		สืบวงศ์ลี	เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และนายไกรสร	 พรสุธี	 เมื่อครั้งดำารง

ตำาแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ออกจากตำาแหน่ง	 ตามมาตรา	

๒๗๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 สืบเนื่องจากการประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๖	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ	วันศุกร์ที่	๖	

กันยายน	 ๒๕๕๖	 ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติกำาหนดการประชุมวุฒิสภา	 ในวันอังคารที่	 ๑๗	

กันยายน	๒๕๕๖	 เพื่อแถลงเปิดสำานวนและการแถลงคัดค้านตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๐	วรรคหนึ่ง	

ดังนั้นการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้	จึงเป็นการประชุมเพื่อดำาเนินการ

	 ๑.	 การแถลงเปิดสำานวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำาแถลงเปิดสำานวน												

หรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ของผู้ถูกกล่าวหา	 ตามข้อบังคับฯ												

ข้อ	๑๒๐	วรรคหนึ่ง	โดยให้นายภักดี	 โพธิศิริ	ผู้แทนจากคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กับคณะได้แถลง

เปิดสำานวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ภายหลังจากนั้น																															

ให้นายสุรพงษ์	 	 สืบวงศ์ลี	 ผู้ถูกล่าวหาที่	 ๑	 และนายไกรสร	 พรสุธี	 ผู้ถูกกล่าวหาที่	 ๒	 แถลง

คัดค้านโต้แย้งคำาแถลงเปิดสำานวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	

โดยไม่มีการซักถาม	 แล้วจึงให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อในรายงานพิจารณาการแถลง

เปิดสำานวนฯ	 และการแถลงคัดค้านฯ	ไว้เป็นหลักฐาน
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	 ๒.	พิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกวุฒิสภาที่เสนอล่วงหน้าก่อน				

วันประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๐	วรรคสอง	ซึ่งนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่	๒๒	สิงหาคม	๒๕๕๖	

จนถึงวันจันทร์ที่	๑๖	กันยายน	๒๕๕๖	ปรากฏว่ามีสมาชิกฯ	เสนอญัตติที่เกี่ยวกับประเด็นซักถาม

เพิ่มเติม	จำานวน	๓	เรื่อง	ดังนี้	

	 ต่อจากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาว่าควรมีการซักถาม

ในประเด็นใดเพิ่มเติม	 โดยพิจารณาตามญัตติของสมาชิกวุฒิสภาที่เสนอล่วงหน้าก่อน															

วันประชุมตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๐	 วรรคสอง	 ทั้งนี้	 สมาชิกฯ	 ได้เสนอญัตติล่วงหน้าตั้งแต่										

วันพฤหัสบดีที่	 ๒๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 ถึงวันจันทร์ที่	 ๑๖	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 แล้ว	 ปรากฏมี													

สมาชิกฯ	เสนอญัตติ	จำานวน	๓	ญัตติ	ได้แก่

	 ๑.	ญัตติ	เรื่อง	ขอเสนอญัตติเพื่อกำาหนดประเด็นซักถาม	ตามข้อบังคับฯ			ข้อ	๑๒๐	

วรรคสอง	ซึ่งนางนฤมล		ศิริวัฒน์	และนายเจริญ		ภักดีวานิช	เป็นผู้เสนอ

	 ๒.	ญัตติ	เรื่อง	ขอเสนอญัตติเพื่อกำาหนดประเด็นซักถาม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๐	

วรรคสอง	ซึ่งนายวิบูลย์		คูหิรัญ	เป็นผู้เสนอ

	 ๓.	ญัตติ	เรื่อง	ขอเสนอญัตติเพื่อกำาหนดประเด็นซักถาม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๐	

วรรคสอง	ซึ่งนายวิชาญ		ศิริชัยเอกวัฒน์	เป็นผู้เสนอ

	 ทั้งนี้	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้รับ

ประเด็นปัญหาทั้งหมดตามญัตติที่สมาชิกฯ	 เสนอทุกประเด็น	 ส่วนการพิจารณาและจัดกลุ่ม

ประเด็นคำาถามนั้นเห็นควรมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการซักถามเป็นผู้พิจารณา	

ประกอบกับขอให้งดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๒	 เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีในการตั้ง																	

คณะกรรมาธิการซักถาม	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๐	 วรรคสาม	 ซึ่งกำาหนดไว้ว่า	

หากที่ประชุมมีมติให้มีการซักถามในประเด็นปัญหาใด	 ให้ตั้งคณะกรรมาธิการซักถามขึ้น							

คณะหนึ่ง	 โดยนำาข้อบังคับข้อ	๑๐๑	และข้อ	๑๐๒	มาใช้บังคับและต้องกำาหนดให้มีการประชุม

วุฒิสภาเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องภายในเจ็ดวัน	 โดยต้องแจ้งมติให้คู่กรณีทราบโดยพลัน																			

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สมาชิกฯ	 เสนอและมีมติตั้งคณะกรรมาธิการซักถาม	 จำานวน	

๑๔	คน	ประกอบด้วย

	 ๑.	นางกีระณา		สุมาวงศ์	 ๒.	พลเอก	เกษมศักดิ์		ปลูกสวัสดิ์

	 ๓.	นายดิเรก		ถึงฝั่ง	 ๔.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ	

	 		 	บูรณสมภพ

	 ๕.	นายประวัติ		ทองสมบูรณ์		 ๖.	พลตำารวจโท	พิชัย		สุนทรสัจบูลย์

	 ๗.	พลตำารวจโท	ยุทธนา		ไทยภักดี	 ๘.	พลตำารวจเอก	วงกต		มณีรินทร์
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	 ๙.	นายวิชัย		ไพรสงบ	 ๑๐.	นายวิบูลย์		คูหิรัญ

	 ๑๑.	ศาสตราจารย์วิรัติ		พาณิชย์พงษ์	 ๑๒.	พลอากาศเอก	วีรวิท		คงศักดิ์

	 ๑๓.	รองศาสตราจารย์	หม่อมราชวงศ์	 ๑๔.	นายสมพล		พันธุ์มณี

	 	วุฒิเลิศ	เทวกุล

	 ในระหว่างการพิจารณา	 ประธานวุฒิสภา	 และรองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง											

ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ๒.	การยื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	และผู้ถูกกล่าวหา

มีสิทธิยื่นคำาแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อที่ประชุมวุฒิสภาได้ภายใน						

เจ็ดวันนับตั้งแต่วันแถลงเปิดสำานวนเสร็จสิ้น	 (ภายในวันจันทร์ที่	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๕๖)	

ตามข้อบังคับฯข้อ	๑๒๒	วรรคหนึ่ง	แยกเป็น	๒	กรณี	ได้ดังนี้

	 	 	 ๒.๑	 กรณีที่ผู้ยื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาให้มี

การประชุมวุฒิสภาเพื่อรับฟังคำาแถลงการณ์ภายในเจ็ดวัน	 นับแต่วันที่ได้รับคำาขอ	 หากมีการ

แถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาของทั้งสองฝ่ายให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เป็นฝ่ายแถลงก่อน

ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	๑๒๒	วรรคสอง

	 	 	 ๒.๒	กรณีที่ผู้ยื่นแถลงการณ์ปิดสำานวนเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำาแถลงการณ์										

ปิดสำานวนเป็นหนังสือต่อประธานวุฒิสภาภายในเจ็ดวัน	 นับจากวันที่ครบกำาหนดยื่นคำาขอ

แถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ	 (นับตั้งแต่วันจันทร์ที่	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๕๖	

จนถึงวันอาทิตย์ที่	๒๙	กันยายน	๒๕๕๖)	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๒	วรรคสาม	

	 ในการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้	 ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่												

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	เรื่องค้างพิจารณา	เรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่นๆ	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๒.๕๐	นาฬิกา
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การประชุมวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป)	

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๒๓	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา						

ครั้งที่	๑๐	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสุรชัย	 	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธาน

วุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ดังนี้

	 ๑.	รับทราบผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์	วุฒิสภา	พิจารณาศึกษา	เรื่อง	การจัดตั้งกรมประมงทะเล

	 	 	 -		ที่ประชุมรับทราบ	

	 ๒.	รั บทราบผลการดำ า เนิ นกา รของคณะรั ฐมนตรี ต ามข้ อสั ง เ กตของ																																			

คณะกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญา											

ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ	 ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ ใกล้สูญพันธุ์ 	 ครั้งที่ 	 ๑๖																						

ในประเทศไทย	พ.ศ.	....	 ของวุฒิสภา

	 	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ทั้งนี้	 ในการประชุมครั้งนี้	 ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงาน												

การประชุมและระเบียบวาระเรื่องกระทู้ถาม

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องด่วน	คือ	ญัตติ	เรื่อง	ขอปรึกษาเป็นเรื่องด่วนขอให้ประธานวุฒิสภาชี้แจงต่อ				

ที่ประชุมวุฒิสภา	กรณีให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน	ซึ่งพลอากาศเอก	วีรวิท		คงศักดิ์	เป็นผู้เสนอ	

(เรื่องด่วนที่	 ๑)	 สืบเนื่องจากการประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๘	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 ๑๖	

กันยายน	 ๒๕๕๖	 ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษาต่อที่ประชุม	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๘๒	

เพื่อตีความข้อบังคับการประชุมฯ	 เกี่ยวกับกรณีการขอถอนญัตติของผู้เสนอญัตติ	 ว่าครบองค์

ประกอบตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๔๗	ที่จะต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมวุฒิสภาก่อนหรือไม่	

ซึ่งปรากฏว่าผลการลงมติมีสมาชิกฯ	 ลงคะแนนจำานวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา	 จึงต้องถือว่าที่ประชุมมิได้วินิจฉัยตีความตามคำาขอปรึกษาของประธาน

ต่อที่ประชุม	 ดังนั้นในการพิจารณาญัตตินี้จึงต้องดำาเนินการต่อไป	 โดยผู้เสนอญัตติได้ขอถอน
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ญัตตินี้ต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๔๗	 ในการนี้	 ประธานของที่ประชุมจึงได้

ดำาเนินการขอมติจากที่ประชุม	 ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติยินยอมให้ผู้เสนอญัตติถอนญัตติดังกล่าว

ออกจากระเบียบวาระการประชุมได้

	 จากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ	 เรื่องด่วนที่	 ๓	

เรื่องด่วนที่	๔	และเรื่องด่วนที่	๕	ขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	ประธานของที่

ประชุมจึงดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ	 คือ	 ตั้งกรรมาธิการ

ในคณะกรรมาธิการศึกษา	ตรวจสอบเรื่องการทุจริต	และเสริมสร้างธรรมาภิบาล	แทนตำาแหน่ง

ที่ว่าง	 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ตั้ง	 นายตวง	 อันทะไชย	 เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง										

ในคณะกรรมาธิการดังกล่าว

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ	ตามรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๒๐๔	 (๓)	 ประกอบมาตรา	๒๐๖	 (๒)	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)	

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	 และ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการฯในส่วนที่หนึ่งซึ่งเป็นรายงานโดยเปิดเผยแล้ว	 ประธาน

ของที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุมลับ	 ตามที่คณะกรรมาธิการฯ	 ร้องขอ	 ตามข้อบังคับฯ																	

ข้อ	 ๑๐๘	 วรรคสอง	 เพื่อพิจารณารายงานในส่วนที่สอง	 ซึ่งเป็นรายงานลับตามข้อบังคับฯ								

ข้อ	 ๑๐๖	 วรรคสอง	 หลังจากดำาเนินการประชุมลับแล้ว	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการ

ประชุมโดยเปิดเผย	 และให้สมาชิกฯ	 ออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับ							

การเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยวิธีการลงคะแนนลับ	 ตามที่กำาหนดใน																

มาตรา	 ๑๒๖	 วรรคห้า	ประกอบมาตรา	๒๐๖	(๒)	ของรัฐธรรมนูญฯ	โดยใช้บัตรลงคะแนนลับ	

ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบให้	 ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ	 ดำารง

ตำาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	ตามมาตรา	๒๐๖	ของรัฐธรรมนูญฯ

	 ๒.	การประชุมวุฒิสภาเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอนนายสุรพงษ์	 สืบวงศ์ลี				

เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และ						

นายไกรสร	 พรสุธี	 เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ออกจากตำาแหน่งตามมาตรา	๒๗๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 	 -	การซักถามประเด็นตามที่ที่ประชุมวุฒิสภากำาหนดตามญัตติของสมาชิก

วุฒิสภาที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม	โดยคณะกรรมาธิการซักถาม	(ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๐)	
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(เรื่องด่วนที่	๔)

	 	 	 	 สืบเนื่องจากการประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๙	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันอังคารที่	๑๗	

กันยายน	 ๒๕๕๖	 ที่ประชุมได้กำาหนดให้มีการประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่	 ๒๓	 กันยายน	

๒๕๕๖	 เพื่อการซักถามประเด็นตามที่ที่ประชุมวุฒิสภากำาหนดตามญัตติของสมาชิกวุฒิสภาที่

เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม	โดยคณะกรรมาธิการซักถาม	ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	๑๒๐	วรรคสอง	

วรรคสาม	 และวรรคสี่	 ดังนั้น	 การประชุมวุฒิสภาครั้งนี้	 จึงเป็นการประชุมเพื่อซักถามคู่กรณี							

ทั้งสองฝ่าย	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ประธานคณะกรรมาธิการซักถาม																								

(พลอากาศเอก	 วีรวิท	 คงศักดิ์)	 ได้แถลงรายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ								

โดยกำาหนดกรรมาธิการฯ	ให้เป็นผู้ซักถามคู่กรณี	 ทั้งสองฝ่าย	จำานวน	๓	คน	ดังนี้

	 ๑.		ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ	 บูรณสมภพ	 เป็นผู้ซักถาม	 นายธรรมนูญ									

เรืองดิษฐ์	 และนายฉัตรชัย	 ดวงสุวรรณ	 ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.																						

ผู้กล่าวหา

	 ๒.		นายวิบูลย์		คูหิรัญ	เป็นผู้ซักถาม	นายสุรพงษ์		สืบวงศ์ลี	ผู้ถูกกล่าวหาที่	๑

	 ๓.	พลอากาศเอก	วีรวิท		คงศักดิ์	เป็นผู้ซักถาม	นายไกรสร		พรสุธี		ผู้ถูกกล่าวหา						

ที่	๒

	 ทั้งนี้	 ประธานของที่ประชุมได้กำาหนดขั้นตอนการซักถาม	 โดยเริ่มจากการซักถาม					

ผู้ที่ได้รับมอบหมายคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ผู้กล่าวหาไปจนหมดคำาถามก่อน	 เสร็จแล้ว																				

จึงจะเชิญนายสุรพงษ์	 	 สืบวงศ์ลี	 ผู้ถูกกล่าวหาที่	 ๑	 และนายไกรสร	 พรสุธี	 ผู้ถูกกล่าวหาที่	 ๒				

เข้ามาซักถามตามลำาดับไป	 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการซักถาม	 ประธานของที่ประชุมจึง														

ดำาเนินการให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายลงนามในรายงานกระบวนพิจารณาประเด็นการซักถามไว้เป็น													

หลักฐาน

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาหารือต่อที่ประชุมในการยื่นคำาขอ

แถลงการณ์ปิดสำานวน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๒	วรรคหนึ่ง	ซึ่งกำาหนดให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

และผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิยื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อที่ประชุม

วุฒิสภาได้ภายในเจ็ดวัน	 นับแต่วันแถลงเปิดสำานวนเสร็จสิ้นซึ่งมีกำาหนดกรอบเวลาในการยื่น

คำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวน	ดังนี้

	 (๑)	 	 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 ผู้กล่าวหา	 และนายไกรสร	 พรสุธี	 ผู้ถูกกล่าวหาที่	 ๒								

ได้ยื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนเป็นหนังสือ	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๑๙	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 และ					

วันศุกร์ที่	๒๐	กันยายน	๒๕๕๖	ตามลำาดับ	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๒	วรรคสาม

	 (๒)			นายสุรพงษ์	 	 สืบวงศ์ลี	 ผู้ถูกกล่าวหาที่	 ๑	 ได้ยื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวน
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ด้วยวาจา	เมื่อวันศุกร์ที่	๒๐	กันยายน	๒๕๕๖	ซึ่งกำาหนดให้มีการประชุมวุฒิสภาในวันอังคารที่	

๒๔	กันยายน	๒๕๕๖	เพื่อรับฟังคำาแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้

รับคำาขอตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๒	วรรคสอง

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าว	 ประธานวุฒิสภา	 และรองประธาน

วุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ๓.		พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 (ฉบับที่	 ๗)	

พ.ศ.	๒๕๕๖	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๕)	หลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

การคลัง	 (นายทนุศักดิ์	 เล็กอุทัย)	 ชี้แจงเหตุผลประกอบการเสนอพระราชกำาหนดดังกล่าวได้มี

สมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็น	 และรัฐมนตรีฯ	 ได้ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติ

อนุมัติพระราชกำาหนดดังกล่าว

	 ในระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วนที่	 ๒	 ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา		

คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ๔.		ญัตติ	 เรื่อง  ขอปรึกษาเป็นเรื่องด่วนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลา																					

ในการประชุมวุฒิสภา	ซึ่งนายประสงค์	 นุรักษ์	เป็นผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๒)	หลังจากผู้เสนอญัตติ

ได้แถลงเหตุผลประกอบการเสนอญัตติ	 และมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว																					

ต่อจากนั้น	ที่ประชุมได้มีมติปิดการอภิปราย

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 ธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งโยกย้าย	 :	

ศึกษากรณีกระทรวงมหาดไทย	 ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษา	 ตรวจสอบเรื่องการทุจริต	 และเสริม

สร้างธรรมาภิบาลพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๑)	หลังจากประธานคณะกรรมาธิการฯ	

แถลงรายงานและมีสมาชิกฯ	 ได้อภิปรายแล้ว	 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ							

คณะกรรมาธิการฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป	

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณาเรื่องที่								

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ลำาดับที่	๔.๒	 -	 ๔.๔	และลำาดับที่	๔.๑๙	มาพิจารณารวมกัน

แต่ให้ลงมติทีละฉบับ	 ตามลำาดับ	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	 ประธานของที่ประชุมจึงได้										

ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วดังนี้

	 ๑.		รายงานการประชุมลับวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑๔	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่																

๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	เรื่อง	ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ตามมาตรา	๒๔๖	ของรัฐธรรมนูญ	ประกอบมาตรา	

๗	 (๒)	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
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พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

พิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๒)

	 ๒.		รายงานการประชุมลับวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๒๓	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 ๑๒	

พฤศจิกายน	 ๒๕๕๕	 เรื่อง	 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้																

ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ ตามมาตรา	 ๒๕๑	

ของรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระ

ที่	๔.๓)

	 ๓.	รายงานการประชุมลับวุฒิสภา	ครั้งที่	๕	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๑๔	

มกราคม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 ตามมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ซึ่งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๔)

	 ๔.		รายงานการประชุมลับวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๒๓	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 เป็นพิเศษ	

วันอังคารที่	 ๙	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 เลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 (ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ

กำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม													

พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 มาตรา	 ๗๐)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ระเบียบวาระที่		๔.๑๙)

	 หลังจากผู้แทนคณะกรรมาธิการฯ	 ได้แถลงรายงานและมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแล้ว

ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการขอมติจากที่ประชุมว่าควรให้เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยรายงาน

การประชุมลับ	 ทั้งนี้	 เมื่อเข้าสู่กระบวนการลงมติ	 ประธานของที่ประชุมได้เลื่อนการลงมติ

รายงานการประชุมลับทั้ง	๔	ฉบับ	ไปในการประชุมวุฒิสภาครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๑๐	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาพระราชกำาหนด

  อนุมัติพระราชกำาหนด จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 (ฉบับที่	 ๗)									

พ.ศ.	 ๒๕๕๖



48

การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๒๔	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา						

ครั้งที่	๑๑	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ	โดยมีนายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	ปฏิบัติ

หน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๕๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา								

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า	 ในการประชุม

ครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	 เรื่องรับรองรายงาน									

การประชุมและเรื่องกระทู้ถาม

	 ต่อมา	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ

เรื่องด่วน	 คือ	 การประชุมวุฒิสภาเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอนนายสุรพงษ์	 สืบวงศ์ลี								

เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																

และนายไกรสร	 พรสุธี	 เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ													

การสื่อสาร	 ออกจากตำาแหน่งตามมาตรา	 ๒๗๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย										

พุทธศักราช	๒๕๕๐

	 -		 การรับฟังคำาแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาของนายสุรพงษ์	 สืบวงศ์ลี													

เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																								

ผู้ถูกกล่าวหาที่	 ๑	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๒	 วรรคสอง

	 เนื่องจากนายสุรพงษ์	 สืบวงศ์ลี	 ผู้ถูกกล่าวหาที่	 ๑	 ได้ยื่นคำาขอแถลงการณ์								

ปิดสำานวนด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภา	เมื่อวันศุกร์ที่	๒๐	กันยายน	๒๕๕๖	ประธานวุฒิสภา								

จึงกำาหนดให้มีการประชุมวุฒิสภาในวันอังคารที่	๒๔	กันยายน	๒๕๕๖	เพื่อรับฟังคำาแถลงการณ์

ปิดสำานวนด้วยวาจาภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับคำาขอ	 ตามข้อบังคับฯ		ข้อ	๑๒๒	วรรคสอง	

ดังนั้น	 ประธานวุฒิสภาจึงได้ดำาเนินการให้นายสุรพงษ์	 สืบวงศ์ลี	 ผู้ถูกกล่าวหาที่	 ๑	 ได้แถลง

ปิดสำานวนด้วยวาจาจนแล้วเสร็จ	 จากนั้นจึงให้นายสุรพงษ์	 สืบวงศ์ลี	 ผู้ถูกกล่าวหาที่	 ๑													

ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในบันทึกสรุปคำาแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจา

	 จากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้นัดประชุมเพื่อลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนภายใน

สามวันนับแต่วันแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาหรือวันพ้นกำาหนดให้ยื่นคำาแถลงการณ์										

ปิดสำานวนด้วยหนังสือ	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๓	 ในวันอังคารที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖
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	 ทั้งนี้	 ในการออกเสียงลงคะแนนของวุฒิสภา	 ตามรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๒๗๔	

บัญญัติว่า	สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน	ซึ่งต้องกระทำาโดยวิธีลงคะแนนลับ

มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตำาแหน่งให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา	 คือ	 คะแนนเสียงที่ให้ถอดถอนต้องไม่น้อยกว่า	 ๙๐	

คะแนนเสียง

	 ในการประชุมครั้งนี้	 ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแล้ว	เรื่องที่ค้างพิจารณา	และเรื่องที่เสนอใหม่

	 เลิกประชุมเวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา
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ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๓๐	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา						

ครั้งที่	 ๑๒	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 โดยมีนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่

ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา		

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม	และได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา			เรื่อง

ตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของ											

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม						

ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	 พ.ศ.	....	 ของวุฒิสภา

	 	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.		รับทราบ	 เรื่อง	 นายอภิสิทธ์	 เวชชาชีวะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	๑๓๘	คน	ซึ่งมีจำานวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๔	ของจำานวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	 ได้ยื่นคำาร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่	 ๑๘	

กันยายน	 ๒๕๕๖	 เพื่อขอให้วุฒิสภามีมติถอดถอนนายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 สมาชิก														

สภาผู้แทนราษฎรออกจากตำาแหน่ง

	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่าคำาร้องขอ															

ให้ถอดถอนดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ	 และตาม																			

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต																									

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๖๑	 และมาตรา	 ๖๒	 และได้ส่งคำาร้องขอให้ถอดถอนดังกล่าวไปยัง

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เพื่อดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปแล้ว

	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	ได้มีสมาชิกฯ	เสนอญัตติขอให้เลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ	ขึ้นมา

พิจารณาก่อน	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	 ประธานวุฒิสภาจึงดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา								

เรื่องอื่นๆ	 คือตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำารวจ	 แทนตำาแหน่ง										

ที่ว่าง	 ที่ประชุมมีมติให้ตั้งนางสาวสุนันท์	 สิงห์สมบุญ	 เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง					

ในคณะกรรมาธิการดังกล่าว
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	 จากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ

เรื่องด่วนตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.		ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ													

คณะกรรมการกฤษฎีกา	ตามมาตรา	๖๓	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา				

พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (ฉบับที่	 ๒)																			

พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	 เมื่อประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบ

ประวัติ	 ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารง

ตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 ในส่วน									

ที่หนึ่งซึ่งเป็นรายงานโดยเปิดเผยแล้วประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการประชุมลับ	 ตามที่														

คณะกรรมาธิการฯ	 ร้องขอ	ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	๑๐๘	 วรรคสอง	 เพื่อพิจารณารายงานในส่วน						

ที่สอง	 ซึ่งเป็นรายงานลับตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๖	 วรรคสอง	 หลังจากดำาเนินการประชุมลับ

แล้ว	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผย	 และให้สมาชิกฯ	 ออกเสียงลงคะแนน

ให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 โดยวิธีการ

ลงคะแนนลับ	 ตามที่กำาหนดในมาตรา	๑๒๖	วรรคห้า	ของรัฐธรรมนูญฯ	โดยใช้บัตรลงคะแนนลับ

ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบให้นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ	 ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ							

คณะกรรมการกฤษฎีกา

	 ๒.	ขออนุญาตพิจารณาคดีกับสมาชิกวุฒิสภาในระหว่างสมัยประชุม	 ตาม														

รัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๑๓๑	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 สำานักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือขออนุญาต										

ให้ศาลอาญากรุงเทพใต้พิจารณาคดีกับพลตำารวจเอก	 พิชิต	 ควรเดชะคุปต์	 สมาชิกวุฒิสภา								

กรณีถูกฟ้องเป็นจำาเลยในคดีอาญาของศาลอาญากรุงเทพใต้	จำานวน	 ๒	คดี	ดังนี้

	 	 	 ๑)		คดีหมายเลขดำาที่	๕๓๕/๒๕๕๓	ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้นัดสืบพยานจำาเลย

ในวันที่	๑๘,	๑๙,	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๖	(เป็นวันนอกสมัยประชุมสภา)	วันที่	๑๕,	๑๖,	๑๗,	๓๐,	

๓๑	มกราคม	๒๕๕๗	(เป็นวันในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗)

	 	 	 ๒)		คดีหมายเลขดำาที่	 ๑๐๖๔/๒๕๕๒	 ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้นัดสืบพยาน

จำาเลยในวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๕๖	(เป็นวันนอกสมัยประชุมสภา)

	 หลังจากพลตำารวจเอก	 พิชิต	 ควรเดชะคุปต์	 สมาชิกวุฒิสภา	 ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง	

และมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติไม่อนุญาตให้ศาลอาญา

กรุงเทพใต้พิจารณาคดีหมายเลขดำาที่	๕๓๕/๒๕๔๓	กรณีนัดสืบพยานจำาเลยในวันที่	๑๕,	๑๖,	

๑๗,	 ๓๐,	 ๓๑	 มกราคม	 ๒๕๕๗	 ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ															

พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ตามรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๑๓๑	วรรคสาม
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	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....						

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)	 และร่างพระราชบัญญัติยศทหาร									

(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	(เรื่องด่วนที่	๔)	โดยที่ร่างพระราช

บัญญัติทั้ง	 ๒	 ฉบับเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาทำานองเดียวกัน	 ประธานวุฒิสภา								

ขอปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อขอรวมกันพิจารณาไปพร้อมกันแต่ให้แยกลงมติทีละฉบับ																								

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	 โดยมีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้มีการประชุมลับตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	 ๑๓	 วรรคหนึ่ง	 ประธานวุฒิสภาจึงดำาเนินการประชุมลับในการพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติทั้ง	๒	ฉบับดังกล่าว	 หลังจากดำาเนินการประชุมลับแล้ว	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการ

ประชุมโดยเปิดเผย	 และที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๒	 ฉบับ		

ไว้พิจารณาทีละฉบับ	ตามลำาดับ

	 จากนั้น	 ที่ประชุมได้อนุมัติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ

กระทรวงกลาโหม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ในวาระที่สอง	 โดยกรรมาธิการเต็มสภาตามญัตติ

ที่สมาชิกฯ	 เสนอตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๔๐	 วรรคสอง	 ประธานของที่ประชุมจึงดำาเนินการ														

ให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วย	 ชื่อร่าง	 คำาปรารภ											

แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนถึงมาตรา	 ๔	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้มี													

การประชุมลับตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๓	 วรรคหนึ่ง	 ประธานของที่ประชุมจึงดำาเนินการประชุมลับ

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ตั้งแต่มาตรา	 ๔	 จนจบร่าง	 หลังจากดำาเนินการ

ประชุมลับแล้ว	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผยและที่ประชุมได้ลงมติ					

ในวาระที่สาม	 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร

	 ต่อจากนั้น	ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยศทหาร	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....		

ในวาระที่สอง	 โดยกรรมาธิการเต็มสภาตามญัตติที่สมาชิกฯ	 เสนอตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๔๐							

วรรคสอง	 ประธานของที่ประชุมจึงดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี	้				

ในวาระที่สองเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง																

และลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร

	 ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าว	 ประธานวุฒิสภา

และรองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 รายงานการประชุมลับวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑๔	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่																

๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	เรื่อง	ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 ๒๔๖	 ของรัฐธรรมนูญ	 ประกอบ										

มาตรา	 ๗(๒)	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย									

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

กิจการวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๑)

	 ๒.	 รายงานการประชุมลับวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๒๓	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 ๑๒	

พฤศจิกายน	 ๒๕๕๕	 เรื่อง	 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารง

ตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 ๒๕๑	

ของรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระ								

ที่	๔.๒)

	 ๓.	รายงานการประชุมลับวุฒิสภา	ครั้งที่	๕	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๑๔	

มกราคม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 ตามมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ซึ่งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๓)

	 ๔.		รายงานการประชุมลับวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๒๓	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 เป็นพิเศษ	

วันอังคารที่	 ๙	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 เลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่	 และ

กำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม														

พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 มาตรา	 ๗๐	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ระเบียบวาระที่	๔.๑๘)

	 โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ

วุฒิสภาที่ไม่เปิดเผยรายงานการประชุมลับวุฒิสภา	ทั้ง	๔	ครั้ง	ทีละฉบับ	ตามลำาดับ

	 ๕.		รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 “ความห่วงใยนโยบายประชานิยม...	 ต่อหนี้

สาธารณะของประเทศไทย”	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการเงิน	 การคลัง	 การธนาคารและสถาบัน						

การเงินพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	 ๔.๔)	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 แถลงรายงาน	

และมีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว	 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับ

รายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี

ประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป
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	 ๖.		รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 ผลกระทบโครงการรับจำานำาข้าวของรัฐบาล

ต่อเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยในระยะยาว	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ		

การเงินการคลัง	 การธนาคาร	 และสถาบันการเงินพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	 ๔.๕)						

หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 แถลงรายงาน	 และมีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดง																		

ความคิดเห็นแล้ว	 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมทั้ง		

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๗.		รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 แนวทางการพัฒนาศักยภาพชาวนาในเขต

ภาคกลาง	ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	๔.๖)	

หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 แถลงรายงานแล้ว	 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานของ

คณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการ

พิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๘.	รายงานการพิจารณาศึกษากรณีการทบทวนการขยายระยะเวลาประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและ

ติดตามการแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูการพัฒนาตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้พิจารณา

เสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	 ๔.๗)	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 แถลงรายงาน	 และมีสมาชิกฯ	

อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว	 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานของ							

คณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบ

การพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๙.	รายงานการศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูการพัฒนาตาม							

วิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไข

ปัญหาและการฟื้นฟูการพัฒนาตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้พิจารณาเสร็จแล้ว	

(ระเบียบวาระที่	๔.๘)	หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	แถลงรายงานแล้ว	 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วย

กับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อส่งไปยัง																		

คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๑๐.	 รายงานผลการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล”							

ซึ่งคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	 ๔.๙)	 หลังจาก																					

คณะกรรมาธิการฯ	 แถลงรายงาน	 และมีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว			

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมทั้งข้อสังเกตและ										

ข้อเสนอแนะเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป
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	 ๑๑.		รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 “การดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติบัตร

ประจำาตัวประชาชน	(ฉบับที่	 ๓)	พ.ศ.	 ๒๕๕๔”	ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองพิจารณาเสร็จ

แล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๑๐)	หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	แถลงรายงาน	และมีสมาชิกฯ	อภิปราย								

ซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว	 ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบด้วยกับรายงานของ																											

คณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบ

การพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ในระหว่างการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 รองประธาน

วุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 และรองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธาน							

ของที่ประชุม

	 ๑๒.	 รายงานการพิจารณาศึกษางบประมาณที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำา	 ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหาร												

งบประมาณพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	 ๔.๑๑)	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 แถลง

รายงาน	และมีสมาชิกฯ	อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว	ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วย

กับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อส่งไปยัง																	

คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๑๓.		รายงานผลการพิจารณาและติดตามความพร้อมด้านการศึกษาสู่ประชาคม

อาเซียน	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	 ๔.๑๒)	 หลังจาก	

คณะกรรมาธิการฯ	 แถลงรายงาน	 และมีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว																			

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมทั้งข้อสังเกตและ										

ข้อเสนอแนะเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๑๔.		รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาและ								

การศึกษาในวิถีอิสลาม	ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๑๓)	

หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 แถลงรายงานแล้วที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานของ

คณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบ						

การพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๑๕.	 รายงานผลการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 “การอาชีวศึกษา	 ปัญหาที่ท้าทายของ

ประเทศไทย”	ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๑๔)	หลังจาก

คณะกรรมาธิการฯ	 แถลงรายงาน	 และมีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว							

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานคณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอ

แนะเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป	
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	 ๑๖.		รายงานการพิจารณาศึกษา	เรื่อง	 “กรณีคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่ตำาบลชุมโค	 อำาเภอปะทิว	 จังหวัดชุมพร”	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ

การพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๑๕)

	 ๑๗.		รายงานการพิจารณาศึกษา	เรื่อง	 “แผนรองรับภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า

ของประเทศ”	ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๑๖)	

	 ๑๘.	รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 “องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับ												

การผลักดันชุมชนพลังงานพอเพียง”	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว	

ระเบียบวาระที่	๔.๑๗)

	 หลังจากคณะกรรมาธิการการพลังงาน	 แถลงรายงานทั้ง	 ๓	 เรื่อง	 และมีสมาชิกฯ	

อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว	 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานของ						

คณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	 ทั้ง	 ๓	 เรื่อง	 ทีละฉบับ	 ตามลำาดับ								

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๑๙.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาและ

แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทยพิจารณา		

เสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	 ๔.๑๙)	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 แถลงรายงาน	 และมีสมาชิกฯ								

อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว	 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานของ						

คณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบ

การพิจารณาดำาเนินการต่อไป	

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ 											

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 ลำาดับที่	 ๔.๒๐	 เรื่องที่ค้างพิจารณา	 และเรื่องที่เสนอใหม่		

ไปพิจารณาต่อในการประชุมวุฒิสภาครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๔๐	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

  เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร จำานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.	ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....
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ข่าวในประเทศ

	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้

 ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน

	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เปิดสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ							

ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน	 ประจำาปีงบประมาณ	 ๒๕๕๖	 ระบุ	 เป็นโอกาสดี					

ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ															

การดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

	 วันที่	๑๖	กันยายน	๒๕๕๖	นายสุวิจักขณ์	นาควัชระชัย	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมายของประชาชน	 ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	 ประจำา

ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๖	 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดง								

ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของสำานักงานเลขาธิการ																

สภาผู้แทนราษฎร	 ประจำาปีงบประมาณ	 ๒๕๕๖	 ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 คอนเวนชั่น	

รอบรั้วสภา

กรุงเทพมหานคร	 โดยนายสุวิจักขณ์	 ได้กล่าวว่า	 การสัมมนาครั้งนี้						

ถือเป็นโอกาสดีในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง								

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย	 เนื่องจากขณะนี้กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อฯ	 ซึ่งกำาหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายไว้ใหม่กำาลังอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของรัฐสภา	 ดังนั้นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ																				

ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมายจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง	 พร้อมหวังว่าข้อคิดเห็น														
นายสุวิจักขณ์ 

นาควัชระชัย
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ที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

		 ทั้งนี้	 การสัมมนาข้างต้น	 นายสมชาติ	 ธรรมศิริ	 ผู้อำานวยการสำานักงานประธาน		

สภาผู้แทนราษฎร	ได้บรรยาย	เรื่อง	“เจตนารมณ์ของการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย”	 นางบุษกร	 อัมพรประภา	 ผู้อำานวยการสำานักการประชุม	 สำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และกรรมการการมีส่วนร่วมฯ	 บรรยายเรื่อง	 “การดำาเนินงาน								

ด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”	 พร้อมด้วยการ

สัมมนากลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	 และเผยแพร่ความรู้ขั้นตอน											

การดำาเนินการของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 สภาฯ มีมติผ่านกฎหมายภาษีเหล้า – เบียร์

	 สภาฯ	 ลงมติผ่านกฎหมายภาษีเหล้า	 -	 เบียร์	 ด้วยคะแนน	 ๓๒๙	 ต่อ	 ๑	 เสียง													

งดออกเสียง	 ๒๓	 เสียง	 ด้านพรรคประชาธิปัตย์ห่วงกระทบต้นทุนน้ำาเมา	 ยืนยันเพิ่มภาษี												

ไม่ทำาให้นักดื่มลดลง

	 วันที่	 ๑๘	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 	 ที่รัฐสภา	 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษ	

เพื่อพิจารณาร่างพระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 (ฉบับที่	 ๗)	

พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 หรือพระราชกำาหนดแก้ไขพิกัดอัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 โดยนายทนุศักดิ์	

เล็กอุทัย	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 ชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมว่า	 เพื่อเป็นการ

ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีสุราให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ	 จากเดิมการคำานวณ
ภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักสากล	 โดยสุราที่ผลิตในประเทศ									

ยึดตามราคาขายหน้าโรงงาน	 ส่วนสุรานำาเข้าจากต่างประเทศยึดราคา						

ซีอาร์เอฟ	 บวกกับอากรนำาเข้า	 ทำาให้มีการแจ้งราคานำาเข้าต่ำากว่า							

ที่ควรจะเป็น	 และยังส่งผลกระทบต่อการเก็บภาษีสรรพสามิต															

ในประเทศ	 และกระทบต่อตลาดการค้าเสรีอาเซียน	 รวมถึงการแข่งขัน

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ส่วนการกำาหนดชนิดสุรากลั่น																		

ที่มีหลายชนิด	 ทำาให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม	 ดังนั้นตามพระราช

กำาหนดแก้ไขพิกัดอัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ได้ลดการจัดชั้น

สุราเพื่อเพิ่มความเป็นธรรม	 อีกทั้งในอนาคตอาจมีการผลิตสุรา									

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
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ชนิดใหม่ออกมาสู่ตลาด	 และแนวโน้มมีดีกรีที่สูงขึ้น	 อาจกระทบต่อสุขภาพประชาชน	 ทำาให้

เกิดปัญหาสังคม

	 นายทนุศักดิ์	 กล่าวว่า	 นอกจากนั้น

ในประเภทของเบียร์มีปัญหาเรื่องการจัดชั้น

เบียร์ที่ไม่เป็นไปตามหลักสากล	 ไม่สะท้อน

ต้นทุนที่แท้จริง	 ดังนั้น	 ต้องมีการปรับปรุง								

เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการ	

การปรับปรุ งภาษี เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ 								

เพื่ อ เตรี ยมความพร้อมในการก้ าว เข้ าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 การเปิดเสรีการค้า	

และเพิ่มขีดการแข่งขันของประเทศ	 และเพื่อให้อัตราการจัดเก็บภาษีสอดคล้องกับหลักสุขภาพ	

ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำา	 ที่สำาคัญเพื่อให้การคำานวณภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส

	 ทั้งนี้	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์	ต่างท้วงติงว่า	การเก็บภาษีเหล้าเพิ่ม

ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	 ที่ประชาชนแบกรับค่าครองชีพสูงอยู่แล้ว	 เพราะไม่เชื่อว่า

ถึงจะเก็บภาษีเพิ่มแล้วจะทำาให้คนดื่มเหล้าน้อยลง	 โดยนายเกียรติ	 สิทธีอมร	 สมาชิก											

สภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย์	 กล่าวว่า	 การออกพระราชกำาหนดฯ														

ของรัฐบาลมีความผิดพลาด	คือ	๑.	ออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้พ่อค้า	เพราะก่อนการบังคับใช้	

รัฐบาลไม่มีการตรวจสอบสต๊อกเก่าที่อยู่ในตลาด	 ทำาให้พ่อค้าที่ตุนสินค้าไว้ได้ประโยชน์											

แต่ความทุกข์ตกอยู่ที่ประชาชน	 ๒.	 บอกว่าออกกฎหมายเพื่อความเป็นสากล	 แต่กฎหมาย			

ฉบับนี้มีลักษณะเป็นกฎหมายเชิงอำานาจ	 และกลายเป็นช่องว่างทำาให้ผู้ประกอบการนำาไป							

หาประโยชน์นับหลายสิบล้านบาท	 และ	 ๓.	 ไม่ได้นำาผลการศึกษาหรือรายงานผลกระทบ													

ทางด้านสังคมมาพิจารณา	 หากรัฐบาลจะนำาเงินภาษีที่เก็บได้เพิ่มมาทำาประโยชน์ให้สังคม									

ก็ควรกำาหนดสัดส่วนรายได้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น	 และจากการศึกษาทั่วโลกพบว่า								

การขึ้นราคาสุราไม่ทำาให้การบริโภคลดลง	 แต่จะทำาให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

ไปบริโภคสินค้าทดแทนที่มีราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพ

	 ขณะที่นายทนุศักดิ์	 เล็กอุทัย	ชี้แจงยืนยันว่า	การปรับโครงสร้างภาษีสุรา	 ไม่เกี่ยวกับ

การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้า	ข้อเท็จจริง	ณ	วันที่	๑๗	กันยายน	กรมสรรพสามิตเก็บภาษี

เกินเป้าหมายไปกว่า	๗,๕๐๐		ล้านบาท	ตามพระราชกำาหนดฯ	ฉบับนี้จะทำาให้การจัดเก็บภาษี

เท่ากันทุกยี่ห้อโดยราคาขายส่งช่วงสุดท้ายที่หักภาษีมูลค่าเพิ่ม	 เช่น	 ราคาขายส่งเบียร์									

ขนาดไม่เกิน	๗	ดีกรี	ปริมาณ	๐.๖๓	ลิตร	ราคา	๓๒.๗๑	บาท	อัตราการเก็บภาษีเป็นการคำานวณ
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ตามมูลค่า	 ส่วนการคำานวณตามปริมาณ	 คือ	 เบียร์ขายส่ง	 ๓๕	 บาท	 อัตราภาษีปัจจุบัน	 คือ	

๑.๕๕	 ต่อ	 ๑	 ดีกรี	 ดังนั้นภาษีสรรพสามิต	 จะอยู่ที่	 ๖.๘๓	 บาทต่อขวด	 การคำานวณภาษีตาม

ปริมาณ	เช่น	ราคาขายส่งเบียร์	๓๕	บาท	อัตราภาษีคือ	๘	บาทต่อลิตร	ภาษีสรรพสามิตที่จะนำามา

คำานวณเป็นราคาเบียร์	 คือ	๖.๘๓	บาท	สรุปคือภาษีเบียร์ที่ต้องชำาระอัตรา	๑	ขวด	ประกอบด้วย	

ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า	 ตามปริมาณ	 ภาษีมหาดไทย	 ภาษี	 สสส.	 (สำานักงานกองทุน							

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)	 และภาษีไทยพีบีเอส	 รวมเป็นเงินภาษีที่ต้องชำาระคือ											

๒๕.๕๑	บาท	ยืนยันไม่ใช่เรื่องการเมือง	และมีการสำารวจสินค้า	โดยกรมสรรพสามิตออกสำารวจ

ทั่วประเทศแล้ว	 ยืนยันว่าจะปรับราคาต่อขวดไม่มากนัก	 เฉลี่ย	 ๒–๕	 บาท	 แต่หากพบว่า													

มีการขายเกินราคา	 หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบจะเข้าไปดูแล	 จากนั้นที่ประชุมมีมติให้													

ความเห็นชอบร่างพระราชกำาหนดฯ	ดังกล่าว	ด้วยคะแนน	๓๒๙	ต่อ	๑	เสียง	งดออกเสียง	๒๓

	 กกต. เห็นชอบระเบียบการเลือกตั้ง ส.ส. - ส.ว. ในต่างประเทศ

	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง	 ส.ส.	

และ	 ส.ว.	 ในต่างประเทศ	 โดยเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตแทนการส่งเอกสาร

	 วันที่	 ๑๘	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 นายภุชงค์	 นุตราวงศ์	 เลขาธิการคณะกรรมการ														

การเลือกตั้ง	 เปิดเผยว่า	 ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ									

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในต่างประเทศแล้ว	 โดยให้

อำานาจเอกอัครราชทูตไทยประจำาประเทศต่าง	ๆ	หรือสถานกงสุลใหญ่	 มีอำานาจในการจัดการ

การเลือกตั้งในต่างประเทศ	 หรือสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต

ดำาเนินการแทนได้	 โดยในระเบียบครั้งนี้	ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 เห็นชอบ

เปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศ	 สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งได้	 โดยการผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ตแทนวิธีการส่งเอกสารลงทะเบียน	 ไปยังสถานเอกอัครราชทูตด้วยตัวเอง	

เพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น

	 ทั้งนี้	ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง	จะร่วมกับกรมการปกครองและกรมการกงสุล	

ในการดำาเนินการศึกษา	 เพื่อใช้ระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ในการลงทะเบียนเลือกตั้ง															

โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่วันที่	 ๑	 ตุลาคมนี้	 คาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จภายใน	๓	เดือน
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หน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 โดยได้มีการนัดประชุมกันในวันที่	 ๒๐	

กันยายน	 ๒๕๕๖	 ที่อาคารวุฒิสภา	 เพื่อกำาหนดกรอบการดำาเนินการสรรหา	 ยกเว้น

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า	 ขณะนี้ตำาแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ																			

ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการสรรหา	 จึงยังไม่ได้ส่งหนังสือเชิญไป	 อีกทั้งตามรัฐธรรมนูญ										

มาตรา	 ๒๓๑	 (๑)	 ยังได้ระบุไว้ว่า	 ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตำาแหน่งใด	 หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ 	 ถ้ากรรรมการที่ เหลืออยู่นั้นมีจำานวนไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง																														

คณะกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่ก็สามารถดำาเนินการได้

	 นางนรรัตน์	กล่าวอีกว่า	สำาหรับกรณีของนายไพโรจน์	วายุภาพ	ประธานศาลฎีกา	

ที่จะเกษียณอายุและจะพ้นตำาแหน่งในวันที่	 ๓๐	 กันยายนนี้นั้น	 ก็ยังสามารถทำาหน้าที่								

เป็นกรรมการสรรหาไปก่อนได้จนกว่าจะพ้นจากตำาแหน่ง	 และหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็น													

นายดิเรก	 อิงคนินันท์	 ถ้าได้รับการโปรดเกล้าฯ	 เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่	 ซึ่งจะมีผล																	

ในวันที่	 ๑	 ตุลาคมนี้	 เข้ามาทำาหน้าที่คณะกรรมการสรรหาต่อไป	 ทั้งนี้	 กระบวนการดังกล่าว

ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

 วุฒิสภายํ้าไม่มีปัญหาหากไม่มีประธานศาลรัฐธรรมนูญสรรหา

 คณะกรรมการสรรหา กกต. ชุดใหม่

	 เลขาธิการวุฒิสภาย้ำาไม่มีปัญหา	 หากไร้ประธานศาลรัฐธรรมนูญในการสรรหา																

คณะกรรมการสรรหา	กกต.	ชุดใหม่	

	 วันที่	 ๑๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 นางนรรัตน์	 พิมเสน	 เลขาธิการวุฒิสภา	 กล่าวถึง

กรณีการหารือของคณะกรรมการสรรหา	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 ชุดใหม่	 ภายหลัง		
ครบวาระการดำารงตำาแหน่งในวันที่	 ๑๙	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 ว่า	 เมื่อ	

กกต.	ครบวาระลง	ต้องมีคณะกรรมการสรรหา	กกต.	ชุดใหม่	โดยจะต้อง

เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๓๑	 (๑)												

ที่ระบุว่า	 คณะกรรมการสรรหาจะต้องประกอบด้วย	 ประธานศาลฎีกา	

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	 ประธาน															

สภาผู้แทนราษฎร	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้แทนจาก																	

ที่ ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 	 และผู้ แทนจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการ																										

ในศาลปกครองสูงสุด	 ซึ่งตนได้ส่งหนังสือไปยังประธานองค์กร	 ที่ต้องทำา
นางนรรัตน์ พิมเสน
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	 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อังกฤษ จัดสัมมนาพัฒนาการ 

 ระบอบประชาธิปไตยในอังกฤษ

		 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	-	อังกฤษ	ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า	จัดสัมมนา

พัฒนาการระบอบประชาธิปไตยในอังกฤษ	 โดยเอกอัครราชทูตยอมรับประชาธิปไตย																

ของอังกฤษยังไม่สมบูรณ์แบบ

	 วันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๕๖	นายอภิรักษ์	โกษะโยธิน	ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก

รัฐสภาไทย	 –	 อังกฤษ	 กล่าวในการสัมมนาที่กลุ่มมิตรภาพจัดขึ้น	 เรื่องพัฒนาการของระบอบ

ประชาธิปไตยในอังกฤษว่า	 ระบอบประชาธิปไตยในอังกฤษ	 เป็นแม่แบบของระบอบ

ประชาธิปไตยสมัยใหม่และมีระบบการปกครองที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย	ในขณะที่นายมาร์ค	

เคนท์	 เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำาประเทศไทย	 กล่าวว่า	 ประชาธิปไตยในอังกฤษเกิดขึ้นมา
อย่างยาวนานและเหตุที่สามารถก้าวผ่านเวลามาได้เพราะทุกคนได้เข้ามี

ส่วนร่วมและแสดงความเห็นทางการเมือง	 ขณะที่สื่อมวลชนในอังกฤษ

ทุกแขนงถือเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการตรวจสอบรัฐบาล	 มีเสรีภาพ	

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย	 สื่อจึงนับเป็นเกราะสำาคัญ

ในระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษ	 นอกจากนี้	 ๓	 อำานาจหลัก								

ของอังกฤษต่างยอมรับ	 ในเกียรติของกันและกัน	 โดยเฉพาะฝ่าย

ตุลาการและนิติบัญญัติไม่เคยเกิดความขัดแย้งกันเพราะเคารพในอำานาจ

ของแต่ละฝ่าย
นายอภิรักษ์ 

โกษะโยธิน

	 เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำาประเทศไทย	 กล่าวด้วยว่า	 อังกฤษไม่เคยเกิดเหตุ

รัฐประหาร	 เนื่องจากประชาชนเลือกใช้วิธีที่จะไม่ลงคะแนนเลือกตั้งครั้งต่อไปให้กับรัฐบาล														

ที่บริหารไม่ดีแทน	 ในขณะที่ฝ่ายค้านนับว่ามีบทบาทสำาคัญมากในอังกฤษที่ทำาหน้าที่														

ตรวจสอบการออกกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ค้านทุกเรื่อง												

โดยเฉพาะในเรื่องที่จำาเป็นเร่งด่วน	 อย่างไรก็ตาม	 ยอมรับประชาธิปไตยของอังกฤษ																				

ยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ยังคงมีการเผชิญหน้าอยู่เรื่อย	 ๆ	 คล้ายกับไทย	 ที่สำาคัญต้องไม่ให้สื่อ										

ใช้อำานาจในทางที่ผิดด้วย

	 ขณะนักวิชาการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์	 ระบุ	 อังกฤษ										

มีการปฏิรูประบบรัฐสภาและมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาธิปไตยแบบค่อยเป็นค่อยไปต่างกับ

ประเทศไทยที่เปลี่ยนชั่วข้ามคืน	และร้องขอให้ทุกฝ่ายในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
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	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพร้อมเต็มที่รับนายกรัฐมนตรีจีน 

 เยือนรัฐสภาไทย 

	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เปิดเผย	 รัฐสภาไทยเตรียมการเต็มที่รับนายก

รัฐมนตรีจีนเยือนรัฐสภาไทย	ขณะที่เอกอัครราชทูตจีน	ยืนยัน	จีนให้ความสำาคัญกับประเทศไทย

และต้องการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

		 วันที่	 ๒๐	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานสภาผู้แทน

ราษฎรและประธานรัฐสภา	 ให้การรับรองนายหนิง	 ฟู่ขุย	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจำาประเทศไทย	 ในโอกาสเยี่ยมคารวะประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา							

เพื่อแนะนำาตัวในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งใหม่	 โดยประเด็นการสนทนาในครั้งนี้ได้หารือ																		

ถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายหลี่ 	 เค่อ	 เฉียง	 นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 ในฐานะแขกรัฐสภาไทย	 ซึ่งนายสมศักดิ์	 กล่าวว่า	 ทางรัฐสภารู้สึกเป็นเกียรติ		

ที่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเดินทางเยือนรัฐสภาไทย	 และพร้อมที่จะจัดการ

ต้อนรับอย่างเต็มที่	โดยเบื้องต้นพิธีการต้อนรับจะจัดให้สมเกียรติ
	 ด้านนายหนิงได้กล่าวว่า	 การเดินทาง

เยือนรัฐสภาไทยของนายหลี่	 เค่อ	 เฉียง	 ครั้งนี้

เนื่องจากเห็นความสำาคัญของประเทศไทย	 และ

ต้องการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	 และตนขอขอบคุณรัฐสภาไทย

ที่เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนไว้เป็นอย่างดี

		 ทั้งนี้เบื้องต้นนายหลี	เค่อ	เฉียง	มีกำาหนดการเยือนประเทศไทยในวันที่	๑๑	ตุลาคม	

๒๕๕๖	 ในโอกาสนี้จะเดินทางเยือนรัฐสภาไทย	 เพื่อพบปะหารือกับประธานสภาผู้แทนราษฎร

และประธานรัฐสภา	และประธานวุฒิสภา	รวมถึงสมาชิกรัฐสภาด้วย
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	 ที่ประชุมสภามีมติผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 

 ๒ ล้านล้านบาท

		 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน	 ๒	 ล้านล้าน		

ด้วยคะแนน	 ๒๘๗	 ต่อ	 ๑๐๕	 เสียง	 โดยร่างพระราชบัญญัติจะมีผลบังคับใช้ในวันถัด									

จากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

		 วันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๕๖	ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ

หรือร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน	 ๒	 ล้านล้านบาท	 โดยมีนายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธาน										

สภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม	 ซึ่งหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ได้พิจารณาในวาระ	 ๒	 ครบทุกมาตรา	 และพิจารณาบัญชีแนบท้ายร่างพระราชบัญญัติแล้ว							

เมื่อเวลา	 ๒๓.๒๕	 นาฬิกา	 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติผ่านความเห็นชอบร่างพระราช

บัญญัติดังกล่าวในวาระ	 ๓	 ด้วยคะแนน	 ๒๘๗	 เสียงต่อ	 ๑๐๕	 เสียง	 งดออกเสียง	 ๑๑	 เสียง												

ไม่ลงคะแนน	 ๓	 เสียง	 จากจำานวนผู้เข้าร่วมประชุมจำานวนทั้งหมด	 ๔๐๖	 คน	 จากนั้นในเวลา

ประมาณ	 ๒๓.๓๐	 นาฬิกา	 ประธานในที่ประชุมได้สั่งปิดการประชุม	 สำาหรับการพิจารณา											

ร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน	 ๒	 ล้านล้านบาท	 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่มีการแก้ไขและ										

เห็นด้วยกับร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณาเสร็จแล้ว	 ทั้งนี้	 จะมีผลบังคับใช้ในวันถัด

จากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ซึ่งรวมเป็นคณะกรรมการสรรหา	 จากนั้นส่งต่อให้คณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติ

ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรม	 วุฒิสภา	 ที่ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาจำานวน	

๒๕	คน	มีนายพิเชต	สุนทรพิพิธ	เป็นประธาน	 ทำาหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง

ที่จำาเป็นจากการขอความร่วมมือไปยังสื่อมวลชน	 ส่วนราชการ	 และประชาชนให้แสดง								

ความคิดเห็น	 ข้อมูล	 ข้อเท็จจริงของนายทวีเกียรติ	 มายังคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อประกอบ

การพิจารณา	 รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านตู้	 ปณ.๔๕	 ปณฝ.	 รัฐสภา	 และเว็บไซต์														

ของวุฒิสภา	 ซึ่งไม่ปรากฏประวัติฯ	 ความประพฤติของนายทวีเกียรติที่เป็นผลเสียแต่อย่างใด	

พร้อมกันนี้ได้เชิญนายทวีเกียรติ	 เข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการสามัญฯ						

แล้วสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ได้จัดทำาเป็นรายงานลับเสนอให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาก่อนมีมติ		

ด้วยวิธีลงคะแนนลับ

	 สำาหรับนายทวีเกียรติ	มีนะกนิษฐ	อายุ	๖๐	ปี	ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์

ประจำาคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มีสัญชาติไทยโดยกำาเนิด	 จบปริญญาเอก

เกียรตินิยมทางกฎหมายอาญาจากประเทศฝรั่งเศส	 ดำารงตำาแหน่งงานสำาคัญ	 อาทิ	 กรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 (ป.ป.ง.)	 กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมาย

อาญา	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 และกรรมการพัฒนากฎหมาย	กรมศิลปากร

	 วันที่	๒๓	กันยายน	๒๕๕๖	ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ

ให้นายทวีเกียรติ	 มีนะกนิษฐ	 ศาสตราจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ดำารงตำาแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์	 แทนนายวสันต์	สร้อยพิสุทธิ์	ที่ลาออกจาก

ตำาแหน่ง	ด้วยคะแนน	๘๒	เสียง	ต่อ	๔๑	เสียง	งดออกเสียง	๒	เสียง	และ

ไม่ลงคะแนน	๒	เสียง	โดยนายทวีเกียรติ	เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้น

จากมติของประธานศาลฎีกา	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	 ประธาน							

สภาผู้แทนราษฎร	 ผู้นำาฝ่ายค้านฯ	 และประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน						

นายทวีเกียรติ 

มีนะกนิษฐ

	 วุฒิสภาเห็นชอบให้นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ดํารงตําแหน่ง

 เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

	 ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายทวีเกียรติ	 มีนะกนิษฐ	 ศาสตราจารย์ประจำา

คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ดำารงตำาแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ											

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์	 แทนนายวสันต์	 สร้อยพิสุทธิ์	 ที่ลาออกจากตำาแหน่ง
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 รองประธานรัฐสภาหวังให้วรรณกรรมการเมืองยังประโยชน์

 ต่อประชาธิปไตยและการเมืองไทย 

	 รองประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย				

ครั้งที่	 ๑๒	 ระบุ	 ยินดีและชื่นชมทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด	 หวังให้วรรณกรรมการเมือง																

เป็นประโยชน์ต่อประชาธิปไตยและการเมืองไทยในอนาคต

	 วันที่	 ๒๔	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	

รองประธานรัฐสภา	มอบรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย	ครั้งที่	๑๒	

ให้กับผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม	 ประเภทเรื่องสั้น	 คือ																				

ผลงานเรื่อง	 “การยืนยันอีกครั้งหนึ่งของสาวแม่ฮ้างแห่งหมู่บ้าน					

ตาเอกทะไม”	 โดย	 ลูเธอร์-เทอรัว	 รางวัลดีเด่น	 คือ	 ผลงาน

เรื่อง	 “ถนนสู่ทุ่งหญ้า”	 โดย	 รุ่งฤทธิ์	 เพ็ชรรัตน์	 ส่วนผลงาน

ประเภทบทกวี	 ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม	 คือ	 ผลงานเรื่อง	 “เบี้ย”	

โดย	 อรุณรุ่ง	 สัตย์สวี	 และรางวัลดีเด่นเรื่อง	 “ความตายของ					

นกฟีนิกซ์”	 โดย	 รางชางฯ	 รวมถึงผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่

รอบสุดท้ายของทั้ง	 ๒	 ประเภท	 ประเภทละ	 ๑๐	 ผลงาน

นายนิคม ไวยรัชพานิช
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		 นายนิคม	 กล่าวหลังมอบรางวัลว่า	 รางวัลพานแว่นฟ้าถือเป็นสัญลักษณ์														

ของประชาธิปไตย	 ตนจึงรู้สึกยินดี	 และชื่นชมผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดและผู้ที่ได้รับรางวัล	

เพราะถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการรังสรรค์	 บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมือง								

อีกทั้งยังช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของบ้านเมืองให้กับคนรุ่นหลังได้รับทราบ	 ทั้งนี้	

เชื่อว่าวรรณกรรมที่ทุกคนได้ร่วมกันรังสรรค์ไว้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาธิปไตยและ										

การเมืองไทย

		 สำาหรับรางวัลประเภทเรื่องสั้นและบทกวี	 รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย						

ยอดเยี่ยมจะได้รับโล่เกียรติยศ	 พร้อมเข็มและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา	 และเงินรางวัล	

รางวัลละ	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	 รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น	 ประเภทละ	 ๑	 รางวัล														

ได้รับโล่เกียรติยศ	 พร้อมเข็มและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา	 และเงินรางวัล	 รางวัลละ	

๖๐,๐๐๐	 บาท	 รางวัลผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย	 ประเภทละไม่เกิน	

๑๐	 รางวัล	 จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเข็มของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล	 รางวัลละ											

๒๐,๐๐๐	บาท

	 นายกฯ แถลงผลงาน บริหาร ๑ ปี เจอสารพัดปัญหา

	 นายกฯ	 ยิ่งลักษณ์	 แถลงผลงานรอบ	 ๑	 ปี	 ระบุเผชิญปัญหาและความท้าทาย							

ทุกด้าน	ตั้งแต่การเมือง	สังคม	อุทกภัย	ภาวะเศรษฐกิจโลก

	 วันที่	 ๒๔	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ได้มีการนัดประชุม											

เป็นพิเศษ	 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนว

นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐบาลภายใต้การนำาของนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกฯ	 และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	ปีที่	 ๑	 ระหว่างวันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๔	 -	๒๓	สิงหาคม	

๒๕๕๕	 โดยนางสาวยิ่งลักษณ์	 กล่าวรายงานผลการดำาเนินงานวาระครบรอบ	 ๑	 ปีว่า	 ตั้งแต่

รัฐบาลได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาบริหารประเทศ	 และได้มีการแถลงนโยบายต่อสภาฯ	 เมื่อวันที่	 ๓	

สิงหาคม	๒๕๕๔	รัฐบาลได้ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่	๓	เป้าหมายหลัก	คือ	๑.	เศรษฐกิจสมดุล

เพื่อความเข้มแข็งของประเทศ	 ๒.	 สร้างความเชื่อมั่นสู่สังคมที่ปรองดอง	 บนหลักของความ

เสมอภาคและเท่าเทียม	 และ	 ๓.	 การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(เออีซี)	ทั้งนี้	รัฐบาลถือว่าการเข้ามาบริหารประเทศมีความท้าทายอย่างยิ่ง	ทั้งนี้	 เมื่อพิจารณา

จากจีดีพีของประเทศ	 พบว่า	 มีการพึ่งพาการส่งออกมากถึงร้อยละ	 ๗๐	 ดังนั้น	 รัฐบาลจึงต้อง
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สร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ	 จึงเป็นที่มาของการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความ

สมดุลของเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง	 เมื่อดูจากรายได้ของประชาชน	 เมื่อเทียบกับผู้มีรายได้น้อย								

และรายได้สูง	พบว่ามีช่องว่างสูงมาก	 และประชาชนมีหนี้ต่อครัวเรือนที่สูง	 ดังนั้น	 สิ่งที่ภาครัฐ

ไปช่วยเหลือ	คือ	การให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนถูก	เพื่อลดการใช้จ่าย

	 และกล่าวถึงปัญหายาเสพติดว่า	 ขณะนั้นได้มีปัญหายาเสพติด	 ทำาให้รัฐบาล								

ต้องร่วมมือกับภาคส่วนอื่น	 ยกระดับให้เป็นปัญหาระดับชาติ	 ส่วนความเหลื่อมล้ำาทางสังคม

ถือเป็นความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องเข้าไปแก้ไขโดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ห่างไกล	 ส่วนความ

ผันผวนทางการเมือง	 ที่มีการเปลี่ยนการบริหารบ่อยทำาให้ขาดการต่อเนื่องของการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานในประเทศนานถึง	 ๗	 ปี	 ดังนั้น	 รัฐบาลจึงต้องเข้ามาพัฒนาให้เกิด												

ความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

	 นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเข้ามาบริหารในปีแรกว่า	 รัฐบาลได้เผชิญกับปัญหา

อุทกภัยครั้งใหญ่	 โดยรัฐบาลได้มีการดูแล	 รวมถึงมีการออกพระราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวง

การคลังกู้เงิน	 จำานวน	 ๓.๕	 แสนล้านบาท	 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำาท่วม										

รวมถึงตัดสินใจลดงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของกระทรวงต่าง	 ๆ	 เพื่อนำาเงินมาใช้																						

ในการเยียวยาและดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนและภาครัฐ	 ซึ่งการดำาเนินการ								

ดังกล่าวได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน	 และป้องกันไม่ให้นักลงทุนย้ายฐานการผลิตได้	

และด้วยความร่วมมือร่วมใจทำาให้รัฐบาลผ่านวิกฤตไปได้	 และตัวเลขของจีดีพีในปี	 ๕๔																									
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ที่ถอยลงกว่าร้อยละ	 ๘	 -	 ๙	 แต่ในป	ี ๒๕๕๕	 จีดีพีของประเทศกลับมาอยู่ในระดับร้อยละ	 ๖	

ซึ่งการสร้างความเชื่อมั่น	 ทำาให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ	 เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง	

รวมถึงการเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	 โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มเออีซี	 ทำาให้พบว่า		

มีการเพิ่มยอดของนักท่องเที่ยว	 การค้า	 การลงทุนในประเทศให้สูงขึ้น	 สำาหรับการเดินทาง

เยือนประเทศต่าง	 ๆ	 คือ	 การฟื้นฟูความสัมพันธ์รวมถึงเรียกความเชื่อมั่นของประเทศ										

ในสายตาของต่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ	การค้า	

	 นอกจากนี้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	กรณีการแก้ปัญหาราคายางพารา

ว่า	 รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์และให้ความสำาคัญต่อการเจรจาอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้มอบหมาย

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายบริหารลงพื้นที่เจรจาและล่าสุดก็ได้มีการเจรจาร่วมกันระหว่าง

ตัวแทนเกษตรกรและฝ่ายบริหาร	 อย่างไรก็ตามต้องการให้ทุกกลุ่มร่วมพูดคุยพร้อมกันเพราะ					

จะทำาให้การแก้ไขปัญหาดำาเนินการไปอย่างมีระบบ	 ทั้งนี้ขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เลือกปฏิบัติ

และเห็นด้วยในเรื่องของการสร้างความปรองดอง	 รวมทั้งการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน													

ของทุกฝ่าย

	 ด้านนายกิตติรัตน์	 ณ	 ระรอง	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง							

การคลัง	 กล่าวถึงภาพรวมผลการดำาเนินงานทางด้านเศรษฐกิจในรอบ	 ๑	 ปีของรัฐบาลว่า																

สำาหรับภารกิจทางด้านเศรษฐกิจ	 รัฐบาลได้ปฏิบัติตามมาตรา	 ๘๓	 และมาตรา	 ๘๔																								

ของรัฐธรรมนูญ	 ที่มีหลักการให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำาเนินการตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 รวมทั้งรัฐจะต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายที่ครอบคลุมถึง										

๑๔	 ด้าน	 ทั้งนี้	 ที่ผ่านมาประเทศไทยดำาเนินงบประมาณแบบขาดดุลมาตลอดต่อเนื่อง	

เพราะรัฐบาลมีความจำาเป็น	 เนื่องจากมีปัญหาทางเศรษฐกิจ	 แต่รัฐบาลภายใต้การนำา											

ของนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 ที่มีความต้องการจะจัดทำางบประมาณสมดุล	 จึงเห็นได้ว่าจัด

ทำางบประมาณมีตัวเลขขาดดุลงบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง	 อย่างในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๖	

รัฐบาลสามารถทำาให้มีการขาดดุลลดลงจาก	 ๔	 แสนล้านบาท	 เหลือเพียง	 ๓	 แสนล้านบาท							

และในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๗	 ตัวเลขขาดดุลเหลือเพียง	 ๒.๕	 แสนล้านบาทเท่านั้น	 ทั้งนี้	

ทิศทางในการจัดทำางบประมาณขาดดุลจะลดลงเรื่อย	 ๆ	 โดยมีเป้าหมายที่จะทำาให้																						

งบประมาณสมดุลได้ภายในป	ี ๒๕๖๐	 ส่วนตัวเลขหนี้สาธารณะรัฐบาลจะจัดการเพื่อไม่ให้เกิน	

๕๐%	 ของจีดีพี	 และจะมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากปี	 ๒๕๖๐	 แน่นอน

	 สำาหรับผลการดำาเนินนโยบายของรัฐบาลนั้น	 เราได้ยึดมั่นในหลักการการบริหาร

เศรษฐกิจใน	 ๔	 ด้าน	 คือ	 ๑.	 การเพิ่มรายได้	 รัฐบาลยอมรับว่าการส่งออกขณะนี้มีปัญหา														

แต่ได้ใช้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 ปัจจุบันมีจำานวน																										
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นักท่องเที่ยวถึง	๒๒	ล้านคน	จากเดิม	๒๐	ล้านคน	และมั่นใจว่าในอนาคตจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง				

๒.	 การลดรายจ่าย	 รัฐบาลได้ลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำามัน	 เพื่อช่วยลดราคาน้ำามันดิบ	

และลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดีเซลเพื่อรักษาระดับราคาพลังงานไม่กระทบต่อประชาชน																	

๓.	 การขยายโอกาส	 รัฐบาลได้ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน											

รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสินทรัพย์ที่จำาเป็นในชีวิตผ่านโครงการบ้านหลังแรกและ

รถคันแรกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น	 และ	 ๔.	 ด้านการสร้างรากฐาน									

ในอนาคต	 รัฐบาลได้สร้างความเชื่อมั่นได้ภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำาท่วม	 โดยสะท้อนได้จาก

ตัวเลขการจ้างงานที่ เพิ่มมากขึ้น	 และที่สำาคัญรัฐบาลกำาลังลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน																								

ด้านการคมนาคมในหลายเส้นทาง	 อย่างไรก็ตาม	 ก่อนหน้านั้นจีดีพีของประเทศที่มี														

ความผันผวนอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ	 แต่เมื่อรัฐบาลชุดนี้ได้เข้ามาบริหารประเทศ																

ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๔	 และเผชิญกับอุทกภัย	 ปรากฏว่าเศรษฐกิจของประเทศติดลบเพียง										

ไตรมาสเดียว	 แต่นับจากนั้นรัฐบาลสามารถบริหารเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

	 ขณะที่นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวว่า														

จากภาพรวมที่รัฐบาลแถลงผลงานแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายต้องการให้ประเทศมีความสมดุล

ทางเศรษฐกิจ	 ให้สังคมมีความเชื่อมั่นในความปรองดอง	 และการเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนนั้น							

แต่จากการจัดอันดับการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยของ	 IMD									

ในปี	 ๒๕๕๖	 กลับพบว่า	 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ	 ประสิทธิภาพของภาครัฐ	 และโครงสร้าง										

พื้นฐานของรัฐบาลมีอันดับลดลงจากปี	 ๒๕๕๓	 ทุกด้าน	 ตลอดจนอัตราการเจริญเติบโต													

ทางเศรษฐกิจ	 (GDP	 Growth)	 ก็มีอัตราลดลง	 ทั้งที่รัฐบาลพยายามทุ่มงบประมาณ																						

ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ	 สะท้อนให้เห็นว่าการดำาเนินงานของรัฐบาลดังกล่าวไม่เป็นผล										

ตลอดจนปัญหาสินค้าราคาแพงที่รัฐบาลไม่รักษาสัญญาตามที่ได้หาเสียงไว	้ แต่กลับมาซ้ำาเติม

ค่าครองชีพประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขึ้นราคาน้ำามัน	 จนทำาให้ภาคการขนส่ง										

ขอขึ้นราคาส่งผลให้ราคาสินค้าขึ้นตาม	 ขณะเดียวกันภาคการเกษตรก็ยังเกิดปัญหา	 อาทิ	

กรณียังไม่มีหลักประกันให้กับเกษตรกรในการประกันราคายาง	 ๙๐	 บาทต่อกิโลกรัม																						

และการบริหารจัดการเรื่องน้ำาที่ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรม	 ทั้งนี้มองว่ารัฐบาลต้องหันมาแก้ปัญหา

ให้ตรงจุด	 พร้อมขอให้รัฐให้ความสำาคัญด้านการศึกษามากขึ้น
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 ผู้นําฝ่ายค้านฯ รับหนังสือขอคัดค้านการขอสัมปทานบัตรทํา

 เหมืองแร่เกลือหินใต้ดิน จากกลุ่มผู้คัดค้าน	

	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือขอคัดค้านการขอสัมปทานบัตร						

ทำาเหมืองแร่เกลือหินใต้ดิน	 จากประธานกลุ่มผู้คัดค้านเหมืองแร่เกลือหินใต้ดินและคณะ								

เรียกร้องให้การทำาประชาคมในวันที่	 ๑	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 ที่ผ่านมาเป็นโมฆะและยกเลิก													

การดำาเนินการขอสัมปทานเหมืองแร่เกลือหินใต้ดิน

	 วันที่	 ๒๕	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทน

ราษฎร	 รับหนังสือขอคัดค้านการขอสัมปทานบัตรทำาเหมืองแร่เกลือหินใต้ดิน	 จากนายสมาน	

รวมสันเทียะ	ประธานกลุ่มผู้คัดค้านเหมืองแร่เกลือหินใต้ดินและคณะ	ประกอบด้วย	ประชาชน	

ตำาบลพันดุง	 ตำาบลหนองสรวง	 อำาเภอขามทะเลสอ	 และประชาชน	 ตำาบลค้างพลู	 อำาเภอ

โนนไทย	 เนื่องจากเห็นว่าการทำาประชาคมเมื่อวันที่	 ๑	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 ไม่มีความโปรงใส	

ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในรัศมี	๕๐๐	เมตร	ถูกกักกันสิทธิ์เข้าร่วมการขอคัดค้านการขอสัมปทานบัตร	

โดยมีความไม่ชอบมาพากลคือ	 ไม่เชิญเจ้าของพื้นที่ที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมรับฟังการทำา

ประชาคม	 มีชายชุดดำาใช้รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนและรถของกรมตำารวจ	 จอดขวางทาง

สาธารณะเพื่อขัดขวางไม่ให้ประชาชนที่จะมารับฟังคำาชี้แจงการทำาประชาคมเข้าไป	 ข้อมูล

รายงานการไต่สวนประกอบคำาขอประทานบัตรทำาเหมืองแร่มีการบิดเบือนความจริง																	

โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่	 ๖	 บ้านหนองหัวแหวน	 ตำาบลพันดุง	 อำาเภอขามทะเลสอ	 จังหวัด

นครราชสีมา	 เซ็นให้คำารับรองถูกต้องเอกสารการไต่สวน	 และทางบริษัทได้นำานักวิชาการ					

มาแนะนำาข้อมูลเพียงแต่ในด้านดี	 โดยไม่ชี้แจงด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา								

ในภายหลัง	 นอกจากนี้	 การทำาเหมืองแร่เกลือหินใต้ดินดังกล่าว	 ยังทำาให้ประชาชนเดือดร้อน								

เกิดความวิตกกังวลถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดความแตกแยกในชุมชน	 จึงได้เข้ายื่น

หนังสือต่อผู้นำาฝ่ายค้านเพื่อให้ช่วยดำาเนินการ				

ช่วยเหลือประชาชน	 โดยให้การทำาประชาคม										

ในวันที่ 	 ๑	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 ที่ผ่านมาเป็น

โมฆะ	 ช่วยตรวจสอบข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้ งหมดกับการทำ าประชาคม	 และให้บริษัท								

ซอลทเวิร์คส	 จำากัด	 ยกเลิกการดำาเนินการขอทำา

สัมปทานเหมืองแร่เกลือหินใต้ดินตามหนังสือ							

เลขที่	๓/๒๕๕๕,	 ๔/๒๕๕๕
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	 รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มา ส.ว.

	 รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภาแล้ว

ด้วยคะแนนเห็นชอบ	๓๕๘	 ไม่เห็นชอบ	๒	 งดออกเสียง	๓๐	 เสียงโดยฝ่ายค้านและกลุ่ม	 ๔๐	

ส.ว.	วอร์คเอาท์หลังประธานสั่งเดินหน้าการลงมติต่อ

	 วันที่	 ๒๘	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 การประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อลงมติรัฐธรรมนูญ

วาระ	๓	เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา	 โดยนายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำาร้องของ	 พลเอก	 สมเจตน์	 บุญถนอม									

ส.ว.	สรรหา	 และนายวิรัตน์	 กัลยาศิริ	 ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เรื่องที่มาของ	 ส.ว.	 เป็นการกระทำาการเพื่อล้มล้างการปกครองประเทศอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข	 หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตาม										

วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่	 และแจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภา							

แห่งใหม่	 ซึ่งจะแจ้งเป็นเอกสารถึงสมาชิกรัฐสภาต่อไป

		 ทั้งนี้ก่อนการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 นายจุรินทร์	 ลักษณะวิศิษฐ์	 ประธาน					

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน	 (วิปฝ่ายค้าน)	 ได้หารือต่อที่ประชุมว่า												

ควรชะลอการลงมติในวันนี้ไว้ก่อนเนื่องจากเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำาสั่งให้รับคำาร้อง																																							

ของพลเอก	 สมเจตน์	 และนายวิรัตน์ไว้แล้ว	 รวมถึงรับคำาร้องของนายพีรพันธ์	 สาลีรัฐวิภาค	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคประชาธิปัตย์	 ที่ขอให้วินิจฉัยกรณีมีสมาชิกรัฐสภากดบัตร

แทนกันในการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา	 ๙	 และมาตรา	 ๑๐	 ไปแล้ว	 อย่างไรก็ตาม

ในขณะที่ประธานวิปฝ่ายค้านกำาลังหารือกับที่ประชุมสภาในเรื่องดังกล่าว	 ปรากฏว่ามีการ

ประท้วงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยหลายคน	 ในที่สุดประธานรัฐสภา																	

ได้วินิจฉัยให้มีการลงมติทันที

		 ด้าน	 รศ.ทัศนา	 บุญทอง	 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา	 ได้กล่าวว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญ

รับแล้วถือว่าอยู่ในกระบวนการ	 จึงขอเสนอญัตติให้เลื่อนการพิจารณาวาระ	 ๓	 ออกไปก่อน							

แต่ประธานรัฐสภากล่าวว่าได้ดำาเนินการเข้าสู่ระเบียบวาระไปแล้ว	 จึงไม่สามารถให้ดำาเนินการ

อื่นใดได้	 และได้สั่งนับองค์ประชุมและดำาเนินการลงมติด้วยการขานชื่อทันที	 ซึ่งสมาชิก										

สภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่ม	๔๐	ส.ว.	ได้พากันเดินออกจากห้องประชุมทันที

		 สำาหรับผลการลงมติปรากฏว่า	 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ด้วยคะแนนเห็นชอบ	 ๓๕๘	 เสียง	 ไม่เห็นชอบ	 ๒	 เสียง	 งดออกเสียง	 ๓๐	 เสียง								
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ทั้งนี้	 ภายหลังประธานสั่งปิดประชุม	 นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฐ์	 ประธานวิปฝ่ายค้านได้ยื่น

หนังสือต่อนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ในฐานะรองประธานรัฐสภาทันที								

เพื่อขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ

	 กลุ่ม ๔๐ ส.ว. ยื่นเรื่องผ่านประธานรัฐสภาขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ 

 วินิจฉัยแก้รัฐธรรมนูญขัดมาตรา  ๑๕๔ 

	 กลุ่ม	 ๔๐	 ส.ว.	 ยื่น	 ๖๘	 รายชื่อ	 ผ่านประธานรัฐสภา	 ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มา	 ส.ว.	 ขัด	 มาตรา	 ๑๕๔	 (๑)	 เพราะเนื้อหาและ

กระบวนการพิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 หลังที่ประชุมรัฐสภาลงมติผ่านวาระ	 ๓	 พร้อมยื่น

หนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ระงับการนำาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ

	 วันที่	 ๒๘	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 กลุ่ม	 ๔๐	 ส.ว.	 นำาโดยนายไพบูลย์	 นิติตะวัน																

นายสมชาย	 แสวงการ	 นายคำานูณ	 สิทธิสมาน	 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา	 ได้ยื่นรายชื่อสมาชิก					

๖๘	 คน	 ต่อนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภา	 เพื่อให้นำา

ความเห็นของสมาชิกรัฐสภาให้ดำาเนินการส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่า																																

ร่างรัฐธรรมนูญ	 เรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๕๔	 (๑)	 เนื่องจาก

เนื้อหาและกระบวนการพิจารณาไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

	 นายไพบูลย์	 กล่าวว่า	 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีความไม่ชอบด้วยกฎหมาย		

ทั้งในส่วนของสาระเนื้อหาใน	๔	ประเด็นและกระบวนการดำาเนินการอีก	๕	ประเด็น	รวมเป็น	๙	

ประเด็น	 ดังนั้นจึงขอให้ประธานรัฐสภาเสนอความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและ

แจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร่งด่วน	ทั้งนี้	มาตรา	๑๕๔	ไม่ได้ให้ดุลยพินิจกับประธานรัฐสภา	

การที่สมาชิกส่งเรื่องให้กับประธานก็เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	ประธานฯ	จึงมีหน้าที่ส่งคำาร้อง

ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ	 ถ้าไม่ส่งก็อาจจะเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	 และตนเชื่อว่าสุดท้าย

ประธานฯ	 ก็คงต้องส่งไปยังศาลฯ	 ประเด็นอยู่ที่นายกฯ	 ที่ได้รับทราบแล้วว่ามีการยื่นในมาตรา

ดังกล่าว		นายกฯ	จึงไม่มีเหตุที่จะต้องนำาร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านสภาขึ้นทูลเกล้าฯ	เพราะเป็นการ

ไม่สมควร	 และอาจจะเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	 โดยตนเห็นว่า	 คำาวินิจฉัย														

ของศาลฯ	 มีผลผูกพันแต่ละกรณี	 ไม่ใช่ผูกพันทุกกรณี
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รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับใดมีความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ	

หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติก็สามารถเสนอความเห็นต่อประธานสภาเพื่อให้ส่ง

เรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า

	 ประธานวิปฝ่ายค้าน	 กล่าวว่า	 เมื่อฝ่ายค้านได้ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาแล้ว	

ประธานรัฐสภาต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขฉบับนี้	 และแจ้งต่อ

นายกรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด	 โดยประธานรัฐสภาไม่มีอำานาจในการใช้ดุลยพินิจเองว่าควรจะส่ง

ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่

	 ทั้งนี้จะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อแจ้งให้ทราบในวันจันทร์ที	่ ๓๐	 กันยายน			

ที่ทำาเนียบรัฐบาล	 เพื่อให้ระงับการนำาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า																		

ตามมาตรา	 ๑๕๔	 วรรค	 ๒	 พร้อมทั้งจะมีการทำาหนังสือไปยังสำานักราชเลขาธิการ																													

สำานักพระราชวัง	เพื่อให้รับทราบต่อไป

 ฝ่ายค้านยื่นหนังสือผ่านประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ  

 วินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

	 ประธานวิปฝ่ายค้านยื่นหนังสือผ่านประธานรัฐสภาขอให้ส่งเรื่องให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มา	 ส.ว.	 ทันทีที่รัฐสภามีมติผ่านวาระ	 ๓															

ระบุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่วาระ	 ๑-๓	 ระบุการยื่นครั้งนี้ใช้สิทธิ							

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา	 ๑๕๔

		 วันที่	๒๘	กันยายน	๒๕๕๖	นายจุรินทร์	 	ลักษณวิศิษฏ์		

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน	 (วิปฝ่ายค้าน)	

กล่าวภายหลังยื่นหนังสือต่อนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธาน

วุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภา	 เพื่อขอให้รัฐสภาส่งเรื่อง													

ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 ร่างรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสมาชิก

วุฒิสภาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทั้งด้านเนื้อหาและ

กระบวนการตราหรือไม่	 โดยการยื่นเรื่องในครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิ

ตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๕๔	 ที่ ระบุว่ าในกรณีที่สมาชิก															

สภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 หรือสมาชิกของทั้งสองสภา				

นายจุรินทร์  

ลักษณวิศิษฏ์
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	 วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ ดํารงตําแหน่ง 

 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

	 ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายชูเกียรติ	 รัตนชัยชาญ	 ดำารงตำาแหน่ง

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ด้วยมติ	๑๐๕	ต่อ	๙	เสียง	งดออกเสียง	๒	เสียง

		 วันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายชูเกียรติ	

รัตนชัยชาญ	 ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ด้วยมติ	 ๑๐๕	 ต่อ	 ๙	 เสียง													

งดออกเสียง	 ๒	 เสียง	 โดยการออกเสียงด้วยวิธีลงคะแนนลับ		

หลังคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติความประพฤติและ

พฤติกรรมทางจริยธรรม	 ได้ดำาเนินการตรวจสอบประวัติความ

ประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของนายชูเกียรต	ิ รัตนชัยชาญ	

ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา	 รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำาเป็น

เสร็จเรียบร้อยก่อนเสนอผลการตรวจสอบฯ	 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา

เพื่อพิจารณา

	 ทั้งนี้	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 คณะรัฐมนตรี								

ได้อนุมัติแต่งตั้งนายชูเกียรติ	รัตนชัยชาญ	ให้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ

นายชูเกียรติ 

รัตนชัยชาญ

	 นอกจากนี้	 ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำาหน้าที่

ของนายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 ที่ไม่ยอมรับญัตติที่มีสมาชิกรัฐสภาเสนอ									

ให้เลื่อนการลงมติวาระ	๓	ออกไปก่อน	ทั้ง	ๆ	 ที่

มีสมาชิกในห้องประชุมยกมือให้การรับรอง

ญัตติดังกล่าวแล้ว	 ซึ่งพวกตนเห็นว่าเป็นการ

กระทำาที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับการประชุม											

และขัดต่อรัฐธรรมนูญ	 อย่างไรก็ตามเท่ากับว่า

ก า รแก้ ไ ข รั ฐ ธ ร รมนูญฉบั บนี้ ไ ม่ ชอบ ใน

กระบวนการตั้งแต่การพิจารณาในวาระ	 ๑	 ถึง

วาระ	๓
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คณะกรรมการกฤษฎีกา		ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๖		แทนนายอัชพร	 จารุจินดา	 เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ 	 โดยที่ประชุม																											

สภาผู้แทนราษฎร	 เมื่อวันที่ 	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 มีมติให้ความเห็นชอบตามที่ 																				

คณะรัฐมนตรีเสนอแล้ว	 และวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้วในวันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๕๖	

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำารายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ	 แต่งตั้งต่อไป



ข่าวต่างประเทศ

ผู้นำ�พรรครัฐบ�ลและพรรคฝ่�ยค้�นกัมพูช�จับเข่�คุย

แก้ปัญห�ก�รเมืองยุติคว�มรุนแรง

	 สมเด็จฮุน	 เซน	 นายกรัฐมนตรี	 ในฐานะผู้นำาพรรครัฐบาล	 และนายสม	 รังสี											

ผู้นำาฝ่ายค้าน	 เปิดการเจรจาแก้ปัญหาวิกฤติการเมือง	 พร้อมออกแถลงการณ์ร่วมให้คำามั่น						

จะจัดการเจรจาระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งจะปฏิรูปคณะกรรมาธิการการเลือกตั้ง	 และ

ยุติการใช้ความรุนแรง

	 สำานักข่าวต่างประเทศ	รายงานจากกรุงพนมเปญ		ราชอาณาจักรกัมพูชา	ว่า		เมื่อ

วันที่	๑๖		กันยายน	๒๕๕๖	 พรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชา	ได้เปิดการเจรจากัน	

หลังจากมีการประท้วงกันในกรุงพนมเปญ	 เพื่อต่อต้านผลการเลือกตั้ง	 ผลจากการประท้วง	

ในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต	๑	คน	โดยสมเด็จฮุน	เซน	นายกรัฐมนตรี		ซึ่งอยู่ในตำาแหน่งมา	๒๘	ป	ี

ได้พบปะหารือกับนายสม	 รังสี	 ผู้นำาฝ่ายค้าน	 หลังเกิดความรุนแรงจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตขึ้น	

หลังเสร็จสิ้นการหารือ	 ผู้นำาทั้ง	 ๒	 ได้ออกแถลงการณ์ร่วมฉบับหนึ่ง	 โดยให้คำามั่นว่าจะเปิด									

การเจรจาระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น	 และจะปฏิรูปคณะกรรมาธิการการเลือกตั้ง	 เพื่อยุติ								

ความรุนแรงจากกรณีพิพาทดังกล่าว
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	 ทั้งนี้	 พรรคฝ่ายค้านกัมพูชา	 กล่าวว่า	 พรรครัฐบาลมีการโกงการเลือกตั้งอย่าง							

แพร่หลายในการเลือกตั้งทั่วไป	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 กรกฎาคมที่ผ่านมา	 ซึ่งตามผลการเลือกตั้งจาก

คณะกรรมาธิการจัดการเลือกตั้งแห่งชาติ	 (NCP)	 ปรากฏว่าพรรคประชาชนกัมพูชา	 (NCP)												

ของนายกรัฐมนตรีฮุน	 เซน	 ได้	 ๖๘	 ที่นั่ง	 ขณะที่พรรคกู้ชาติกัมพูชา	 (CNRP)	 ได้	 ๕๕	 ที่นั่ง						

ซึ่งรัฐบาลได้เสียงข้างมากลดลงอย่างมาก

	 พรรคฝ่ายค้านระบุว่า	 การเลือกตั้งครั้งนี้มีการโกง	 และต้องการให้จัดตั้ง															

คณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบ	 อีกทั้งยังระบุด้วยว่า	 จะคว่ำาบาตรการเปิดสมัยประชุม

รัฐสภาในวันที่	๒๓	กันยายนนี้

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าจะมีแถลงการณ์ร่วมกัน	 แต่ปัญหาการเลือกตั้ง	 ตลอดจน									

ข้อพิพาทต่าง	 ๆ	 และคำาขู่ของพรรคฝ่ายค้านที่จะคว่ำาบาตรรัฐสภาก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข	

แต่อย่างใด

กองทัพอียิปต์บุกเมืองที่กลุ่มอิสล�มเข้�ยึดครอง

	 กองทัพอียิปต์ได้บุกเมืองในภาคกลางของประเทศอียิปต์	 ซึ่งกลุ่มผู้สนับสนุนอดีต

ประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ด	มอร์ซี	ที่ถูกโค่นอำานาจ	เข้ายึดครองนานกว่า	๑	เดือน

	 วันที่	 ๑๖	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 เจ้าหน้าที่ความมั่นคงกล่าวว่า	 ทหารและตำารวจ												

ได้เข้าไปในเมืองเดลกา	 จังหวัดมินยา	 ประเทศอียิปต์	 หลังจากรุ่งเช้าวันนี้เพียงเล็กน้อย								

พร้อมทั้งตรวจค้นบ้านเรือนหลายหลัง	 อีกทั้งได้จับกุมกลุ่มอิสลามหลายคน	 สำานักข่าวมีนา

ของทางการอียิปต์รายงานว่า	 ทางเข้าหมู่บ้านทั้งหมด	 ๓๒	 แห่ง	 ถูกปิดและมีการประกาศ

ห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานในตอนกลางวัน	 เนื่องจากกลุ่มอิสลามได้เข้าควบคุมเมือง

ฮุน เซน และ นายสม รังสี
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ดังกล่าว	 และได้ก่อเหตุโจมตีโบสถ์หลายแห่งที่อยู่โดยรอบจังหวัดมินยา	ทั้งนี้	 อียิปต์ต้องเผชิญ

กับเหตุรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนนายมอร์ซีที่ถูกโค่นอำานาจเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

กับฝ่ายที่ต่อต้านเขา	 และได้มีการปราบปรามผู้ประท้วงด้วยความรุนแรงเมื่อเดือนที่แล้ว									

ขณะที่แผนการเปลี่ยนผ่านอำานาจของรัฐเฉพาะกาลมีทหารให้การสนับสนุน	 ได้กำาหนดจัด	

การเลือกตั้งรัฐสภาและประธานาธิบดีในช่วงกลางปีหน้า

นักเคลื่อนไหวยุวชนช�วป�กีสถ�นและอดีตเจ้�หน้�ที่หน่วยง�นด้�น

คว�มมั่นคงสหรัฐได้รับก�รเสนอชื่อให้รับร�งวัลซ�ค�รอฟ

	 วันที่	๑๗	กันยายน	๒๕๕๖	มาลาลา	ยูซาฟไซ	สาวน้อยชาวปากีสถานซึ่งถูกกลุ่ม

ตอลิบานยิงศีรษะจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการที่เธอต่อสู้เพื่อให้เด็กผู้หญิงในปากีสถานได้รับ

การศึกษา	และนายเอ็ดเวิร์ด	สโนว์เดน	อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงสหรัฐที่เปิดโปง

โครงการสอดแนมข้อมูลลับของสหรัฐ	 ได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลซาคารอฟ	 ซึ่งเป็นรางวัล

ทางด้านสิทธิมนุษยชนอันทรงเกียรติของรัฐสภายุโรป

นายเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน มาลาลา ยูซาฟไซ
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สองพรรคก�รเมืองคู่แข่งของกัมพูช�ใกล้จะบรรลุข้อตกลง

หลังเกิดปัญห�ขัดแย้งเรื่องผลก�รเลือกตั้ง

	 วันที่	 ๑๗	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 นายยิม	 โซวันน์	 โฆษกพรรคกู้ชาติกัมพูชา							

(CNRP)	 พรรคแกนนำาฝ่านค้านของกัมพูชา	 กล่าวว่า	 การหารือกันที่อาคารรัฐสภา																						

ในกรุงพนมเปญมีขึ้นเป็นวันที่สองในวันนี้โดย	 นายสม	 รังสี	 ผู้นำาพรรคฝ่ายค้าน	 ใกล้จะบรรลุ										

ข้อตกลงกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซน	 เรื่องการยุติปัญหาชะงักงันจากความขัดแย้งเรื่อง																								

ผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา	 ทั้งนี้สองฝ่ายเห็นพ้องเรื่องปฏิรูป																			

การทำางานของสถาบันหลัก	 ๆ	 ของชาติ	 รวมถึงการจัดการเลือกตั้งในอนาคต	 แม้ว่านายฮุนเซน

ยังคงปฏิเสธเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางขึ้นมาเพื่อตรวจสอบผลการเลือกตั้ง

	 นายสม	 รังสี	 กล่าวอีกว่า	 การประท้วงของผู้สนับสนุนพรรคฯในกรุงพนมเปญ	

จะเดินหน้าต่อไปในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชุมนุมใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นเวลา	 ๓	 วัน	 แต่จะ

ไม่มีเหตุรุนแรง	 ดังเช่นที่เกิดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์	 ที่มีคนที่สัญจรผ่านบริเวณนั้นถูกยิงเสียชีวิต	

๑	 คน	 พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า	 นักการเมืองของพรรคฯ	 และนักเคลื่อนไหวได้สลับกันขึ้นเวที

ปราศรัยโจมตีการทำางานของคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาต	ิ และพรรคพลังประชาชนกัมพูชา

ของนายฮุนเซน	 ซึ่งได้รับการรับรองว่ามีชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
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ศ�ลบังกล�เทศสั่งประห�รชีวิตแกนนำ�อิสล�มิสต์

	 ศาลสูงสุดบังกลาเทศ	 เผยตัดสินโทษสูงสุดประหารชีวิต	 อับดุล	 กาเดอร์																	

มุลเลาะห์	 แกนนำาอิสลามิสต์

	 วันที่	 ๑๗	 กันยายน	๒๕๕๖	 	 ศาลสูงสุดบังกลาเทศ	ประกาศการพิจารณาคดีของ

นายอับดุล	กาเดอร์	มุลเลาะห์	วัย	๖๕	ปี	แกนนำาอันดับ	๔	ของพรรคจามัต-อี-อิสลามี	ซึ่งเป็น

พรรคฝ่ายค้านของบังกลาเทศ	 โดยศาลพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า	 นายมุลเลาะห์	 มีความผิด

ฐานมีส่วนพัวพันในเหตุฆาตกรรมผู้คนจำานวนมาก	 ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสงครามสู้รบกับ

ปากีสถาน	เมื่อปี	๒๕๑๔

	 นอกจากนี้ 	 ศาลยังกล่าวย้อนรอยว่า	 เมื่อวันที่ 	 ๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖													

ศาลอาชญากรสงคราม	 ตัดสินให้นายอับดุล	 กาเดอร์	 มุลเลาะห์	 รองเลขาธิการพรรคจามัต-อี-

อิสลามี	 มีความผิด	 ๕	 ข้อหา	 ซึ่งรวมถึงการสังหารผู้อื่น	 จึงถูกตัดสินให้จำาคุกตลอดชีวิต										

โดยคำาตัดสินครั้งนั้น	 ส่งผลกระทบร้ายแรงทำาให้ประชาชนจำานวนมากไม่พอใจ	 รวมกลุ่มออก

มาชุมนุมต่อต้านคำาตัดสิน	 ในกรุงธากาเพื่อเรียกร้องโทษสูงสุดให้มีการประหารชีวิต																										

นายกาเดอร์	 มุลเลาะห์	 ทั้งยังเรียกร้องให้รัฐสภาแก้ไขกฎหมายอาชญากรรมสงคราม															

ที่อนุญาตให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อคำาตัดสินของศาลอีกด้วย
	 ขณะที่	 ทนายความของนายมุลเลาะห์	

เ ผ ยหลั ง ฟั ง คำ า ตั ด สิ น ใ น วั น นี้ ว่ า รู้ สึ ก ต ก ใ จ																									

กับคำาตัดสินมาก	 เนื่องจากนับเป็นครั้ งแรก																				

ในประวัติศาสตร์ของศาลในภูมิภาคเอเชียใต้													

ที่ศาลสูงสุดเพิ่มโทษให้ผู้ต้องหา	 จนสามารถรับ

โทษสูงสุด	คือ	การประหารชีวิต

	 อย่างไรก็ตาม	 นักวิเคราะห์เกรงว่า						

คำาตัดสินของศาล	 อาจก่อให้เกิดเหตุประท้วง

รุนแรง	จากกลุ่มผู้สนับสนุนฝ่ายค้านของบังกลาเทศ	

เร็ว	ๆ	นี้
นายอับดุล กาเดอร์ มุลเลาะห์
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เสียงข้�งม�กวุฒิสภ�ฝรั่งเศสอนุมัติข้อเสนอ

สั่งห้�มประกวดน�งง�มเด็กอ�ยุตำ่�กว่� ๑๖ ปี

	 สำานักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีส	 ประเทศฝรั่งเศสว่า	 เมื่อวันที่	 ๑๘	

กันยายน	๒๕๕๖	วุฒิสภาฝรั่งเศสลงคะแนนเสียงส่วนมากด้วยคะแนน	๑๔๖	เสียงต่อ	 ๑	 เสียง	

ผ่านข้อเสนอสั่งห้ามมีการประกวดความงามในเด็กผู้หญิงอายุต่ำากว่า	 ๑๖	 ปี	 ซึ่งอีกไม่นานจะ

ออกเป็นกฎหมายของประเทศ	 เนื่องจากกำาลังถูกนำาไปลงคะแนนเสียงเห็นชอบโดยสมัชชา

แห่งชาติ

	 การลงคะแนนเสียงครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะรายงานของรัฐสภาเรื่อง	 “การต่อต้าน						

ความไม่เหมาะสมทางเพศ”	 ซึ่งทำาออกมาเพื่อการห้ามผลิตเสื้อลักษณะผู้ใหญ่แต่มีขนาด

สำาหรับเด็ก	 เช่น	 รองเท้าส้นสูง	 และชุดชั้นในแบบเสริมฟองน้ำา	 โดยนายชังตัล	 ยวนโน	 อดีต

รัฐมนตรีกระทรวงกีฬา	 ผู้เป็นเจ้าของรายงานดังกล่าวเผยว่า	 เขาไม่ต้องการให้เด็กสาว

ฝรั่งเศสยึดติดกับรูปลักษณะภายนอกจนเกินไป

	 บทลงโทษสำาหรับผู้ที่ฝ่าฝืนดึงดันที่จะจัดการประกวดคือ	 จำาคุก	 ๒	 ปี	 และถูกปรับ

เป็นมูลค่า	 ๓๐,๐๐๐	 ยูโร	 (ราว	 ๑,๓๐๐,๐๐๐	 บาท)	 ทั้งนี้	 กฎหมายดังกล่าวได้แรงบันดาลใจ							

มาจากนิตยสารแฟชั่นชื่อดัง	 “โวค”	 ฉบับเดือนธันวาคมปี	 ๒๕๕๓	 ที่ตีพิมพ์ภาพนางแบบ										

รุ่นเยาว์วัย	 ๑๐	 ขวบ	 โดยมีลักษณะการแต่งตัวและแต่งหน้าที่โตเกินวัย
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พรรคฝ่�ยค้�นบ�ห์เรนประก�ศควำ่�บ�ตรก�รเจรจ�กับรัฐบ�ล

	 วันที่	 ๑๘	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านบาห์เรน	 ประกาศคว่ำาบาตร	

การเจรจาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเมืองร่วมกันกับทางรัฐบาล	 หลังจากที่																	

นายคาห์ลิล	 มาร์ซุค	 อดีตสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะห์	 ถูกตำารวจควบคุมตัวไว้

เพื่อรอตรวจสอบหลักฐานต่าง	 ๆ	 เนื่องจากนายคาห์ลิล	 มาร์ซุค	 ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับ		

การก่อการร้ายในบาห์เรน

	 ทั้งนี้นายมาร์ซุค	 เคยดำารงตำาแหน่งโฆษกในรัฐสภาบาห์เรน	 ก่อนที่เหตุการณ์

ความขัดแย้งทางการเมืองจะปะทุรุนแรงขึ้น	 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี	 ๒๕๔๔

สีหมุนีวอนฝ่�ยค้�นประชุมสภ�เพื่อแสดงคว�มเป็นเอกภ�พของประเทศ

	 วันที่	 ๑๘	กันยายน	๒๕๕๖	พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม	สีหมุนี	 กษัตริย์

กัมพูชา	 ทรงร้องขอให้	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาที่ได้รับเลือกตั้ง									

เข้าร่วมการเปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติหรือรัฐสภา	 ที่จะมีขึ้นในวันที่	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๕๖	

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นเอกภาพของประเทศ

	 ในพระราชสาส์นของกษัตริย์สีหมุนีที่ทรงส่งถึง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร												

พรรคกู้ชาติกัมพูชา	 (CNRP)	ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน	จำานวน	๕๕	คน	ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภา	

ระบุว่า	 ตามรัฐธรรมนูญมาตรา	 ๘๒	 พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะเปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติ													
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ครั้งที่	 ๕	 ในวันที่	 ๒๓	 กันยายนนี้	 โดยพระองค์ทรงขอให้	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับ								

เลือกตั้งเข้าร่วมการเปิดประชุมสมัชชาใหญ่แห่งชาติครั้งนี้	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็น									

อันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นเอกภาพแห่งชาติ

	 อย่างไรก็ตาม	 นายสม	 รังสี	 หัวหน้าพรรคกู้ชาติกัมพูชา	 (CNRP)	 ยังคงยืนยัน		

ในระหว่างการปราศรัยยุติการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านเป็นเวลา	 ๓	 วัน																						

ที่สวนสาธารณะประชาธิปไตยในกรุงพนมเปญ	 เมืองหลวงกัมพูชา	 เมื่อค่ำาวันที่	 ๑๗	 กันยายน					

ที่ผ่านมาว่า	 พรรคฝ่ายค้านจะไม่เข้าร่วมการเปิดประชุมรัฐสภา	 หากยังไม่มีการแก้ปัญหา												

ที่ เหมาะสมต่อข้อร้องเรียนที่ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นในการเลือกตั้งทั่วไป																										

ของกัมพูชาเมื่อวันที่	 ๒๘	 กรกฎาคมที่ผ่านมา	 พร้อมกล่าวเตือนว่าพรรคฝ่ายค้านจะจัด

ชุมนุมครั้งใหญ่ประท้วงผลการเลือกตั้งดังกล่าวขึ้นอีก	 ก่อนที่การประชุมรัฐสภาจะเปิดฉากขึ้น

	 ทั้งนี้	 ช่วง	 ๒	 วันก่อนหน้านี้	 กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านราว	 ๒๐,๐๐๐	 คน													

ยังคงปักหลักชุมนุมคัดค้านผลการเลือกตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะประชาธิปไตย	 ในขณะที่	

สมเด็จฯฮุน	 เซน	 นายกรัฐมนตรี	 และผู้นำาพรรคประชาชนกัมพูชา	 (CPP)	 นั่งโต๊ะเจรจากับ																				

นายสม	รังสี	เพื่อหาทางออกร่วมกันจากความชะงักงันทางการเมือง	โดยโฆษกของทั้งสองฝ่าย	

เปิดเผยว่า	 ทั้งสองใกล้ที่จะบรรลุความตกลงกันในการปฏิรูปการเมือง	 แต่ปฏิเสธที่จะให้								

รายละเอียดใดๆ

	 นายยิม	 โสวัน	 โฆษกพรรคฝ่ายค้าน	 กล่าวว่า	 การใกล้บรรลุความตกลงดังกล่าว										

มีรวมถึงการแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 ของประเทศและการปฏิรูปสถาบันหลัก	 ๆ	 ของภาครัฐ												

แต่ยังจำาเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันต่อไป	 ด้านนายปรัก	 โสคน	 โฆษกพรรคประชาชน

กัมพูชา	 (CPP)	 กล่าวเช่นกันว่า	 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในหลายเรื่องและยังต้องหารือกัน							

ต่อไป	 ซึ่งแม้ตอนนี้จะยังไม่สามารถตกลงกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์	 แต่ในบางเรื่องก็สามารถตกลง

กันได้แล้ว

	 ข่าวแจ้งว่า	บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้าน	 เมื่อวันที่	๑๗	

กันยายน	 ๒๕๕๖	 กลับมาตึงเครียดขึ้นอีก	 เมื่อมีพระสงฆ์รูปหนึ่งขู่จะเผาตัวประท้วง																	

ผลการเลือกตั้ง	 โดยพระสงฆ์รูปนี้นำาขวดบรรจุน้ำามันเบนซินออกมาราดตัวและพยายามจะ					

จุดไฟเผาตัวเอง	 แต่ถูกพระสงฆ์รูปอื่น	 ๆ	 และผู้ร่วมชุมนุมเข้าห้ามปราม	 ผู้เห็นเหตุการณ์					

รายหนึ่งเปิดเผยว่า	 พระสงฆ์รูปนี้ต้องการฆ่าตัวตายเพื่อกดดันให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระ

ขึ้นมาสอบสวนการทุจริตการเลือกตั้ง	 ซึ่งเป็นจุดยืนของพรรคฝ่ายค้านในการผ่าทางตัน																

ความขัดแย้งทางการเมืองในกัมพูชา
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สหรัฐทบทวนคว�มปลอดภัยฐ�นทัพทั่วโลก

	 วันที่	๑๘	กันยายน	๒๕๕๖	สหรัฐอเมริกาสั่งทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย

ฐานทัพสหรัฐฯ	 ทั่วโลก	 หลังจากอดีตทหารเรือสาดกระสุนยิงผู้คนที่ฐานทัพเรือสหรัฐ													

ในกรุงวอชิงตัน	 มีผู้เสียชีวิต	 ๑๒	 ศพ	 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

	 สำานักข่าวต่างประเทศ	 รายงานจากกรุงวอชิงตัน	 ประเทศสหรัฐฯ	 เมื่อวันที่	

๑๘	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 ว่า	 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ	 ซึ่งทบทวนมาตรการความปลอดภัย													

ที่ฐานทัพสหรัฐฯ	 ทั่วโลก	 หลังจากนายแอรอน	 อเล็กซิส	 วัย	 ๓๔	 ปี	 ลูกจ้างของบริษัท

คอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่	ฮิวเลตต์-แพกการ์ด	ซึ่งทำาสัญญาจ้างงานกับกองทัพเรือสหรัฐฯ	กราดยิง

ประชาชนเสียชีวิต	 ๑๒	 ศพ	 ที่นาวี	 ยาร์ด	 ฐานทัพเรือในกรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา	

ขณะนี้	เจ้าหน้าที่สอบสวนสืบสวน	กำาลังตรวจสอบหาแรงจูงใจของการก่อเหตุอยู่

	 เจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐฯ	ซึ่งประกาศทบทวนความมั่นคงเมื่อวานนี้	กำาลังพยายาม

อย่างหนักในการค้นหาคำาตอบว่า	 นายอเล็กซิส	 อดีตทหารเรือที่มีประวัติการทำาผิดวินัยและ						

ทำาผิดกฎหมาย	จึงได้รับอนุญาตให้ผ่านเรื่องความปลอดภัยไปได้	 โดยอเล็กซิส	ก่อเหตุกราดยิง

ที่ฐานทัพเรือสหรัฐฯ	 ในกรุงวอชิงตัน	 ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเมื่อวัน

จันทร์ที่ผ่านมา	 ซึ่งเขาสามารถผ่านเข้าออกฐานทัพแห่งนี้ได้อย่างสบาย	 อย่างไรก็ตาม	 ในที่สุด

เขาก็ถูกวิสามัญในการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำารวจ
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	 นายชัค	 ฮาเกล	 รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ	 สั่งให้ทบทวนมาตรการรักษาความ

ปลอดภัย	 และการเข้าออกหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมทั่วโลก	 ขณะที่เจ้าหน้าที่							

ทำาเนียบขาวแถลงว่า	 ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 ได้สั่ ง ให้ทบทวนมาตรฐาน																												

ความปลอดภัยสำาหรับการรับเหมาตามหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของรัฐบาล	 ด้านสมาชิกรัฐสภา

สหรัฐฯ	 ได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบว่า	 คนร้ายคนนี้ ได้รับอนุญาตให้เข้าฐานทัพ																									

ได้อย่างไร	 ทั้ง	ๆ	ที่มีประวัติการก่อความรุนแรง

น�ยกรัฐมนตรีออสเตรเลียมั่นใจรัฐบ�ลใหม่

จะทำ�ง�นร่วมกับอินโดนีเซียได้ด้วยดี

	 สำานักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย	 เมื่อวันที่	 ๑๙	

กันยายน	 ๒๕๕๖	 นายแทนโทวี	 ยะห์ยา	 สมาชิกคณะกรรมการด้านนโยบายต่างประเทศ												

ของรัฐสภาอินโดนีเซียกล่าวว่า	 นโยบายสกัดกั้นเรือผู้อพยพของออสเตรเลีย	 ละเมิดอธิปไตย

ของอินโดนีเซีย	นอกจากนี้	 นายมาร์ตี	 นาตาเลกาวัน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ยังเผยอีกว่า	 อินโดนีเซียจะหยุดยั้งนโยบายดังกล่าวของแคนเบอร์รา

	 นโยบายการสกัดกั้นเรือผู้อพยพที่มักลักลอบเดินทางเข้ามาในออสเตรเลียของ

นายแอบบอตต์คือ	 นำาทหารออสเตรเลียไปแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านในเกาะต่าง	 ๆ	 ของประเทศ

อินโดนีเซีย	 คอยซื้อเรือที่สามารถใช้เป็นพาหนะลี้ภัยของผู้อพยพและจ่ายเงินให้กับชาวบ้าน						

ที่นำาข่าวกับลักลอบเดินทางมาบอก	 ทั้งนี้	 ผู้อพยพลักลอบเดินทางมาขึ้นฝั่งและเข้าเมือง									

นายมาร์ตี นาตาเลกาวัน
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ผิดกฎหมายที่ออสเตรเลีย	 มักเป็นชาวอินโดนีเซีย	 ดังนั้น	 ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นปัญหา

ใหญ่สำาหรับแคนเบอร์รา	 และนายแอบบอตต์	 ผู้นำาประเทศคนปัจจุบัน	 ได้นำาเสนอนโยบาย

แก้ปัญหานี้ตั้งแต่ครั้งหาเสียงแล้ว

	 อย่างไรก็ตาม	 นายแอบบอตต์ 	 ได้ออกมาตอบโต้ว่าอินโดนี เซียทราบ																							

รายละเอียดของนโยบายดังกล่าวผ่านทางสื่อมวลชนที่นำาเสนอข่าวเท่านั้น	 ซึ่งทำาให้ขาดความ

เข้าใจอย่างชัดเจนระหว่างรัฐบาลด้วยกัน	 เนื่องจากออสเตรเลียไม่มีเจตนาจะละเมิดอธิปไตย									

ของจาการ์ตาและไม่ได้จะแสดงท่าทีเป็นตำารวจจับผู้ร้ายอยู่ฝ่ายเดียว	 ทั้งนี้ 	 รัฐบาล

แคนเบอร์ราต้องการความร่วมมือและการทำางานร่วมกันจากทั้งสองรัฐบาล

สม�ชิกรัฐสภ�ฝ่�ยรัฐบ�ลกัมพูช�พร้อมเข้�ร่วม

ก�รเปิดประชุมสภ�แม้ฝ่�ยค้�นขู่ควำ่�บ�ตร

	 วันที่	 ๑๙	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 พรรคประชาชนกัมพูชา	 (CPP)	 ของสมเด็จฮุน	 เซน	

นายกรัฐมนตรีกัมพูชา	 ประกาศว่า	 บรรดาสมาชิกรัฐสภาฝ่ายรัฐบาลพร้อมเข้าร่วม																						

การเปิดประชุมสภาในวันจันทร์หน้า	 ถึงแม้ฝ่ายค้านจะขู่คว่ำาบาตร	 สำานักข่าวซินหัวของจีน	

รายงานว่า	 สมาชิกรัฐสภาพรรคประชาชนกัมพูชา	 (CPP)	 ทั้ง	 ๖๘	 คน	 จะปฏิบัติตามคำาเชิญ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม	 สีหมุนี	 กษัตริย์กัมพูชา	 และพร้อมเข้าร่วมการเปิด

ประชุมสภาในสัปดาห์หน้า	 หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา	 กษัตริย์สีหมุนีทรงเชิญสมาชิก

รัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง	๑๒๓	คนในจำานวนนี้	๖๘	คน	มาจากพรรครัฐบาล	และอีก	๕๕	คน	

มาจากพรรคฝ่ายค้าน	 เข้าร่วมการประชุมสภาในวันที่	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 เพื่อแสดงถึง		

ความสามัคคีและความเป็นเอกภาพของชาติ	 แต่ฝ่ายค้านกล่าวว่าจะคว่ำาบาตรการเปิดประชุม

สภาครั้งนี้	 หากไม่มีทางออกที่เหมาะสมต่อข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตเลือกตั้ง	 เมื่อวันที่	 ๒๘	

กรกฎาคมที่ผ่านมา	 และจะเรียกร้องให้มีการประท้วงใหญ่ก่อนการเปิดประชุมสภาครั้งนี้ด้วย
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อียูบรรลุข้อตกลงเขตก�รค้�เสรีกับสิงคโปร์

	 วันที่	 ๒๐	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 สหภาพยุโรปหรืออียู	 บรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรี									

ที่ครอบคลุมรายละเอียดมากที่สุดในโลกกับสิงคโปร์แล้ว	 ซึ่งจะเป็นก้าวสำาคัญสำาหรับอียูที่จะ

ขยายข้อตกลงการค้ากับอาเซียนในอนาคต	 หัวหน้าคณะเจรจาของทั้งสองฝ่ายได้นำาเสนอ						

รายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวในวันนี้	 หลังจากมีการลงลายมือชื่อรับรองเอกสารข้อตกลง								

ทุกหน้าซึ่งมีความหนาประมาณ	 ๑,๐๐๐	 หน้า	 ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องนำาเสนอเพื่อ															

การรับรองขั้นสุดท้ายทั้งในสิงคโปร์และประเทศสมาชิกอียูทั้ง	 ๒๘	 ชาติ	 รวมทั้งรัฐสภายุโรป							

ซึ่งคาดว่าจะมีผลในปลายปีหน้า	 หรือต้นปี	 ๒๕๕๘



89

	“แมร์เคล” เผยติดต่อกับผู้นำ�พรรค SPD แล้ว หวังห�รือตั้งรัฐบ�ลผสม

	 วันที่	๒๓	กันยายน	๒๕๕๖	นายกรัฐมนตรีอังเกล่า	แมร์เคล	 ของเยอรมนี	กล่าวว่า

เธอได้ติดต่อกับผู้นำาของพรรคโซเชียลเดโมเครติคพาร์ตี	 (SPD)	 เพื่อหารือเกี่ยวกับรัฐบาลผสม					

ที่มีความเป็นไปได้	 แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธถึงการเจรจากับพรรคอื่น	 ๆ	 ในการเข้าร่วมรัฐบาลผสม

	 “เราเปิดกว้างสำาหรับการเจรจาอย่างแน่นอน	 และดิฉัน

ได้ติดต่อในเบื้องต้นกับผู้นำาพรรค	SPD	แล้ว	ซึ่งผู้นำาพรรค	SPD	ระบุว่า

ต้องจัดการประชุมบรรดาผู้นำาพรรคในวันศุกร์นี้ก่อน”	 นางแมร์เคล

กล่าวในการแถลงข่าว	 โดยเสริมว่าเธอยังไม่ได้ตัดการหารือกับ

พรรคอื่น	 ๆ	 ที่มีความเป็นไปได้แต่อย่างใด

	 พรรคคริสเตียนเดโมเครติคยูเนียน	(CDU)	ของนางแมร์เคล	

และพรรคคริสเตียนโซเชียลยูเนียน	 (CSU)	 ซึ่งเป็นพรรคแนวร่วมที่มี

ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพรรค	 CDU	 นั้น	 ได้รับคะแนนเสียง	

ร้อยละ	 ๔๑.๕	 ในการเลือกตั้งทั่วไปที่มีขึ้นเมื่อวานนี้	 ขณะที่พรรค	
อังเกล่า แมร์เคล

SPD	มีคะแนนร้อยละ	๒๕.๗	พรรคกรีน	(Greens)	ซึ่งเป็นพันธมิตรของพรรค	SPD	ได้คะแนน

ร้อยละ	 ๘.๔	 และพรรค	 Left	 ได้คะแนนร้อยละ	 ๘.๖

	 ทั้งนี้	 พรรค	 CDU/CSU	 ต้องหาพันธมิตรในการจัดตั้งรัฐบาลผสม	 เพื่อครองเสียง

ข้างมากในรัฐสภาและเพื่อบริหารประเทศต่อไปอีก	 ๔	 ปี	 ขณะที่รัฐบาลผสมแบบที่เรียกว่า	
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grand	 coalition	 หรือการร่วมงานกันระหว่างพรรคใหญ่	 อย่าง	 SPD	 เช่นที่เคยเกิดขึ้น							

เมื่อนางแมร์เคลดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกในปี	 ๒๕๔๘-๒๕๕๒	 นั้น	 ดูเหมือนจะมี

ความเป็นไปได้

	 ส่วนพรรคฟรีเดโมเครติคพาร์ตี	 (FDP)	 ที่เคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคของ					

นางแมร์เคลนั้น	 ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเพียงร้อยละ	 ๔.๘	 ซึ่งต่ำากว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาร้อยละ	 ๕						

ในการเข้าไปทำาหน้าที่ในรัฐสภาของเยอรมนี

“สม รังส”ี ขู่ประท้วงใหญ่ทั่วประเทศ

	 พรรคฝ่ายค้านของกัมพูชา	 ภายใต้การนำาของนายสม	 รังสี	 ขู่จะจัดการประท้วง							

ทั่วประเทศ	 เพื่อต่อต้านการกลับมาครองอำานาจของนายกรัฐมนตรีฮุน	เซน

	 วันที่	 ๒๕	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 นายสม	 รังสี	 ผู้นำาพรรคกู้ชาติกัมพูชา	 (CNRP)																			

ได้ควำ่าบาตรการเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 และระบุว่า	 กัมพูชากำาลังหวนกลับสู่ระบบ

พรรคการเมืองเดียว	 ผ่านทางการรัฐประหารโดยรัฐธรรมนูญ	 (constitutional	 coup)	 ซึ่งก็คือ		

การยึดอำานาจในการบัญญัติรัฐธรรมนูญ	 และจัดตั้งองค์กรทางการเมืองมาจากรัฐสภา

	 นายสม	 กล่าวว่า	 เขาขอเรียกร้องให้ประชาชนทั้งประเทศ	 ข้าราชการทุกคน	

พนักงานทุกโรงงาน	 เจ้าของร้านค้าทุกแห่ง	 หยุดทุกอย่างเป็นเวลา	 ๑	 วัน	 เพื่อไปร่วม																							

การประท้วง	และการประท้วงอื่นๆ	หลังจากนี้	ก็ยังอยู่ในแผนการเช่นกัน	เว้นแต่ว่า	จะมีการตั้ง					

เจ้าหน้าที่สืบสวนอิสระ	 เข้าไปตรวจสอบการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม	ที่พรรค	CNRP	 ระบุ

ว่ามีการโกงการเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง
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	 ถ้อยแถลงของนายสม	 มีขึ้นในเวลาเพียงหนึ่งวัน	 หลังจากสภาผู้แทนราษฎร	 ที่มี

เพียงสมาชิกในพรรคประชาชนกัมพูชา	 (CPP)	 ของนายกรัฐมนตรีฮุน	 เซน	 เท่านั้น	 ที่เข้าร่วม		

การประชุม	ได้รับรองนายกรัฐมนตรีฮุน	เซน	ให้ดำารงตำาแหน่งอีกหนึ่งสมัย	มีวาระ	๕	ปี	หลังจาก

ครองอำานาจมายาวนานเกือบ	 ๓	 ทศวรรษ

	 เจ้าหน้าที่พิเศษของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา	 ได้แสดงความ

เสียใจต่อการตัดสินใจเปิดประชุมสภา	 โดยปราศจากการเข้าร่วมของฝ่ายค้าน	 และตำาหนิ

รัฐบาลที่ใช้กำาลังในระหว่างการประท้วงในกรุงพนมเปญ	 เมื่อช่วงต้นเดือน	 ที่มีผู้ประท้วงถูกยิง

เสียชีวิต	๑	คน	และอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บในระหว่างที่กองกำาลังรักษาความมั่นคง	ปะทะกับ

ฝูงชนที่ตอบโต้ด้วยก้อนหิน

รัฐสภ�อิต�ลีเตรียมลงมติไม่ไว้ว�งใจรัฐบ�ล

	 วันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 รัฐบาลอิตาลีเตรียมเผชิญการลงมติไม่ไว้วางใจ															

ในรัฐสภาในวันพุธนี้	 หลังจากนายกรัฐมนตรีเอ็นริโก้	 เล็ตตา	 ได้พบกับประธานาธิบดีจิออร์จิโอ	

นาโปลิตาโน	 เมื่อวานนี้	 ความสั่นคลอนของรัฐบาลอิตาลีที่เพิ่งมีอายุเพียง	 ๕	 เดือนเกิดขึ้น							

หลังจากที่รัฐมนตรีทั้ง	 ๕	 คนของพรรคเสรีประชาชน	 (PDL)	 ของนายซิลวิโอ	 แบร์ลุสโคนี														

อดีตนายรัฐมนตรี	ได้ยื่นใบลาออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา	เพราะไม่พอใจที่นายแบร์ลุสโคนีถูกขับ

ออกจากวุฒิสภา	 เนื่องจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฉ้อโกงภาษี	 ด้านนายกรัฐมนตรี

เล็ตต้า	 กล่าวว่า	 หากเขาไม่ผ่านการไว้วางใจ	ก็จะไม่ดึงดันที่จะบริหารประเทศต่อไป

นายเอ็นริโก้ เล็ตตา และ นายจิออร์จิโอ นาโปลิตาโน
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น�ยกรัฐมนตรีเยอรมนีเริ่มเจรจ�ตั้งรัฐบ�ลผสมกับพรรคเอสพีดี

	 วันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 สำานักข่าวต่างประเทศ	 รายงานจากกรุงเบอร์ลิน	

ประเทศเยอรมนี	 ว่า	 พรรคคริสเตียนเดโมเครติกยูเนียน	 หรือพรรคอนุรักษ์นิยม	 (CDU)		

ของนางอังเกลา	 แมร์เคิล	 นายกรัฐมนตรีเยอรมนี	 แถลงว่า	 ทางพรรค	 CDU	 จะเริ่มต้นเจรจา

อย่างจริงจังกับพรรคโซเชียลเดโมเครติกปาร์ตี	 หรือพรรคกลางซ้าย	 (SDP)	 ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้									

ถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลผสมซ้าย-ขวา	 โดยสำานักงานใหญ่ของพรรค	 CDU	 ยืนยัน

วันนี้ว่า	 คณะตัวแทนของพรรค	 CDU	 จะประชุมร่วมกับพรรค	 SDP	 ซึ่งมีสมาชิก	 ๖	 คน												

เวลา	 ๑๗.๐๐	 นาฬิกาตามเวลาในไทย	 ทั้งนี้	 แม้ว่าจะชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่	 ๒๒	

กันยายน	 ๒๕๕๖	 แต่นางแมร์เคิล	 ซึ่งจะดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่	 ๓	 ยังต้องตั้ง

รัฐบาลผสมกับพรรคอื่น	 ๆ	 ซึ่งอาจเป็นพรรค	SDP	หรือไม่ก็พรรคกรีน	เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ว่าจะได้เสียงข้างมากที่มั่นคงในรัฐสภา	 หลังจากพรรคฟรีเดโมแครต	 ที่สนับสนุนธุรกิจและเป็น

พันธมิตรในรัฐบาลสมัยที่แล้ว	ไม่ได้รับเลือกเข้าสภาแม้แต่ที่นั่งเดียว

	 พรรค	 CDU	 แถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า	 พรรคพร้อมเริ่มต้นเจรจาเบื้องต้น											

กับพรรค	 CDU	 เรื่องการตั้งรัฐบาลผสม	เช่นเดียวกับเมื่อปี	๒๕๔๘-๒๕๕๒	แม้ว่า	สมาชิกของ

พรรคจำานวนมาก	 ปฏิเสธความคิดของพรรคอายุ	 ๑๕๐	 ปีพรรคนี้	 ในการกลับไปอยู่ใต้ร่มเงา						

ของนางแมร์เคิลอีกครั้ง
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น�ยกฯตุรกี แถลงเตรียมปฏิรูปก�รเมือง

	 วันที่	 ๓๐	กันยายน	๒๕๕๖	สำานักข่าวบีบีซี	 รายงานว่า	นายเรเจป	 ไตยิป	 เอร์โด

อาน	 (Recep	 Tayyip	 Erdogan)	 นายกรัฐมนตรีของตุรกี	 ประกาศแถลงการณ์เตรียมปฏิรูป

การเมืองที่สำาคัญในประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ประเด็นเรื่องสิทธิของชาวเคิร์ด	 และ																		

การเปลี่ยนแปลงที่เคยถูกต้องห้ามนั่นเอง	 โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลตุรกี	 และชาวเคิร์ด	 เคยมี

ปัญหาการแบ่งแยกดินแดน	จนเป็นสาเหตุให้เกิดสงครามการปะทะในที่สุด

นายเรเจป ไตยิป เอร์โดอาน

	 ล่าสุด	 นายกรัฐมนตรีของตุรกี	 ประกาศเสนอให้ลดเกณฑ์การเลือกตั้งร้อยละ	 ๑๐	

เพื่อมุ่งหวังให้สามารถป้องกันชาวเคิร์ดและบุคคลอื่น	 ๆ	 ที่เป็นชนกลุ่มน้อย	 เข้ามาในรัฐสภา

นั่นเอง	 ทั้งยังระบุอย่างชัดเจนว่า	 ชาวตุรกีจะเป็นผู้เลือกตั้งแทนชาวเคิร์ดและยกเลิกกฎ

ระเบียบที่ระบุว่า	 ให้สตรีในประเทศโพกศีรษะเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ	 เนื่องจากกรณีดังกล่าว

เป็นเรื่องที่ต่างเคยถกเถียงกันเป็นระยะเวลายาวนาน

	 อย่างไรก็ตาม	 ในมุมมองของนักวิเคราะห์กลับเห็นต่าง	 ในส่วนของการประกาศ

ที่เลือกปฏิบัติ	 และมีผลไม่ยุติธรรมต่อชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศ	 ซึ่งอาจเป็นเหตุ									

ให้เกิดการประท้วงครั้งสำาคัญ	 และเพิ่มอัตราการสูญเสีย	ให้กับรัฐบาล	ก็เป็นไปได้



ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ

m คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	 กำาชับจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงการปฏิบัติหน้าที่ของกำานัน	 ตำาบลดินดำา	 อำาเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด													

หลังประชาชนร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการดำาเนินโครงการ	 SML	 และการช่วยเหลือ																		

ผู้ประสบอุทกภัย

กรรมาธิการ

	 วันที่	 ๑๙	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	

สภาผู้แทนราษฎร	 ซึ่งมี	 นายชัย	 ชิดชอบ	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ	

มีการประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ	 นายมีชัย	 แก้วปัญญา	 และ

ประชาชนตำาบลดินดำา	 อำาเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ขอให้ตรวจสอบ		

การปฏิบัติหน้าที่ของ	นายสุธรรม	วินทะไชย	กำานันตำาบลดินดำา	กรณีกระทำา

การทุจริตเลือกปฏิบัติและละเว้นปฏิบัติหน้าที่	 รวมทั้งการใช้อำานาจใน

ตำาแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือพวกพ้องภายหลัง	 คณะกรรมาธิการฯ	 รับฟัง					 นายชัย ชิดชอบ

คำาชี้แจงจาก	นายสมศักดิ์	ขำาทวีพรหม	ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	กำานันตำาบลดินดำา	หน่วยงาน		

ที่เกี่ยวข้อง	 และผู้ร้อง	 แล้วเห็นว่า	 ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำาเนินการตรวจสอบ					

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมของจังหวัดร้อยเอ็ด	 ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า	 ปัญหาของกำานัน

ตำาบลดินดำาในขณะนี้เกิดจากขาดการสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่	

อาทิ	 การแจกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอาจประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	 และการชี้แจง							

รายละเอียดประเด็นการดำาเนินโครงการ	SML	อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมาธิการฯ	ได้ตั้งข้อสังเกต

ถึงความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินในโครงการ	 SML	 และเงินช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนที่ประสบ	
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อุทกภัย	 โดยได้กำาชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	 และนายอำาเภอจังหาร	 สอบสวน																			

ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ให้ครอบคลุมทุกประเด็นด้วย	 เพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบและ							

เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมรายงานผลการดำาเนินการให้คณะกรรมาธิการ														

ทราบภายในวันที่	 ๗	ตุลาคม	๒๕๕๖

m คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 วุฒิสภา	 ประชุมพิจารณา

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 ตามโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา

อย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ

	 วันที่	๒๔	กันยายน	๒๕๕๖	คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

วุฒิสภา	 มีการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 ตาม

โครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของ

ประเทศ	โดยเชิญ	นายปลอดประสพ	สุรัสวดี	 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำา

และอุทกภัย	 (กบอ.)	 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล	 ซึ่งนายปลอดประสพ	 ไม่ได้เข้าร่วม

ประชุมในครั้งนี้	 โดยแจ้งว่าติดภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งไม่ได้ส่งตัวแทนมาให้

ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการฯ	แต่อย่างใด

นายปลอดประสพ สุรัสวดี
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	 นายสุรจิต	ชิรเวทย์	รองประธานคณะกรรมาธิการฯ		กล่าวว่า	คณะกรรมการบริหาร

จัดการน้ำาและอุทกภัย	(กบอ.)	 จะเริ่มทำาประชาพิจารณ์โครงการน้ำาใน	๓๖	จังหวัดช่วงต้นเดือน

ตุลาคม	 ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ	 ต้องการทราบข้อมูลจาก	 กบอ.	 ว่าจะมีแนวทางการทำา														

ประชาพิจารณ์อย่างไร	 เนื่องจากตามคำาสั่งของศาลปกครอง	 ต้องแยกประเด็นการทำาประชา

พิจารณ์เป็น	 ๒	 ส่วน	 คือ	 ๑.	 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา	 ของคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา	 (กยน.)	 และ	 ๒.	 การประชาพิจารณ์

เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างในโมดูลต่าง	 ๆ	 นอกจากนี้	 ยังต้องการรับทราบ

ข้อมูลการดำาเนินการว่าจะมีการแก้ไขสัญญาที่ทำากับเอกชนอย่างไร	 เพราะศาลระบุว่าหน้าที่														

การศึกษาผลกระทบในการทำาโครงการเป็นหน้าที่ของรัฐ	 แต่ในสัญญาให้เอกชนเป็นผู้ดำาเนินการ	

ดังนั้นจึงเท่ากับว่าสัญญาดังกล่าวขัดกฎหมาย	 และหากมีการแก้ไขสัญญา	 จะเสียเปล่าหรือไม่	

ซึ่งจะไม่ได้เน้นว่าประธาน	 กบอ.	 ต้องมาด้วยตัวเอง	 อาจจะส่งเจ้าหน้าที่	 หรือฝ่ายวิชาการ					

มาให้ข้อมูลก็ได้	 แต่เมื่อไม่ส่งใครมาก็จะเชิญอีก	 และถ้าไม่มาก็จะสรุปลงในรายงานของ					

คณะกรรมาธิการฯ	ไปตามนั้น

	 ด้าน	 นายหาญณรงค์	 เยาวเลิศ	 ประธานมูลนิธิการจัดการน้ำาแบบบูรณาการ								

กล่าวว่า	หลังจากนี้ต้องดูท่าทีรัฐบาลว่าจะทำาอย่างไรกับเขื่อนแม่วงก์	และในการประชาพิจารณ์

ทั้ง	 ๓๖	 จังหวัด	 ทางเครือข่ายจะส่งตัวแทนเข้าสังเกตการณ์ว่า	 กบอ.	 เอาแผนงานไหนไปรับฟัง

ความคิดเห็นจากประชาชนกันแน่	 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีมากน้อย							

แค่ไหน	 ทั้งนี้	 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว	 วุฒิสภา	 ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัด

สมุทรปราการ	 ได้เตรียมจัดสัมมนาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทางบกและ							

ทางทะเล	ช่วยกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่นิยม

m คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง	 การสื่อสารมวลชน	 และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	 สภาผู้แทนราษฎร	 พิจารณาศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชนในกรณีโครงการเขื่อนแม่วงก์	จังหวัดนครสวรรค์	

	 วันที่	 ๒๕	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง	 การสื่อสาร

มวลชน	และการมีส่วนร่วมของประชาชน	สภาผู้แทนราษฎร	ซึ่งมี	 นายศุภชัย	ศรีหล้า	สมาชิก
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สภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดอุบลราชธานี	พรรคประชาธิปัตย์	ทำาหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการฯ		

มีการประชุมพิจารณาศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการจัดทำารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ชุมนุมอย่างรุนแรง	 ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสุขภาพ	 กรณี

โครงการเขื่อนแม่วงก์	 จังหวัดนครสวรรค์	 โดยเชิญ	 นายชัชวาล	 ปัญญาวาทีนันท์	 รองอธิบดี

กรมชลประทาน	 ฝ่ายวิชาการ	 นายเกื้อศักดิ์	 ทาทอง	 หัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อมโครงการ	

กรมชลประทาน	 และนายสันติ 	 บุญประคับ	 เลขาธิการสำานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าชี้แจง	 โดย	 นายสันติ	 กล่าวว่า	 เรื่องนี้มีความเข้าใจผิด

อยู่มาก	เพราะใน		พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมฯ	 มีเรื่องแบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม	 (อีเอชไอเอ)	อยู่	๒	มาตรา	สำาหรับการรับฟังความคิดเห็น	 ไม่ใช่มีแค่มาตราเดียว	

แต่ด้วยปัญหาปัจจุบันมีการพูดคุยกันเพียงมาตราเดียว	 โดยการรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชน	มีกำาหนดไว้ว่าต้องรับฟังความคิดเห็น	๓	ครั้ง	นอกจากนี้	 คณะกรรมาธิการฯ	ยังได้

สอบถามถึงความคุ้มค่าในการก่อสร้างและประโยชน์ที่จะได้รับ	 ด้าน	 นายเกื้อศักดิ์	 ชี้แจงว่า							

ในส่วนของเรื่องผลกระทบ	 เนื่องจากพื้นที่สร้างอยู่ปากทางเข้าอุทยาน	 และท้ายเขื่อนเป็นเขต

ชุมชน	 ขนาดเนื้อที่	 ๑๒,๐๐๐	 ไร่	 มูลค่าไม้จากความเสียหายในการตัดรวม	 ๑	 พันล้านบาท	

ทั้งนี้	 การนำาไม้ออกจากพื้นที่จะใช้หน่วยงานรัฐเข้ามาดำาเนินการ	 และการตัดไม้จะเป็นการตัด

จากขอบนอกเพื่อดันสัตว์เข้าไปในป่าลึก	 ซึ่งเมื่อสร้างทำาให้สัตว์สูญเสียที่อยู่อาศัย	 แต่สัตว์

ส่วนใหญ่เป็นนกสามารถอพยพเข้าไปอยู่ในป่าลึกได้	จากการสำารวจพบสัตว์สงวน	๓	ชนิด	อาทิ	

กวางผา	 แต่สัตว์ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่สูงจึงไม่กระทบ	 และที่กังวลว่าจะกระทบต่อเสือนั้นได้มี														

การติดตั้งกล้องวงจรปิด	 และพบว่าเส้นทางการเดินของเสือไม่เดินลงมาบริเวณพื้นที่สร้างเขื่อน	

ทั้งนี้	 จากการหารือร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาต	ิ จะมีการปลูกป่าชดเชย	 บนพื้นที่	 ๓๐,๐๐๐	 ไร	่

ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรม	 ส่วนกรมชลประทานก็จะจัดสรรงบประมาณเข้าไป	 จะปลูกและดูแล
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อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา	๑๐	ปี	เรื่องพัฒนาจะไม่มีการตัดถนนเข้าป่า	เพราะพื้นที่เขื่อนอยู่

ในเขตชุมนุม

	 ขณะที่	 นายวัชระ	 เพชรทอง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรค

ประชาธิปัตย์	 ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการฯ	 ได้สอบถามประเด็นการคัดค้านของ				

ภาคประชาชน	 ว่า	 จะเป็นเหตุผลให้ล้มเลิกโครงการหรือไม่	 นายชัชวาล	 กล่าวตอบว่า																				

การก่อสร้างเขื่อนใหญ่	 ๆ	 ถ้ารัฐบาลมุ่งมั่นทำาก็จะสำาเร็จได้	 แต่ส่วนตัวเห็นว่ายังไม่ถึงเวลา	

เนื่องจากรัฐบาล	 ภาคประชาชน	และเอ็นจีโอ	ไม่ได้มีการคุยกันอย่างจริงจัง	หากรัฐเดินหน้าทำา

ก็จะเกิดสงคราม	ดังนั้น	ต้องรอให้เข้าใจกันแล้วจึงเดินหน้าถึงจะเหมาะสม

	 ทั้งนี้	 ในสัปดาห์หน้าคณะกรรมาธิการฯ	 จะเชิญ	 นายปลอดประสพ	 สุรัสวดี																

รองนายกรัฐมนตรี	 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำาและอุทกภัย	 (กบอ.)	 และ

นายศศิน	 เฉลิมลาภ	 เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร	 เข้าชี้แจงเรื่องดังกล่าว	 รวมถึงจะให้							

คณะกรรมาธิการฯ	ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย

m คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	 ระบุ	 การใช้อำานาจของ														

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	และนายอำาเภอราษีไศล	กรณีสอบสวน	อดีตนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลส้มป่อย	เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย	หลังถูกร้องปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม

	 วันที่	๒๖	กันยายน	๒๕๕๖	คณะกรรมาธิการการปกครอง	สภาผู้แทนราษฎร	ซึ่งมี

นายชัย	 ชิดชอบ	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ	 มีการประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ	

นางสาวศิริทร	 สะอาด	 อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล	 (อบต.)	 ส้มป่อย	 อำาเภอราษีไศล	

จังหวัดศรีสะเกษ	 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้อำานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ

จังหวัดศรีสะเกษ	 และนายอำาเภอราษีไศล	 ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มีคำาสั่งไม่ยุติการสอบสวน

กรณี	 นางสาวศิริทร	 มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้างกับ	 องค์การบริหารส่วนตำาบลส้มป่อย					

ทั้งที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็นว่าไม่มีมูล	 ภายหลังคณะกรรมาธิการฯ	 รับฟัง							

คำาชี้แจงจาก	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	 นายอำาเภอราษีไศล																

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และผู้ร้องแล้วเห็นว่า	 การใช้อำานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	

และนายอำาเภอราษีไศลเป็นการใช้อำานาจโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายตาม																			
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พระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 และพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 ที่กำาหนดให้เป็นอำานาจของนายอำาเภอและ												

ผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เมื่อพบการกระทำาของ													

ผู้บริหารท้องถิ่นมีลักษณะกระทำาการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน	

อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	 คณะกรรมาธิการฯ	 จึงขอให้กรมส่งเสริม	

การปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเรื่องนี้ให้ผู้ตรวจราชการกรมการส่งเสริมการปกครอง								

ส่วนท้องถิ่น	 และผู้ว่าราชการจังหวัด	 ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของ															

ความถูกต้อง	พร้อมรายงานผลการดำาเนินการต่อคณะกรรมาธิการฯ	เพื่อพิจารณาต่อไป	

m คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องทุจริต 
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการศึกษา	ตรวจสอบเรื่องทุจริต	และเสริมสร้างธรรมาภิบาล	วุฒิสภา	

มีมติรับเรื่องการขยายเวลาใช้คลื่นสัมปทานให้เอกชน	 และรัฐวิสาหกิจ	 ตามที่สำานักงาน							

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เสนอ

	 เมื่อวันที่	๒๖	กันยายน	๒๕๕๖	คณะกรรมาธิการศึกษา	ตรวจสอบเรื่องทุจริต	และ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล	 วุฒิสภา	 ซึ่งมี	 นายสาย	 กังกเวคิน	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ		

ในการประชุมซึ่งที่ประชุมมีมติรับเรื่องที่สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ

โทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 ขยายเวลาใช้คลื่นสัมปทานความถี่	

๑๘๐๐	เมกะเฮิรตซ์	ให้เอกชน	และรัฐวิสาหกิจ	ให้บริการต่ออีก	๑	ปี	หลังจากหมดอายุสัญญา

สัมปทาน	เมื่อวันที่		๑๕	กันยายน	๒๕๕๖		ไว้ตรวจสอบ	๒	ประเด็นคือ	๑.	 การขยายเวลาออกไป	
๑	 ปี	 ทำาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่	 และ	 ๒.	 กรณีกรรมการกิจการ

โทรคมนาคม	 (กทค.)	๔	คน	และ	สำานักงาน	กสทช.	ฟ้องคดีหมิ่นประมาท	

นักวิชาการ	 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 (ทีดีอาร์ไอ)	 และ

สื่อมวลชน	 เป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 	 หลังจากวันที่ 																			

คณะกรรมาธิการฯ	 เชิญ	 นางสาวเดือนเด่น	 นิคมบริรักษ์	 ผู้อำานวยการ

ทีดีอาร์ไอ	 และนางสาวณัฏฐา	 โกมลวาทิน	 ผู้ดำาเนินรายการ	 ที่นี่															

ไทยพีบีเอส	 มาชี้แจงให้ข้อมูลทางวิชาการ	และการเสนอข่าว นายสาย กังกเวคิน
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	 นายไพบูลย์	นิติตะวัน	คณะกรรมาธิการฯ	ระบุว่า	วันที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๖	คณะ

กรรมาธิการฯ	 มีมติให้เชิญ	 นายฐากร	 ตัณฑสิทธิ์	 เลขาธิการ	 กสทช.	 กรรมการ	 กทค.	 และ

สำานักงาน	 กสทช.	 มาชี้แจงที่รัฐสภาอีกครั้ง	 พร้อมให้ประสานเชิญตัวแทนจากสำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ (ป.ป.ช.)	 มาร่วมรับฟังด้วย	 เพื่อให้

กระบวนการตรวจสอบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว	 นอกจากนี้	 ขอให้ไทยพีบีเอส	 นำาสำาเนาเทป

ออกอากาศที่เสนอข่าวเกี่ยวกับสัมปทานเรื่องคลื่นความถี่	 ๑๘๐๐	 เมกะเฮิรตซ์ทั้งหมดมาให้

คณะกรรมาธิการฯ	 ด้วย	 ไม่ใช่เฉพาะเทปที่	 นางสาวเดือนเด่น	 ให้สัมภาษณ์เท่านั้น	 แต่รวมถึง

การดำาเนินรายการในช่วงคิดยกกำาลังสองในรายการที่นี่ไทยพีบีเอสด้วย	 โดยมี	 นายสมเกียรติ	

ตั้งกิจวานิชย์	 ประธานทีดีอาร์ไอ	 ร่วมดำาเนินรายการ	 และขอให้	 นางสาวเดือนเด่น															

ในฐานะนักวิชาการส่งข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นคลื่นความถี่	 ๑๘๐๐	 เมกะเฮิรตซ์	

ให้คณะกรรมาธิการฯ	 ด้วย	 อย่างไรก็ตามหากการสอบสวน	 พบว่ามีมูลการกระทำาผิดจะส่ง

เรื่องให้	ป.ป.ช.	 ตรวจสอบ	ตามขั้นตอนต่อไป

	 นางสาวณัฏฐา	 กล่าวว่า	 การตรวจสอบประเด็นสาธารณะ	 เป็นหน้าที่ของไทยพีบีเอส	

มาตลอด	 โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบกับผู้บริโภค	 และการนำาเสนอข่าว	 หรือรายงาน													

รวมถึงเนื้อหาในช่วงต่าง	 ๆ	 ของทางรายการ	 มีความพยายามจะทำาให้สมดุลและรอบด้าน	

ตามหลักการทำาข่าวปกติ	 และการเสนอข่าวเรื่องคลื่นความถี่	 ๑๘๐๐	 เมกะเฮิรตซ์	 ไทยพีบีเอส	

นำาเสนอมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม	 ต่อเนื่องเป็นช่วง	 ๆ	 มีมุมมอง	 การตั้งข้อสังเกตจากหลาย

ฝ่าย	ทั้งนักวิชาการ	 นักกฎหมาย	ตัวแทน	กสทช.	และ	เครือข่ายผู้บริโภค	ซึ่งหากการนำาเสนอ

ประเด็นสาธารณะ	 เรื่องที่เกิดข้อสงสัยก็เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ต้องนำาเสนอและไม่ได้									

มีเฉพาะเรื่องคลื่นความถี่	 ๑๘๐๐	 เมกะเฮิรตซ์เท่านั้น	 แต่ประเด็นสาธารณะอื่น	 ๆ	 ไทยพีบีเอส							

ก็นำาเสนอรอบด้านเช่นกัน	 และหาก	 กทค.	 คิดว่า	 ยังไม่รอบด้านเพียงพอ	 ก็สามารถติดต่อ					

ผ่านทางรายการ	เพื่อออกเวทีสาธารณะดีเบตให้สังคมเข้าใจได้

	 ด้าน	 นางสาวเดือนเด่น	 กล่าวว่า	 การให้ข้อมูลด้านวิชาการ	 เป็นการตั้งข้อสังเกต						

ที่กระทำาด้วยความบริสุทธิ์ใจ	 และที่ผ่านมาในฐานะร่วมอยู่ในอนุกรรมการความถี่	 ๑๘๐๐	

เมกะเฮิรตซ์	 ของ	 กสทช.	 ก็เคยให้คำาแนะนำา	 กทค.	 แล้วว่า	 หาก	 กทค.	 รับฟังข้อเสนอของ

อนุกรรมการฯ	 ตั้งแต่ต้นปี	 ก็อาจทำาให้	 กทค.	 เตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านคลื่นความถี่	

๑๘๐๐	 เมกะเฮิรตซ์	 ได้ทัน	 แต่ไม่ใช่การเตรียมตัวเพียงแค่เดือนกว่าก่อนสัมปทานสิ้นสุด	 และ

การตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเลขความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่นำาคลื่นความถี่ที่หมด

สัมปทานมาประมูล	 ซึ่งเป็นตัวเลขที่มาจากสถาบันอนาคตไทย	 และประเทศอังกฤษก็เคย																			

มีผลศึกษาไว้ในช่วงที่จัดประมูลเช่นกัน
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	 ขณะที่	 พันเอก	 เศรษฐพงศ์	 มะลิสุวรรณ	 ประธาน	 กทค.	 ได้ทำาจดหมายแจ้ง															

คณะกรรมาธิการฯ	ว่าได้หารือ	กับ	กทค.	 อีก	๓	คนแล้ว	โดยเห็นว่า	ขอชี้แจง	คณะกรรมาธิการ

เป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อความชัดเจน	และมอบหมายให้	สำานักงาน	 กสทช.	 เป็นผู้ชี้แจงแทน	

แต่นายฐากร	 เลขาธิการ	 กสทช.	 ส่งหนังสือลงวันที่	 ๒๐	 กันยายน	๒๕๕๖	 แจ้งว่า	 ติดภารกิจ

ด่วนที่ไม่อาจเลี่ยงได้	 จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯ	 ตามกำาหนดวัน																							

ดังกล่าวได้



m คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการการศาสนา	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 ศิลปะและวัฒนธรรม  วุฒิสภา	

ร่วมกับองค์กรโนอิ้ง	บุดด้า	และ	๙	องค์กรหลักทางพระพุทธศาสนา	จัดสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์		

“การป้องกันและแก้ไขการกระทำาละเมิดต่อพระพุทธรูปและสัญลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนา” 	

หวังสะท้อนปัญหาและร่วมกันหยุดยั้งการลบหลู่พระพุทธศาสนาที่กำาลังเกิดขึ้นทั่วโลก

         					วันที่	๑๖	กันยายน	๒๕๕๖	คณะกรรมาธิการการศาสนา	คุณธรรม	จริยธรรม	ศิลปะ

และวัฒนธรรม	วุฒิสภาร่วมกับ	องค์กรโนอิ้ง	บุดด้า	และ	๙	 องค์กรหลักทางพระพุทธศาสนา	

จัดสัมมนา	 “การป้องกันและแก้ไขการกระทำาละเมิดต่อพระพุทธรูปและสัญลักษณ์ในทาง

พระพุทธศาสนา” ในวันศุกร์ที่		๒๗	กันยายน	๒๕๕๖		ณ	ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข	

๓๐๖	–	๓๐๗		ชั้น	๓	อาคารรัฐสภา	๒

	 นายธีระ	 สุวรรณกุล	 เลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนา	 คุณธรรม	 จริยธรรม	

ศิลปะและวัฒนธรรม	 วุฒิสภา	 กล่าวว่า	 ทางคณะกรรมาธิการฯ	 ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหา									

การกระทำาละเมิดต่อพระพุทธศาสนาร่วมกับ	 ๑๗	 องค์กรเครือข่ายชาวพุทธที่รวมตัวกัน		

การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ

โดยเฉพาะ	 โนอิ้ง	 บุดด้า	 ที่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ	 เพื่อประกาศ

ปกป้องพระพุทธศาสนาจากการลบหลู่พระสัญลักษณ์ทางพระพุทธ

ศาสนา	 โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่กำาลังเกิดขึ้นทั่วโลก	 อาทิ	 มีการนำา

พระเศียรของพระพุทธรูปมาตั้งเป็นของระดับต่ำาระดับพื้น	 และที่							

รุนแรงมากในความรู้สึก	 คือ	 การนำารูปพระมาพิมพ์ลงบนฝาโถส้วม	

ถือเป็นการกระทำาที่น่าสะท้อนใจและเป็นสิ่งที่น่าสลดใจอย่างมาก							

ทางคณะกรรมาธิการฯ	 และองค์กรทางศาสนา	 ได้ศึกษาร่วมกันถึงนายธีระ สุวรรณกุล
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ปัญหาที่เกิดขึ้น	 และหาทางแก้ไขป้องกันมาตลอด	 ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นงานแรกใน

ประวัติศาสตร์ที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันแสดงความเห็นและแสดงออกซึ่งพลังในการ

ปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง

	 ด้าน	ดร.	จุฬานี	 เกตุศร	 เลขาธิการองค์กรโนอิ้ง	บุดด้า	 เปิดเผยว่า	 ในงานสัมมนา	

ดังกล่าว	 จะมีการเปิดตัวเครื่องมือหยุดยั้งการลบหลู่พระพุทธศาสนา	 ซึ่งขอย้ำาว่าสามารถ							

ช่วยหยุดยั้งได้จริง	 อย่างไรก็ตาม	 ขอเรียกร้องให้ทางกระทรวงการต่างประเทศตระหนักถึง

ปัญหาที่เกิดขึ้น	 และควรเร่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อปกป้องทุกศาสนาอันเป็น

ที่เคารพนับถือของศาสนิกชน	เพื่อนำาไปสู่สันติภาพและสังคมที่เป็นสุข

m คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	 วุฒิสภา	 เห็นด้วยกับกระทรวงยุติธรรมที่มี						

การศึกษาผลดีผลเสียความเป็นไปได้ในการตัดใบกระท่อมออกจากประเภทยาเสพติดชนิดที่	 ๕							

เชื่อเป็นการลดคดีที่ศาล		เป็นการแบ่งเบาภาระของตำารวจ	อัยการ	ศาล

	 วันที่	 ๑๖	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 นายแพทย์เจตน์	 ศิรธรานนท์	 สมาชิกวุฒิสภา																

แบบสรรหา	 ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	 วุฒิสภา	 หนุนถอนใบกระท่อมจาก

บัญชียาเสพติดชนิดที่	 ๕	 เชื่อจะลดคดีสู่ชั้นศาล	 ถือเป็นการแบ่งเบาภาระของตำารวจ	 อัยการ	

ศาล	 นายแพทย์เจตน์	 กล่าวว่า	 เห็นด้วยกับกระทรวงยุติธรรมที่กำาลังศึกษาผลดีผลเสีย	 และ

นายแพทย์เจตน์ 

ศิรธรานนท์
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ความเป็นไปได้เพื่อจะให้มีการตัดใบกระท่อมออกจากประเภทยาเสพติดชนิดที	่ ๕	 เพราะเชื่อว่า

จะเป็นการลดคดีขึ้นสู่ศาล	 เนื่องจากหลายพื้นที่มีวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับใบกระท่อมมานาน																

ที่เชื่อว่า	 เมื่อเคี้ยวจะทำาให้ขยันทำางานได้มากขึ้น	 โดยเฉพาะพื้นที่	 ๗	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	

ที่มีการจับกุมถึงร้อยละ	 ๙๐	 ซึ่งกรณีนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของตำารวจ	 อัยการ	 และศาล	 สรุปว่า	

การเคี้ยวใบกระท่อม	 หรือนำาไปต้มเป็นน้ำาดื่ม	 ไม่สมควรมีความผิด	 เหมือนกับการสูบบุหรี่	

และดื่มเหล้า	 เพราะจะทำาให้คดีมีมากที่ศาลโดยไม่จำาเป็น	 ซึ่งต้องเสนอ	 แก้กฎหมายต่อสภา

ต่อไป	 และการนำาร่องด้วยใบกระท่อมอาจนำาไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการลด

อาชญากรรมยาเสพติดตัวอื่น

m คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร	 ลงพื้นที่ติดตามปัญหาความล่าช้าใน	

การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 ล่าสุดส่งมอบแล้ว	 ๖๓	 ไร่เศษ	 ขณะที่จะมี						

การส่งมอบพื้นที่บริเวณ	โรงเรียน	ช่างกล	ขส.ทบ.	จำานวน	 ๑๗.๐๗	ไร่

	 วันที่	 ๑๘	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร	 ซึ่งมี												

นายไพจิต	 ศรีวรขาน	 เป็นประธานกรรมาธิการฯ	 พร้อมคณะ	 ลงพื้นที่ย่านเกียกกายติดตาม

ความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 หลังจากติดปัญหาความล่าช้า

ในการส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง	 ที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำาหนดไว้	 อย่างไรก็ตาม	

ล่าสุดทางบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ	ชี้แจงว่า	ได้มีการส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม	จำานวน	๑๙.๙๕		ไร่	

เมื่อวันที่	๖	กันยายน	๒๕๕๖		คือ	สถานีวิทยุยานเกราะ	กองพันนักเรียนและบ้านพักบางส่วน	

ซึ่งเมื่อรวมกับพื้นที่เดิมที่ส่งมอบแล้วคือ	 บริเวณบ้านพัก	 ม.	 พัน	 ๔	 รอ.	 พล.	 ม.	 ๒	 รอ	

ร้อย.	 ม.	 (ลว.)	 ๑		(ทบ.)	 บ้านพักตระกูลดิษฐ์	 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

จะรวมเป็นพื้นที่ที่ส่งมอบแล้วทั้งหมด	 ๖๓	 ไร่เศษ	 และเหลือพื้นที่ที่ยัง						

ไม่ส่งมอบอีก	 ๓๐	 ไร่เศษ	 โดยในสัปดาห์หน้าจะส่งมอบพื้นที่บริเวณ	

โรงเรียนกองทัพบกอุปภัมภ์	 (ช่างกล	ขส.ทบ.)	 จำานวน	๑๗.๐๗	ไร่ 	ส่วน

บริเวณบ้านพักโรงเรียน	 ช่างกล	 ขส.ทบ	 ซึ่งเป็นบริเวณบ้านพักกำาลังพล

ที่ดูแลเรือจำานวน	 ๑๕๐	 ครัวเรือน	 คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ได้ในเดือน

พฤศจิกายน	 เนื่องจากต้องทำาการรื้อถอน	 และรอสร้างที่พักใหม่เพื่อนายไพจิต ศรีวรขาน
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รองรับให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะทำาการย้ายออกไปได้	 ส่วนโรงเรียนโยธินบูรณะ	 คาดว่าจะ												

ส่งมอบพื้นที่ได้ในเดือนมิถุนายน	 ๒๕๕๘	 ซึ่งจะมีการสร้างโรงเรียนใหม่ทดแทนแล้วเสร็จ							

ในเดือนกันยายน	 ๒๕๕๗	 อย่างไรก็ตาม	 หากทางโรงเรียนย้ายไปเรียนในโรงเรียนที่สร้าง

ทดแทนได้ในเดือนตุลาคม	 ๒๕๕๗	 ก็จะช่วยให้การส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างได้เร็วขึ้น

m คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	

และผู้ด้อยโอกาส	วุฒิสภา	จัดสัมมนา	“มอง	๓๖๐	องศา	กับการพัฒนาครอบครัวไทย”		โดยมุ่ง

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง

	 วันที่	 ๒๐	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก	

เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 และผู้ด้อยโอกาส	 วุฒิสภา	 จัดสัมมนา	 “มอง	 ๓๖๐	 องศา										

กับการพัฒนาครอบครัวไทย”	 ในวันจันทร์ที่	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 ณ	 ห้องประชุม																

คณะกรรมาธิการ	หมายเลข	๓๐๖	–	๓๐๘		ชั้น	๓	อาคารรัฐสภา	๒ 	โดยได้เชิญผู้ที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าร่วมอภิปราย	 อาทิ	 นายจรัญ	 ภักดีธนากุล	 ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ  นายวันชัย	 สอนศิริ	 สมาชิกวุฒิสภา	 แบบสรรหาภาคเอกชน	 นางสาวสุภิญญา	

กลางณรงค์	 กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	 และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ	

(กสทช.)	 ทั้งนี้	 การสัมมนาดังกล่าว	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สิทธิหน้าที่ของบุคคลต่อครอบครัว	ชุมชนและสังคม	ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ในการทำางานร่วมกันเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง

m คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการการกีฬา	 วุฒิสภา	 จัดเสวนาเรื่อง	 “มวยไทยสู่โอลิมปิก”	 โดยเชิญ

ประธานสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ 	และกรรมการโอลิมปิกสากล	เข้าร่วมเสวนา 	พบเส้นทาง

มวยไทยสู่โอลิมปิกไม่ง่าย	 แต่ทำาได้ถ้าทุกฝ่ายช่วยผลักดันจริงจัง
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	 วันที่	 ๒๐	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 นายสุโข	 วุฑฒิโชติ	 สมาชิกวุฒิสภา	 รองประธาน											

คณะกรรมาธิการการกีฬา	 วุฒิสภา	 กล่าวในการเสวนาเรื่อง	 “มวยไทยสู่โอลิมปิก”	 ซึ่งจัดโดย

คณะกรรมาธิการการกีฬา	 วุฒิสภา	 ว่า	 การจะนำามวยไทยสู่โอลิมปิกได้สำาเร็จ	 รัฐบาลจะต้อง

ลงมาผลักดันอย่างเต็มตัว	 โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำาให้มวยไทยเข้าถึงเด็กและ

เยาวชนให้ได้	 ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรม	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงมหาดไทย	

โดยการสนับสนุนกีฬามวยไทยจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายสุโข วุฑฒิโชติ

	 ด้าน	 ดร.	 ศักดิ์ชาย	 ทัพสุวรรณ	 ประธานสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ	 กล่าวว่า												

เป้าหมายในการนำามวยไทยสู่โอลิมปิก	 คือ	 การผลักดันให้มวยไทยเป็นหนึ่งในชนิดกีฬา

ที่ทำาการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก	 ซึ่งในขณะนี้ดำาเนินการมาถึงขั้นตอนการเตรียมเสนอใบสมัคร

ต่อกรรมการโอลิมปิกสากล	 (IOC)	 แล้วโดยได้ดำาเนินการทุกด้านให้ตรงกับคุณสมบัติ

ที่ 	 IOC	 ระบุ	 อาทิ	 การคำานึงถึงสวัสดิภาพนักกีฬา	 สัดส่วนการมีส่วนร่วมของสตรี																

การส่งเสริมการแข่งขันระดับเยาวชนระดับโลก	 ระดับทวีปทั้ งหญิงและชาย	 ทั้ งนี้ 																									

หากมวยไทยได้รับการรับรองจากกรรมการโอลิมปิกสากลในปีนี้	 ก็อาจได้รับการพิจารณา									

ให้จัดแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก	ครั้งที่	๓๑

	 ด้าน	ดร.	ณัฐ	อินทรปาณ	กรรมการโอลิมปิกสากล	กล่าวว่า	หากมวยไทยสามารถ

เข้าสู่การเป็นหนึ่งในกีฬาโอลิมปิกได้จริง	 สิ่งที่ต้องตระหนักคือ	 ต่อไปมวยไทยจะกลายเป็นกีฬา

สากล	ซึ่งจะมีคนต่างชาติเข้ามาเป็นกรรมการ	ดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทยทำาได้คือ	ต้องรักษาภาษา

ที่ใช้ในการแข่งขันซึ่งได้แก่	 ภาษาไทย	 ไว้ให้ได้	 นอกจากนี้	 ผู้ที่อยู่ในวงการกีฬามวยไทย

ทั้งหมดต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพื่อไม่ให้นักกีฬาไทยเสียเปรียบ	 สำาหรับสหพันธ์

มวยไทยนานาชาติ	 ต้องเพิ่มสัดส่วนที่เป็นสากลให้มากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้	 เพื่อสร้างความ
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เข้มแข็งใหก้ับกีฬามวยไทยต่อไปในอนาคต	 เช่น	 ควรมีการตั้งสมาคมมวยไทยในประเทศต่าง	 ๆ	

โดยมีคนไทยเป็นกรรมการหน่วยในประเทศนั้น	 ๆ	 เพื่อให้การดำาเนินการใด	 ๆ	 เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน	 รวมถึงควรแสดงวิสัยทัศน์ให้คณะกรรรมการโอลิมปิกสากลเห็นได้อย่างชัดเจน

ว่าจะมีแนวทางดูแลนักกีฬาในด้านต่าง	ๆ	อย่างไร	ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา	การดูแลนักกีฬา

ทั้งในขณะก่อน	 และหลังการแข่งขัน	 ตลอดจนมาตรการป้องกันการล้มมวย	 และการสร้าง

ความนิยมในกีฬามวยไทยให้กับประชาชนประเทศต่าง	 ๆ	 จนถึงกับต้องมีการถ่ายทอด									

การแข่งขันทางโทรทัศน์เช่นเดียวกับกีฬาฟุตบอล	หรือวอลเล่ย์บอลเป็นต้น

m คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและ
สถานบันการเงิน วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการการเงิน	การคลัง	การธนาคารและสถาบันการเงิน	วุฒิสภา	จัดทำา

รายงานการพิจารณาศึกษา	 “ความห่วงใยนโยบายประชานิยม	 ต่อหนี้สาธารณะของประเทศ”		

ต่อที่ประชุมวุฒิสภา	 โดยสาระสำาคัญเป็นการศึกษาและติดตามนโยบายประชานิยมของรัฐบาล

ที่มีผลกระทบเศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคง	ตามที่รัฐบาลแถลงไว้

	 วันที่	 ๒๑	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการเงิน	 การคลัง	 การธนาคารและ

สถาบันการเงิน	วุฒิสภา	ซึ่งมี	 นายวิทวัส	บุญญสถิตย์	สมาชิกวุฒิสภา	แบบสรรหา	เป็นประธาน

คณะกรรมาธิการฯ	ได้จัดทำารายงานการพิจารณาศึกษา	เรื่อง	“ความห่วงใยนโยบายประชานิยม	

ต่อหนี้สาธารณะของประเทศ”	 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา	 สำาหรับสาระสำาคัญของรายงานดังกล่าว

เป็นการศึกษาและติดตามนโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่มีผลกระทบเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

ความมั่นคง	 ตามที่	 นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม	 แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่	 ๒๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๔	 โดย												

ในรอบ	 ๑	 ปีแรกของการเข้ามาบริหารประเทศ	 สรุปได้ว่า	 การใช้

นโยบายประชานิคมได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ	 สังคมและ

ความมั่นคงของประเทศ	 เพราะระบบเลือกตั้งที่คำานึงถึงเฉพาะการได้

มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนมากเพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจรัฐ	

แทนการคำานึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่	 จะทำาให้เกิด

ความไม่สมดุลของระบอบการเมืองการปกครองด้วย นายวิทวัส 

บุญญสถิตย์
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	 ทั้งนี้	คณะกรรมาธิการฯ	ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลด้วยโดยมีประเด็นที่สำาคัญคือ	

ช่วงที่เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก	 ทำาให้ประเทศไทยไม่สามารถพึ่ง									

การลงทุนจากต่างประเทศได้	 ดังนั้น	 เมื่อรัฐบาลจะใช้นโยบายประชานิยมต้องมีการวาง

ยุทธศาสตร์เพื่อรองรับ	 และต้องสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	 ดังนี้

	 ๑.	ต้องสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนต่อเศรษฐกิจไทยและต้องกระตุ้นการบริโภค

ของภาคครัวเรือน	 ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องใช้จ่ายเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนำาร่องไปก่อน	 เช่น							

การใช้จ่ายเงินเพื่อระบบบริหารจัดการน้ำาเพื่อสร้างอนาคตของประเทศ	 ทำาให้เพิ่มสัดส่วน							

การลงทุนจากภาครัฐกับภาคเอกชน

	 ๒.	นโยบายประชานิยมต้องรักษาเสถียรภาพทางการคลังและเศรษฐกิจ	 เช่น								

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ	 ๓๐	 เหลือร้อยละ	 ๒๓	 ในแง่ดีถือเป็นการกระตุ้น

เศรษฐกิจ	 แต่แง่ลบคือการลดความสำาคัญของภาษีอากรที่เป็นเครื่องมือทางการคลังในการ

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

	 ๓.	การใช้จ่ายในโครงการประชานิยมต้องเหมาะสมกับสถานการณ์	 และกลุ่ม									

เป้าหมาย

	 ๔.	นโยบายประชานิยมต้องสนับสนุนการออมของประเทศ	 เพื่อเป็นการชดเชย	

การขาดดุลงบประมาณ

	 ขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการฯ	 ยังได้สรุปนโยบายประชานิยมรัฐบาลของ	

นางสาวยิ่งลักษณ์	ที่มีผลต่อภาระทางการคลัง	ในรอบปีแรกของการบริหารราชการแผ่นดิน	โดย

นโยบายทั้งหมดรวมเป็นเงินที่เป็นภาระทางการคลังได้ประมาณ	 ๕๔๔,๓๐๐	 ล้านบาท	

ประกอบด้วย	

	 ๑.	การลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก	มีผลตั้งแต่	๒๒	กันยายน	๒๕๕๔	–	๓๑	ธันวาคม	

๒๕๕๕	 ทำาให้เกิดภาระการคลัง	จำานวน	๑.๒	หมื่นล้านบาท

	 ๒.	คืนภาษีรถยนต์คันแรก	มีผลตั้งแต่	๑๖	กันยายน	๒๕๕๔	–	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๕		

ทำาให้เกิดภาระการคลัง	จำานวน	๓		หมื่นล้านบาท

	 ๓.	ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล	 จาก	 ๓๐	%	 เหลือ	 ๒๓	%	 	 และเหลือ	 ๒๐	%	 ในปี	

๒๕๕๖	ทำาให้เกิดภาระการคลัง	จำานวน	๕.๒		หมื่นล้านบาท	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๕

	 ๔.	ลดภาษีน้ำามันดีเซล	มีผลตั้งแต่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๕๔	–	กันยายน	๒๕๕๕	ทำาให้

เกิดภาระการคลัง	จำานวน	๙,๐๐๐	ล้านบาทต่อเดือน

	 ๕.	ปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างของทางราชการที่มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 เป็น	๑๕,๐๐๐	บาท	มีผลตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๕		ทำาให้เกิดภาระการคลัง	
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จำานวน	๑.๘		หมื่นล้านบาทในปีงบประมาณ		๒๕๕๕	และ	๒.๓	หมื่นล้านบาทในปีงบประมาณ	๒๕๕๖

	 	 ๖.	 แจกแท็บเล็ตฟรี	 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๑	 มีผลตั้งแต่เดือน

ตุลาคม	 ๒๕๕๕	 ทำาให้เกิดภาระการคลัง	 จำานวน	 ๑,๖๐๐	 ล้านบาท	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๕		

และจำานวน	๑,๒๐๐	บาท	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๖

	 	 ๗.	 พักชำาระหนี้เกษตรกร	ที่มียอดเงินกู้ค้างชำาระ	๕	แสนบาท	มีผลตั้งแต่วันที่	๑	

กันยายน	๒๕๕๕	–	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๘	โดยรัฐบาลใช้งบสนับสนุนปีละ		๑.๕	หมื่นล้านบาท	

แต่ทางปฏิบัติรัฐบาลและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องจะรับภาระ	 ๕๐	 :	 ๕๐	 	 แต่ในที่สุดคาดว่า

รัฐบาลจะชดเชยความเสียหายให้แก่สถาบันการเงินโดยลำาพัง

	 	 ๘.	 โครงการรับจำานำาข้าวเปลือก	ช่วงทำาโครงการวันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๔	–	๑๕	

กันยายน	๒๕๕๕		มีประมาณการค่าใช้จ่าย	๓	แสนล้านบาทหรือ	๒.๖%	ของจีดีพีในปี	๒๕๕๕		

ทั้งนี้จำานวนภาระทางการคลังจะเพิ่มขึ้นตามราคาข้าวที่รัฐบาลจะขายได้

	 	 ๙.	 การปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา	 มีผลตั้งแต่วันที่	 ๑	 เมษายน	 ๒๕๕๕	 ภาระ

ทางการคลังภาคธุรกิจเอกชนเป็นผู้รับภาระโดยตรง

	 	๑๐.	 กองทุนพัฒนาสตรี	 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่	 ๑๘	 กันยายน	 ๒๕๕๕	 ภาระ

ทางการคลัง	อยู่ที่จังหวัดละ	๑๐๐	ล้านบาท	 รวมเป็นเงิน	๗,๗๐๐	ล้านบาท

m คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  วุฒิสภา

	 คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาสังคมและผู้ด้อยโอกาส	 วุฒิสภา	 เปิดตัวโครงการ	

“ความเอื้ออาทร	 บนท้องถนน”	 เพื่อลดอุบัติเหตุ	 ใช้รถใช้ถนนถูกต้องตามกฎจราจร	 มีน้ำาใจ	

สร้างความเอื้ออาทรต่อกันในสังคมคนไทย

	 วันที่	๒๓	กันยายน	๒๕๕๖	คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและ	ผู้ด้อยโอกาส	

ในคณะกรรมาธิการการ	 พัฒนาสังคมและกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการและ											

ผู้ด้อยโอกาส	 วุฒิสภา	 เปิดตัวโครงการ	 “ความเอื้ออาทร	บนท้องถนน”	 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้

คนไทย	ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎจราจร	และมีน้ำาใจต่อผู้ร่วมใช้ถนน	ทั้งผู้ขับขี่	ผู้โดยสาร	

และแม้แต่ผู้ที่เดินอยู่ข้างถนน	 ทั้งนี้	 เพื่อลดอุบัติเหตุ	 สร้างสังคมที่น่าอยู่มีความเอื้ออาทร													

ซึ่งกันและกัน	ณ	 บริเวณห้องโถง	 ชั้น	 ๑	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 ซึ่งมี	 นายอนันต์	 อริยะชัยพาณิชย์																				
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รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	 โดย	นายอโณทัย	ฤทธิปัญญาวงศ	์

ประธานคณะกรรมาธิการกิตติมศักดิ์	คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก	เยาวชน	

สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	 วุฒิสภา	 กล่าวว่า	 โครงการ	 “ความเอื้ออาทรบน									

ท้องถนน”	 มีวัตถุประสงค์สำาคัญคือ	 การกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศไทยได้นึกถึงผลกระทบ

ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน	 โดยไม่คำานึงถึงผู้ร่วมเดินทางคนอื่นๆ	 และเพื่อเป็นการสร้าง

จิตสำานึกให้กับประชาชนให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันในสังคม	 อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้อง

แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและสร้างให้เกิดความเอื้ออาทร	 ระหว่างผู้ใช้รถใช้ถนนโครงการนี้จะช่วยสร้าง

ความตระหนักนึกรู้ว่าสิ่งใดควรทำาไม่ควรทำาแก่สังคม	 อันนำามาสู่การก่อให้เกิดประโยชน์

มากมายหลายประการ	 อาทิ	 การสร้างสรรค์สังคมให้มีความเอื้ออาทรต่อกันมากขึ้น	 ผู้ใช้รถ							

ใช้ถนนเกิดความเข้าใจและวินัยที่ดีในการใช้รถใช้ถนน	 การกระตุ้นให้เกิดความมีระเบียบวินัย							

ในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมและเกิดกระแสตอบรับทางสังคม	 รวมไปถึงการเผยแพร่ใน												

วงกว้างสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนและเยาวชนในรุ่น	ต่อๆ	ไป

	 โครงการ	“ความเอื้ออาทรบนท้องถนน”	ได้นำาเสนอเรื่องราวในด้านต่างๆ	ของการ

ใช้รถใช้ถนนเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น	 ๕	 เรื่อง	 ซึ่ง	 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

อาทิ	 กองบังคับการตำารวจจราจร	 กองบังคับการ	 ตำารวจทางหลวง	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	

กรมการขนส่งทางบก	กรุงเทพมหานคร	สถานีวิทยุโทรทัศน์	จส.	 ๑๐๐	กรมป้องกันและบรรเทา	

สาธารณภัย	 ที่ร่วมกันให้ข้อมูลและให้ความรู้ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นที่น่าติดตาม	 เป็นข้อมูล

ที่น่าเชื่อถือโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายและชี้ให้เห็นถึงความปลอดภัย	ให้ผู้ใช้รถ

ใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรหรือมีมารยาทในการขับขี่รถ	 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	 (กปถ.)	 กรมการขนส่งทางบก		

ในการจัดทำาการ์ตูนแอนิเมชั่นดังกล่าว
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	 นายวัฒนา	 พัทรชนม์	 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก	 กล่าวว่า	 ในการจัดทำา	

การ์ตูนแอนิเมชั่น	ครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกประเด็นหลักๆ	เพื่อนำามาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นการ์ตูน

แอนิเมชั่น	 จำานวน	๕	ประเด็นหลัก	 ได้แก่	หนึ่ง	 การเปิดไฟเลี้ยวซ้าย	 -	 ขวา	ก่อนถึงจุดหมาย	

หรือการเปลี่ยนเลนแซง	 หรือเคลื่อนรถออกโดยการให้สัญญาณไฟในระยะที่เหมาะสมใน							

การเปิดไฟเลี้ยว	เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่พบเจอในชีวิตประจำาวันบ่อยครั้ง	สอง	การเว้นระยะ

การขับขี่และการแซงซ้าย	 การเว้นระยะการขับขี่ที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถติดหรือ

อุบัติเหตุ	และการแซงซ้ายได้ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าการแซงขวา	เนื่องจากระยะการ

มองเห็นข้างหน้าของการแซงซ้ายไม่ชัดเจน		สาม	การเปิดไฟฉุกเฉิน	กรณีใดบ้างตามที่กฎหมาย

กำาหนดให้เปิดไฟฉุกเฉินได้	 เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย	 และลด

ปัญหาการจราจรบนท้องถนน	การเปิดไฟฉุกเฉินที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดได้ก่อให้เกิด

ปัญหาใดบ้างตามมา	 สี่	 ซ้ายคันขวาคันแบ่งปันกันไป	 การเอื้ออาทรโดยการแบ่งปันให้รถเข้าสู่

เลนถนนจะช่วยทำาให้การจราจรบนท้องถนนมีความคล่องตัวมากขึ้น	 และห้า	 การหยุดรถให้คน

ข้ามถนนตรงทางม้าลาย	 ซึ่งปัจจุบันคนข้ามถนนตรงทางม้าลายต้องยอมรับว่าจะข้ามถนนก็ต่อ

เมื่อรถผ่านไปหมดแล้ว	และหากข้ามถนนจะเป็นตัวประหลาดของสังคมและถูกบีบแตรไล่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ทั้งนี้	ผู้สนใจการ์ตูนแอนิเมชั่น	ในโครงการ	“ความเอื้ออาทรบนท้องถนน”	สามารถ

ดาวน์โหลดได้ที่	 Facebook	 ของโครงการชื่อ	 ueaArtorn	 และ	 ยูทูบ	 รวมทั้งเครือข่ายสังคม

ออนไลน์อื่นๆ	 นอกจากนี้ 	 ได้จัดทำาสติ๊กเกอร์โครงการและจัดทำาการ์ตูนในรูปแบบ	

E	 -	 Book	 และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 เพิ่มเติมได้ที่	 Email	 :	 dek_																		

senate@hotmail.co.th.	 หรือ	 facebook	 :	 คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมฯ	 และสอบถาม	

เพิ่มเติมได้ที่ 	 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กฯ	 วุฒิสภา																			

โทร.	 ๐	 ๒๘๓๑	 ๙๒๒๕	–	๖

m คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการเงิน	 การคลัง	 การธนาคารและสถาบันการเงิน	 สภาผู้แทน

ราษฎร	จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อสนับสนุนให้การเปิดตลาดนัดของชาวราชบุรี	รองรับการเปิด

เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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	 วันที่	 ๒๔	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการเงิน	 การคลัง	 การธนาคารและ

สถาบันการเงิน	 สภาผู้แทนราษฎร	 จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง	 ประโยชน์ที่ชาวราชบุรี											

จะได้รับจากการเปิดตลาดนัดชายแดนตะโกล่างช่วงตะโกบน	 อำาเภอสวนผึ้ง	 จังหวัดราชบุรี															

ณ	 ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้	 โดยมี	 นายวงศ์ศักดิ์	 สวัสดิ์พาณิชย์	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา

กระทรวงมหาดไทย	 เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา	 ซึ่งมีคณะกรรมาธิการการเงิน	 การคลัง						

การธนาคารและสถาบันการเงิน	สภาผู้แทนราษฎร	ที่ปรึกษา	ผู้ชำานาญ	นักวิชาการ	ประชาชนทั่วไป	

ผู้นำาท้องถิ่น	 ผู้นำาชุมชน	 กลุ่มแม่บ้าน	 กลุ่มอาชีพ	 กลุ่มเยาวชน	 เข้าร่วมสัมมนา	 จำานวนทั้งสิ้น	

๔๐๐	 คน	 โดยสาระสำาคัญในการสัมมนาในครั้งนี้	 เพื่อสนับสนุนให้การเปิดตลาดนัดชายแดน

ตะโกล่างช่วงตะโกบน	อำาเภอสวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี	ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป	โดยจะมี

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล	 ข้อเท็จจริง	 รวมทั้งระดมความคิดเห็น	 รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น						

พร้อมทั้งหาแนวทางในการเปิดตลาดนัดชายแดนตะโกล่างช่วงตะโกบน	 อำาเภอสวนผึ้ง								

จังหวัดราชบุรี	ทั้งนี้	 เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

m คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการศึกษา	สภาผู้แทนราษฎร	ยืนยันลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาตรี	

งบดำาเนินงานของ	 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 จะได้รับการปรับเงินเพิ่ม								

ค่าครองชีพให้ได้เงินเดือน	 ๑๕,๐๐๐	 บาท	 ตามนโยบายรัฐบาล	 พร้อมมีผลย้อนหลังตั้งแต่										

๑	ตุลาคม	๒๕๕๕
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	 วันที่	 ๒๖	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 นายพงศกร	 อรรณนพพร	 รองประธานคณะ

กรรมาธิการการศึกษา	 คนที่หนึ่ง	 สภาผู้แทนราษฎร	 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 ภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าให้กับสมาพันธ์																									

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย	 ที่ร้องเรียนปัญหาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนซึ่งเป็น

ลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาตรี	 โครงการคืนครูให้นักเรียน	 ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ

ลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาตรีเป็นเดือนละ	 ๑๕,๐๐๐	 บาท	 ตามแนวนโยบายรัฐบาล																								

โดยนายพงศกร	 ระบุว่า	 คณะกรรมาธิการฯ	 ได้ติดตามปัญหาดังกล่าวให้กับสมาพันธ์														

มาตั้งแต่เดือนมีนาคม	 ๒๕๕๖	 และเมื่อวันที่	 ๑๗	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 สมาพันธ์รวมตัวชุมนุม										

เรียกร้องที่ทำาเนียบรัฐบาลทำาให้	 นายจาตุรนต์	 ฉายแสง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ												

แจ้งว่าจะนำาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 ภายในเดือนตุลาคมนี้	 อย่างไรก็ตาม	

คณะกรรมาธิการฯ	 ได้เร่งติดตามการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยประสานรัฐมนตรีฯ	

พร้อมได้รับความชัดเจนจากเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	

และกรมบัญชีกลาง	 ว่าได้เตรียมกันเงินส่วนนี้ไว้แล้ว	 รอเพียงเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรอง

อีกครั้งแล้วนำาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติ	 จึงขอยืนยันว่ากลุ่มลูกจ้างชั่วคราวที่ยื่นเรื่อง

ร้องเรียนเข้ามากว่า	๒,๐๐๐	คน	จะได้ปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพให้ได้รับเงินเดือน	๑๕,๐๐๐	บาท	

อย่างแน่นอน	 โดยจะมีผลย้อนตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึง	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

m คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว	 วุฒิสภา	 ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัด

สมุทรปราการ	 ได้เตรียมจัดสัมมนาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทางบกและ							

ทางทะเล	ช่วยกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่นิยม

	 วันที่	 ๒๗	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว	 วุฒิสภา	 ร่วมกับ									

ส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ	 จัดสัมมนาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้ง	

ทางบกและทางทะเล	 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวในจังหวัดให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว	 ณ	 โรงแรมโนโวเทล	 สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต	

จังหวัดสมุทรปราการ	 โดยมี	 นายสุโข	 วุฑฒิโชติ	 สมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัดสมุทรปราการ									

ประธานอนุกรรมาธิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทางบก	 และทางทะเล	 ในคณะ

กรรมาธิการการท่องเที่ยว	 วุฒิสภา	 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีสัมมนา	 ภายใต้หัวข้อ	
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การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล	ว่า	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก

และเยาวชนพื้นที่มีความรู้	 มีความรัก	 และมีความภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่							

ต่าง	 ๆ	 ในจังหวัดสมุทรปราการ	 พร้อมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงานพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับทะเล	 โดยเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐภาคเอกชน	 และสถานศึกษาในพื้นที่ได้ร่วมกันดำาเนินกิจกรรม	 เกิดการพัฒนาแหล่ง						

ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ	 ให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	

และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ	 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะเผยแพร่สร้างความรู้

ความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์การดำาเนินงานนโยบายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศของ

รัฐบาล	 และการดำาเนินงานด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรปราการให้กับประชาชนและ

ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ

m คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

										 คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	 สภาผู้แทนราษฎร	

ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	 เป็นประธานเปิดการสัมมนา	

การเกษตรโซนนิ่ง	 และเกษตรอินทรีย์	 ทางรอดของเกษตรไทย	 เพื่อยก

ระดับคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร

											 วันที่	 ๓๐	 กันยายน	๒๕๕๖	ดร.	 สุนัย	 จุลพงศธร	ประธาน

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	 สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานเปิด
ดร. สุนัย จุลพงศธร
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การสัมมนา	การเกษตรโซนนิ่ง	และเกษตรอินทรีย์	ทางรอดของเกษตรไทย	ที่หอประชุมที่ว่าการ

อำาเภอเมืองหนองคาย	 จังหวัดหนองคาย	 โดยนางชมภู	 จันทาทอง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดหนองคาย	 กล่าวว่า	 ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย	 มักประสบปัญหา

ทรัพยากรดินในพื้นที่การเกษตร	 ทั้งดินเปรี้ยว	 ดินเค็ม	 ดินทราย	 ไม่เว้นแม้แต่ดินขาด																								

อินทรียวัตถุ	 ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการทำาการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม	 เนื่องจาก

สภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป	 ดังนั้น	 จึงควรบูรณาการในหลายเรื่อง	 โดยเฉพาะเรื่อง						

การเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร	 ซึ่งเป็นนโยบายสำาคัญประการหนึ่งของรัฐบาลคือ	 การโซนนิ่ง

การเกษตร	 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ในประเทศว่า	 พื้นที่บริเวณใดเหมาะสมที่จะ

ส่งเสริมการปลูกพืชชนิดใดเพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีขึ้น	 และเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ

ชีวิตให้แก่เกษตรกร	 ทั้งนี้	 จึงจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น	 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัด

หนองคาย	 ตระหนักถึงความสำาคัญของดินต่อการเกษตร	 และเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การเกษตรโซนนิ่ง	 โดยมี	 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 สภาผู้แทนราษฎร	 และ

ผู้รับผิดชอบโครงการ	 เข้าร่วมสัมมนา	จำานวน	๕๕๐	คน
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ข้อมูลทั่วไป
	 ที่ตั้ง	 ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกากลาง	 และไม่มีทางออกทะเล	 ทิศเหนือติดกับลิเบีย	

ทิศตะวันออกติดกับซูดาน	 ทิศใต้ติดกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง	 ทิศตะวันตกติดกับไนเจอร์	

ไนจีเรียและแคเมอรูน	 ประเทศชาดมีพื้นที่ส่วนมากเป็นทะเลทราย	 จึงได้ชื่อว่าเป็น	 “หัวใจ

ตายของแอฟริกา”

สาธารณรัฐชาด

Republic of Chad

ธงชาติสาธารณรัฐชาด

เปิดโลกรัฐสภา

แผนที่สาธารณรัฐชาด 
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พื้นที่ 
	 ๑,๒๘๔,๐๐๐	ตร.กม.	(ใหญ่กว่าไทยประมาณ	๒.๕	เท่า) 

เมืองหลวง
	 กรุงเอ็นจาเมนา	 (N'Djamena)  เมืองเอ็นจาเมนา	ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศส	 เมื่อปี	

ค.ศ.	 ๑๙๐๐	 (พ.ศ.	 ๒๔๔๓)	 ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศชาด																		

มีประชากรอาศัยมากกว่า	 ๗๐๐,๐๐๐	 คน	 อันที่จริงเมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม

หลายแห่งแต่น่าเสียดายที่มักเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและเกิดปัญหาการจราจลบ่อยครั้ง	

ทำาให้ติดอันดับเมืองไม่น่าอยู่เป็นอันดับ	๓	ของโลก

เมืองเอ็นจาเมนา

	 นอกจากนี้กรุงเอ็นจาเมนา	 ยังได้รับการจัดอันดับจากสถาบันวิจัย	 “เมอร์เซอร์”			

ว่าเป็นเมือง	 “อันดับ	๓	เมืองแพงที่สุดในโลก”	เมื่อปี	๒๐๑๐	 สำาหรับชาวต่างชาติ	โดยทำาการ

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในด้านต่าง	 ๆ	 มากกว่า	 ๒๐๐	 รายการ	 อาทิ	 ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย	

อาหาร	 เสื้อผ้า	 สินค้าอุปโภคบริโภค	 ค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ																	

การเดินทาง	ฯลฯ	ครอบคลุม	๒๑๔	เมืองใน	๕	ทวีป	ทั้งนี้การสำารวจดังกล่าวนี้	มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้บริษัทข้ามชาติหรือหน่วยงานราชการของประเทศต่างๆ	 ได้นำาไปใช้ประกอบ																			

การพิจารณา	 เพื่อให้สามารถกำาหนดเงินเดือนพนักงานที่จะถูกส่งไปอยู่ต่างประเทศ																							

ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
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ประชากร 

	 ๑๒.๑	ล้านคน	(ปี	๒๕๕๕)

ภูมิอากาศ
	 ภาคเหนือมีอากาศแบบทะเลทราย	 ทางภาคใต้มีอากาศร้อนชื้น	 ฝนตกมาก														

ในเดือนสิงหาคม	 และแห้งแล้งที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม	 อากาศหนาวที่สุด											

ในเดือนธันวาคม	 (ประมาณ	 ๑๔-๓๓	 องศาเซลเซียส) 

ภาษาราชการ 
	 ฝรั่งเศส	และอาหรับ 

ศาสนา 
	 อิสลามร้อยละ	๕๓.๑	คริสต์ร้อยละ	๓๔.๓	(คาทอลิกร้อยละ	๒๐.๑	โปรเตสแตนท์

ร้อยละ	๑๔.๒)	อื่นๆ	ร้อยละ	๑๒.๖  
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วันชาติ 
	 ๑๑	สิงหาคม 

ระบอบการปกครอง 
	 แบบสาธารณรัฐ	 ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ	 มีอำานาจในการแต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำารัฐบาล 

ประธานาธิบดี 
	 นายไอดริส	เดบี	อิตโน	(Idriss	Déby	Itno)	เข้ารับตำาแหน่งเมื่อ	๒	ธันวาคม	๒๕๓๓

นายกรัฐมนตรี 
	 นายโจเซฟ	จิมเรนเจอร์	ดาดนาจิ	(Joseph	Djimrangar	Dadnadji)	เข้ารับตำาแหน่ง

เมื่อ	 ๒๑	มกราคม	๒๕๕๖

นายไอดริส เดบี อิตโน

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐชาด

นายโจเซฟ จิมเรนเจอร์ ดาดนาจ

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐชาด
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ประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
	 ฝรั่งเศสได้ถือเอาชาดเป็นรัฐในอารักขาเมื่อวันที่	 ๕	 กันยายน	 ๒๔๔๓	 และต่อมา	

ในเดือนกรกฎาคม	๒๔๕๑	ชาดถูกรวมเข้ากับดินแดน	Equatorial	Africa	ของฝรั่งเศส	เมื่อวันที่	

๒๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๐๑	 ได้กลายเป็นสาธารณรัฐเอกเทศภายในประชาคมฝรั่งเศส	 และได้รับ

เอกราชโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่	๑๑	สิงหาคม	๒๕๐๓ 

	 ในช่วง	 ๓๐	 ปีต่อมา	 ชาดต้องประสบกับปัญหาสงครามกลางเมืองหลายครั้ง									

รวมถึงการบุกรุกดินแดนโดยลิเบีย	 และกลุ่มกบฏที่ดำาเนินการก่อความไม่สงบอยู่ทางตอน

เหนือของประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 สถานการณ์เริ่มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๓	

เป็นต้นมา	 เมื่อนาย	 Idriss	 Déby	 Itno	 สถาปนาตนเองขึ้นเป็นประธานาธิบดี	 และได้ยกร่าง						

และประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	 และจัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี	๒๕๓๙	และปี	๒๕๔๔

	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 ๒๕๔๘	 ได้มีกลุ่มกบฏใหม่เกิดขึ้นทางชายแดนฝั่งตะวันตก							

ของซูดาน	 และดำาเนินการก่อความไม่สงบทางภาคตะวันออกของชาด	 ปัจจุบันอำานาจทาง		

การเมืองของประเทศยังคงตกอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยของประเทศ	 และมีกลุ่มกบฏ																		

อีกหลายกลุ่ม

การเมืองการปกครอง 
	 ชาดปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ	 มีประธานาธิบดีเป็นประมุข

แห่งรัฐ	มาจากการเลือกตั้งโดยตรง	ดำารงตำาแหน่งคราวละ	๕	ปี	นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำารัฐบาล	

อาคารรัฐสภาสาธารณรัฐชาด

ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี	 มีอำานาจใน

การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อทำาหน้าที่

บริหารประเทศ	 ฝ่ายนิติบัญญัติ	 ประกอบด้วย

รัฐสภาระบบสองสภา	 มีสมาชิกสภา	 ๑๕๕	 คน		

มาจากการเลือกตั้งและดำารงตำาแหน่งคราวละ	

๕	 ปี	 ในขณะที่วุฒิสมาชิกดำารงตำาแหน่ง														

คราวละ	 ๖	 ปี	 มีการเลือกตั้งทุกๆ	 ๒	 ปี	 เพื่อ

ทดแทนสมาชิก	 ๑	 ใน	 ๓	 ส่วนของสภาที่พ้น

หน้าที่	 ฝ่ายตุลาการประกอบด้วยศาลสูง	 ศาล

อุทธรณ์	ศาลอาญา	และศาลแขวง
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	 ประธานาธิบดี	 Idriss	 Déby	 Itno	 ได้ขึ้นดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีโดยการทำา		

รัฐประหารในปี	 ๒๕๓๓	 ได้ปกครองประเทศเรื่อยมา	 ทั้งนี้	 ในเดือนมิถุนายน	 ๒๕๔๘	

ประธานาธิบดี	 Idriss	 Déby	 Itno	 ได้จัดให้มีการลงประชามติเพื่อปรับแก้รัฐธรรมนูญ	 ซึ่งยัง

ผลให้ตนเองสามารถสมัครลงชิงชัยตำาแหน่งประธานาธิบดีต่อได้เป็นสมัยที่	 ๓	 และได้รับ

ชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีต่อมา	 และดำารงตำาแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน	 ท่ามกลาง

กระแสคัดค้านของพวกกบฏที่ยังคงใช้ความรุนแรงในความพยายามโค่นล้มรัฐบาล

นโยบายต่างประเทศ 
	 สถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคแอฟริกากลางส่งผลอย่างยิ่งต่อสถานะของชาด

ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 ชาดต้องรับภาระผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในสาธารณรัฐ

แอฟริกากลางและซูดาน	 ทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ยังคงอยู่ในระดับเสื่อมทรามกับซูดาน													

ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันยาวที่สุดถึง	 ๑,๓๖๐	 กิโลเมตร	

ทั้งสองประเทศกล่าวหากันและกันว่าให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏที่ต่อต้านรัฐบาล	 ล่าสุด															

ชาดได้ปิดพรมแดนและตัดความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกับซูดาน	 เพื่อตอบโต้การที่ซูดาน

ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับชาดในปี	๒๕๔๙

	 ในปี	๒๕๕๐	สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติให้กองกำาลังรักษาสันติภาพร่วม

แห่งสหประชาชาติและสหภาพยุโรป	 (UN-European	 Union	 peacekeeping	 force)	 ทำาหน้าที่

ปกป้องคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบของการสู่รบในดาร์ฟูร์	ประเทศซูดาน	ต่อมา	ในเดือน

มกราคม	 ๒๕๕๑	 สหภาพยุโรปได้เห็นชอบให้จัดตั้งกองกำาลังรักษาสันติภาพขึ้นเพื่อให้ความ

คุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในดาร์ฟูร์ 

	 ความสัมพันธ์ระหว่างชาดกับฝรั่งเศสยังคงเป็นไปด้วยดี	 ที่ผ่านมา	 ฝรั่งเศสได้ส่ง

กองกำาลังเข้ามาช่วยปราบปรามกลุ่มกบฏ	และให้ความช่วยเหลือชาดในด้านต่างๆ	อยู่เสมอ 

	 การที่ชาดผันตัวมาเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำามันตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๖	 เป็นต้นมา	 ทำาให้								

ต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในชาดมากขึ้น	รัฐบาลชาดเองก็ได้ปรับกฎหมายเกี่ยวกับ

การลงทุนและค้าขายน้ำามันให้มีความผ่อนปรนมากขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติ 
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เศรษฐกิจและสังคม
	 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชาดประสบปัญหาอย่างมากจากข้อจำากัด										

ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ห่างไกล	 ไม่มีทางออกทะเล	 พื้นที่ส่วนมากของประเทศมีความแห้งแล้ง													

มีต้นทุนด้านพลังงานสูง 

	 ชาดเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐาน	 ประชาชนของประเทศประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมและการปศุสัตว์ในการดำารงชีวิต	 อย่างไรก็ตาม	 ในระยะหลัง	 ชาดได้ถูกผลักดัน							

จากต่างประเทศในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมน้ำามัน	 โดยได้รับการช่วยเหลือการลงทุน									

จากต่างประเทศทั้งกิจการสาธารณะและภาคเอกชน	 บริษัทจากสหรัฐอเมริกาได้เข้าลงทุน							

ในการพัฒนาน้ำามันสำารอง	 ประมาณ	 ๑	 ล้านล้านบาร์เรลในทางตอนใต้ของประเทศ																				

น้ำามันสำารองรวมทั้งประเทศประมาณ	 ๒	 ล้านล้านบาร์เรล	 ผลิตภัณฑ์น้ำามันของชาดเริ่มมีการ		

ส่งออกในปี	๒๕๔๖	ซึ่งชาดไม่ได้รับกำาไรจากการส่งออกน้ำามันเท่าใดนัก 
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	 นอกจากน้ำามันแล้ว	 ชาดมีทรัพยากรธรรมชาติอื่น	 ๆ	 ที่สำาคัญ	 ได้แก่	 ทอง	 และ

ยูเรเนียม	 แม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีจะนำารายได้จำานวนมากเข้าสู่ประเทศ	 ประชาชนของ

ประเทศยังคงประสบกับปัญหาความยากจนและโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา	

ตลอดจนภาวะความไม่สงบที่เกิดจากการดำาเนินการของกลุ่มกบฏต่าง	 ๆ	 ในประเทศ 

	 สินค้าส่งออกของชาดที่สำาคัญได้แก่	ฝ้าย	โคและกระบือ	ยางอารบิก

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
	 การทูต	 ไทยและชาดสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่	 ๒๘	

กันยายน	 ๒๕๓๓	 ที่ผ่านมา	 ไทยเคยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงปารีส																					

เป็นจุดติดต่อ	 ปัจจุบันไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงตริโปลี	 มีเขตอาณา

ครอบคลุมชาด	 ส่วนชาดยังได้แต่งตั้งนายวุฒิกร	 อินทรภูวศักดิ์	 เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์																										

สาธารณรัฐชาดประจำาประเทศไทย	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมิได้มีการมอบหมายให้สถาน

เอกอัครราชทูตใดมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย

แหล่งข้อมูล
	 กรมเอเชียใต้	 ตะวันออกกลางและแอฟริกา	 :	 กระทรวงการต่างประเทศ.

สาธารณรัฐชาด.สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๐	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖.	 จาก	 http://sameaf.mfa.go.th/th/

country/africa/detail.php?ID=78	

	 Dekdee.com.	 ๙  ประเทศที่ผู้หญิงน่าสงสารที่สุดในโลก.สืบค้นเมื่อวันที่	 ๑๐	

ตุลาคม	๒๕๕๖.	จาก	http://www.dek-d.com/studyabroad/27699/

	 Ilovetogo./๑๐  อันดับเมืองไม่น่าอยู่ที่สุดในโลก.สืบค้นเมื่อวันที่	 ๑๐	 ตุลาคม	

๒๕๕๖.	จาก	http://www.ilovetogo.com/Article/
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ก้าวทันกฎหมาย

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๕๖

	 โดยที่ เห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย																

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๕๔	แก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	๔)	

พ.ศ.	๒๕๕๖	เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๓๖	(๑)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

มาตรา	 ๕	 มาตรา	 ๑๐	 (๒)	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ										

การเลือกตั้ง	 พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๕	มาตรา	๑๑	มาตรา	๓๕	และมาตรา	๙๔	แห่งพระราช

บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง															

(ฉบับที่	๓)	 พ.ศ.	๒๕๕๔	และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ในการประชุมครั้งที่	๗๓/๒๕๕๖	

เมื่อวันที่	๑๘	กันยายน	๒๕๕๖	คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	ไว้ดังนี้
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	 ข้อ	 ๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย											

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๖”

	 ข้อ	 ๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

	 ข้อ		 ๓		 ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๑๒	 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง							

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 และให้ใช้ความ											

ต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	 ๑๒	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ทั้งหมด	 เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำา

จังหวัด”

	 ข้อ		 ๔		 ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๑๓	 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง								

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 และให้ใช้ความ											

ต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	 ๑๓		 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอสำาหรับ	

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	 ตามข้อ	 ๑๒	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเสนอเรื่องต่อ										

กระทรวงมหาดไทย	 เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 ให้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น”

	 ข้อ		 ๕		 ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๑๑๓	 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 และให้ใช้ความ											

ต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ		 ๑๑๓	 	นอกจากเหตุตามมาตรา	๓๕	(๑)	(๒)	(๓)	และ	(๔)	แห่งพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 แล้ว	 ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง									

มีเหตุดังต่อไปนี้	 ซึ่งได้แจ้งและนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้ว							

เห็นว่ามีเหตุจำาเป็นเพียงพอจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้	คือ

	 (๑)	 มีกิจธุระจำาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปยังท้องถิ่นอื่นและไม่อาจเดินทาง

กลับมายังที่เลือกตั้งได้ทันภายในระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง

	 (๒)		 เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

	 (๓)		 มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร

	 (๔)		 ได้รับคำาสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

	 (๕)		 เหตุสุดวิสัยอื่นหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนด”
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	 ข้อ		 ๖		 ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๑๗๓	 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 แก้ไขเพิ่มเติมถึง	

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๔	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	 ๑๗๓	 เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกตั้ง	 ให้กรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ง

ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้ง	 โดยให้นับจำานวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนน

เลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมกับจำานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน	 และจำานวนบัตรเสีย

ว่าตรงกับจำานวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่	 หากถูกต้องให้นำาบัตรเลือกตั้งที่นับเป็น

คะแนน	 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนและบัตรเสีย	 แยกใส่ถุงวัสดุใสพร้อมเขียนจำานวนบัตรเลือกตั้ง					

ที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส	 และดำาเนินการปิดประกาศรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งและ

รายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

โดยเร็ว	สำาหรับแบบขีดคะแนนให้กรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งตามข้อ	๑๖๘	ลงลายมือชื่อไว้

เป็นหลักฐาน

	 ในกรณีจำานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน		

ให้กรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งดำาเนินการดังนี้

	 (๑)	 บันทึกกรณีดังกล่าวไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำาหน่วยเลือกตั้ง								

(ส.ถ./ผ.ถ.๑๒)	 โดยยังไม่ต้องดำาเนินการจัดทำาประกาศคณะกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ง	

เรื่อง	รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง	(ส.ถ./ผ.ถ.๑๔)

	 (๒)		 รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาองค์กรปกครองท้องถิ่นพร้อม

เหตุผลของการนับคะแนนที่ไม่ตรงกับจำานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	 พร้อมสำาเนาสมุดรายงาน

เหตุการณ์ประจำาหน่วยเลือกตั้ง	(ส.ถ./ผ.ถ.	๑๒)	ที่ได้บันทึกเหตุการณ์ไว้โดยพลัน	

	 (๓)		 แจ้ งผู้อำ านวยการการเลือกตั้ งประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น																						

เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้กรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ง	 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่	

	 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงาน

จากกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งตาม	(๒)	แล้วเห็นว่าจำานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง

ไม่ตรงกับจำานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจริง	ให้ดำาเนินการดังนี้		

	 (๑)	 พิจารณาสั่งการให้กรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งดำาเนินการนับคะแนน

เลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นโดยพลัน	 โดยหลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนนให้ถือปฏิบัติ

ตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบนี้		



127

	 (๒)		 แจ้งผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อจัดส่ง

วัสดุอุปกรณ์การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ให้กรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ง

	 เมื่อกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งดำาเนินการตามวรรคหนึ่งหรือนับคะแนนเลือกตั้ง

ใหม่ตามวรรคสามเสร็จแล้ว	 ให้ดำาเนินการจัดทำาประกาศคณะกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ง	

เรื่อง	รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง	(ส.ถ./ผ.ถ.๑๔)	

	 กรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ยังไม่ตรงกันอีกให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดเพื่อเสนอ

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาว่าจะสมควรมีคำาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง

นั้นหรือไม่

	 การดำาเนินการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคสาม	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งต้องดำาเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในวันเลือกตั้งนั้น”	

	 ข้อ	 ๗		 ให้ยกเลิกความในข้อ	๑๗๓/๔	ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 แก้ไขเพิ่มเติมถึง	

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๔	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	 ๑๗๓/๔	 เมื่อคณะกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งได้ดำาเนินการปิดหีบบัตร

เลือกตั้งและป้องกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ให้ผู้อำานวยการประจำาหน่วย

เลือกตั้ง	 คณะกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคน	 และเจ้าหน้าที่รักษา																				

ความปลอดภัยดำาเนินการนำาส่งสิ่งของดังต่อไปนี้ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

มอบหมายทันที	

	 (๑)	 หีบบัตรเลือกตั้งที่ดำาเนินการตามข้อ	๑๗๓/๓

	 (๒)	 เอกสารกำากับหีบบัตรเลือกตั้ง	ประกอบด้วย

	 	 (ก)	 บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง

	 	 (ข)	 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 (ส.ถ./ผ.ถ.๙)	 ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิ

และหมายเหตุการลงคะแนนชุดที่หก

	 	 (ค)	 ประกาศจำานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง	 (ส.ถ./ผ.ถ.๓๓)

	 	 (ง)	 สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำาหน่วยเลือกตั้ง	 (ส.ถ./ผ.ถ.๑๒)	 และ

สำาเนาแบบทักท้วง
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	 	 (จ)	 ประกาศจำานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง		

(ส.ถ./ผ.ถ.๓๔)

	 	 (ฉ)	 รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง	(ส.ถ./ผถ.๑๔)	จำานวนหนึ่งชุด

	 	 (ช)	 รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง	(ส.ถ./ผถ.๑๖)

	 (๓)	 คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดและสิ่งของอื่น	 ๆ	 เช่น	 บัญชีรายชื่อ																

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 (ส.ถ./ผ.ถ.๙)	 ชุดที่เจ็ด	 ธงชาติ	 ป้าย	 และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	

เป็นต้น

	 ในกรณีจำาเป็นตามสภาพพื้นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอาจกำาหนดการส่งหีบบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นอย่างอื่นก็ได้”		

บทเฉพาะกาล

	 ข้อ	 ๘	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้ดำาเนินการจัดการเลือกตั้งไปแล้ว											

ก่อนที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับและยังดำาเนินการไม่แล้วเสร็จ	 มิให้นำาความตามที่แก้ไขเพิ่ม

เติมตามระเบียบฉบับนี้ไปใช้บังคับโดยให้ดำาเนินการตามระเบียบเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ

																																																		ประกาศ	ณ	วันที่	๒๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๖

																																																															อภิชาต		สุขัคคานนท์

																																																											ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อมูล	:-	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๐	ตอนที่	๘๖	ก	วันที่	๒	ตุลาคม	๒๕๕๖



ไฟฟ้าดวงแรกสว่างไสวในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง

ภาพเก่าเล่าเรื่อง

	 เนื่องในวันที่	 ๒๓	 ตุลาคม	 ของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช	 เพื่อน้อมรำาลึก															

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ตลอดระยะเวลาที่ทรง

ครองสิริราชสมบัติ	 ทรงปกครองทำานุบำารุงสยามประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเป็นรากฐาน																			

ในการพัฒนาประเทศมาจนถึงปัจจุบัน	 เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนตุลาคม	 ๒๕๕๖	

คอลัมน์ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 ขอน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	 และขอนำาเสนอเรื่องราวย้อนกลับ

ไปในอดีต	 ในรัชสมัยของพระองค์	 สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนา								

ให้กับชาติเป็นจำานวนมาก	ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้า	การไปรษณีย์	โทรเลข	โทรศัพท์	การคมนาคม	ฯลฯ	

สยามประเทศในยุคนั้น	 เป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองเปรียบได้กับยุคทองเลยก็ว่าได้ยุคสมัยนั้น

สยามประเทศมีความเจริญเทียบเท่าอารยประเทศ	 กิจการไฟฟ้าของประเทศไทยก็เริ่มมีขึ้น

เป็นครั้งแรก	 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าไฟฟ้าเป็นพลังงาน						
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ที่สำาคัญและมีประโยชน์ต่อประชาชนและต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเป็นอย่างยิ่ง							

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล	 และจากการที่พระองค์มีโอกาสเสด็จประพาสต่างประเทศ									

ในหลาย	 ๆ	 ประเทศทำาให้ได้ทอดพระเนตรเห็นกิจการไฟฟ้า	 และประโยชน์อันมหาศาล															

ที่ได้จากไฟฟ้า	 พระองค์จึงทรงริเริ่มให้มีการใช้ไฟฟ้าขึ้นในพระราชอาณาจักร

เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี 

(เจิม แสงชูโต)

	 ไฟฟ้าดวงแรกกำาเนิดขึ้นจากการที่เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี	

(เจิม	 แสงชูโต)	 ซึ่งในขณะนั้นเป็นกรมหมื่นไวยวรนารถ	 เมื่อครั้ง

ยังเป็นอุปทูตในคณะของเจ้าพระยาภาสกรวงศ์	 ซึ่งได้รับสนอง

พระบรมราโชบายในด้านต่างประเทศ	 ต้องไปเจรจาความเมือง

และเจริญสัมพันธไมตรียังต่างประเทศในแถบทวีปยุโรป	 จึงเห็น

กรุงปารีสมีไฟฟ้าใช้กันอย่างสว่างไสว	 สวยงาม	 และตื่นตาตื่นใจยิ่ง	

หลังจากกลับจากราชการต่างประเทศในครั้งนั้น	 ก็ได้นำาขึ้นกราบ

บั งคมทูลให้พระพุทธเจ้ าหลวงแห่ งกรุ งสยามทราบ	 เพื่ อ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตทำาไฟฟ้าใช้ในประเทศของเราบ้าง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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	 เจ้าหมื่นไวยวรนารถได้ลงทุนขายที่ดินมรดก	 เพื่อนำาไปใช้เป็นทุนในการซื้อเครื่อง

กำาเนิดไฟฟ้ามาใช้	โดยมอบหมายให้นายมาโยลา	ชาวอิตาลี	ซึ่งขณะนั้นได้รับราชการเป็นครูฝึก

ทหารให้เดินทางไปศึกษาวิชาการไฟฟ้าและซื้อเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประเทศอังกฤษ																	

โดยให้นายเลียวนาดี	 ทหารช่างชาวอเมริกันทำาการติดตั้งและทดลองเดินเครื่องไฟฟ้า																			

ให้สว่างไสวเพื่อเป็นตัวอย่างโดยติดตั้งที่กรมทหารม้า	 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งกระทรวงกลาโหม										

การทำาให้ไฟฟ้ามีแสงสว่างในครั้งนั้นอยู่ในความสนใจของประชาชน	 เจ้านาย	 และข้าราชการ

เป็นอย่างมาก

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ติดตั้ง

ไฟฟ้าโดยให้มีแสงสว่างในวังหลวง	 และที่ท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	 ในวันคล้าย							

วันพระราชสมภพ	 ๒๐	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๔๒๗	 ไฟฟ้าดวงแรกของสยามได้สว่างไสว										

ขึ้นแล้ว	 และนับเป็นการเริ่มต้นการมีไฟฟ้าของไทยตั้งแต่บัดนั้น	 ไฟฟ้าได้สว่างไสวขึ้นพร้อม

ภูมิปัญญาและความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่านานาอารยประเทศ	 และเจ้าหมื่นไวยวรนารถนั้น

ก็ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการไฟฟ้าของไทย	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว																			

ได้พระราชทานเงินค่าเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์การไฟฟ้าคืนให้กับเจ้าหมื่นไวยวรนารถ

ทั้งหมด	 ดังนั้น	 วันที่	 ๒๐	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๔๒๗	 ซึ่งถือเป็นวันมหามงคล															

อันยิ่งใหญ่และยังถือเป็นวันเริ่มแรกของการมีไฟฟ้าใช้อย่างเป็นทางการสืบต่อมา

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชานุญาต							

ให้จัดทำาไฟฟ้าขึ้น	องค์กรที่ดำาเนินกิจการไฟฟ้าในระยะแรกมี	๒	แห่ง	 แห่งแรก	 คือ	การไฟฟ้า
กรุงเทพ	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๐	 รัฐบาลได้ให้สัมปทานการเดินรถรางแก่นายจอห์น	 ลอฟตัส														

กับนายเอ.	ดูเปลซี	 เดอ	 ริเซอเลียว	 เนื่องจากยังไม่มีไฟฟ้า	 จึงต้องใช้ม้าลากเปิดดำาเนินการอยู่

ระยะหนึ่งแต่ขาดทุน	 จึงต้องโอนกิจการให้บริษัท	 เดนมาร์ก	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๗	 ขณะนั้น

ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปยังไม่มีรถรางไฟฟ้า	 แม้แต่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น

กว่าจะมีรถรางไฟฟ้าใช้ก็หลังเมืองไทยร่วมสิบปี

	 ในปี	พ.ศ.	๒๔๔๓	บริษัท	เดนมาร์ก	ขายกิจการให้แก่บริษัท	บางกอก	อีเล็คตริคซิตี้	

ไลท์	 ซินดิเคท	 แต่กิจการไม่เจริญเท่าที่ควร	 จึงได้โอนกิจการให้แก่บริษัท	 ไฟฟ้าสยาม	 จำากัด								

มีชาวเดนมาร์กชื่อนายอ๊อก	 เวสเตนโฮลส์	 เป็นผู้ดำาเนินการและตั้งสำานักงานอยู่ที่วัดเลียบ												

จนกระทั่งปี	พ.ศ.	๒๔๘๒	จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	ไฟฟ้าไทย	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	ต่อมาเมื่อหมด

สัมปทานในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 รัฐบาลจึงเข้าดำาเนินงานแทนและเปลี่ยนชื่อเป็นการไฟฟ้า

กรุงเทพ	 เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 ทำาหน้าที่ผลิตและจำาหน่ายกระแส

ไฟฟ้าแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของคลองบางกอกน้อยและคลองบางลำาพู
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เจ้าพระยายมราช 

(ปั้น สุขุม)

	 แห่งที่  ๒	 กองการไฟฟ้าหลวงสามเสน	 กำาเนิดขึ้น
จากพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว						

ที่ทรงตระหนักถึงความสำาคัญของพลังงานไฟฟ้าและสายพระเนตร

อันยาวไกลของพระองค์ว่าต่อไปบ้านเมืองจะเจริญขึ้นไปทางด้าน

เหนือของพระนคร	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้าง

พระราชวังดุสิตเป็นที่ประทับ	 โดยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็น

ท้องพระโรง	 เพื่อให้ได้กำาลังไฟฟ้าราคาถูกและสะดวกในการ									

เดินเครื่องสูบน้ำาของการประปาด้วย	 ทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้

เจ้าพระยายมราช	 (ปั้น	 สุขุม)	 เสนาบดีกระทรวงนครบาล	 และ												

ผู้บังคับบัญชากรมสุขาภิบาลในขณะนั้น	 ดำาเนินการสร้างโรงไฟฟ้า

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจำาหน่ายแก่ประชาชน	 โดยให้มีการจัดการ	 เช่น	 การค้าขายทั่วไป	 หรือ

มีลักษณะคล้ายรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน	 เจ้าพระยายมราชจึงกู้เงินจากกระทรวงการคลัง	 จำานวน	

๑,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 โดยเสียดอกเบี้ยร้อยละ	 ๔	 ต่อปี	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงงาน

ไฟฟ้าและดำาเนินงานผลิตจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและขอโอนนายเอฟ	 บี	 ชอว์	 นายช่างไฟฟ้า

ชาวอังกฤษ	 จากกรมโยธาธิการมาเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 ใช้วิธีเรียกประกวดราคา	

และบริษัท	 อัลเกไมเน	 อิเลคตริซิเตทส์	 เกเซ็ลชาฟท์	 (Al lgameine	 Elektricitats-

Gesellschaft)	 หรือที่รู้จักกันดีในปัจจุบันนี้ในนามบริษัท	 AEG	 จากเยอรมนีเป็นผู้ประมูลได้	

และทำาการก่อสร้างจนกระทั่งวันที่	 ๒๐	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๕๖	 กองไฟฟ้าหลวงสามเสน					

กองการไฟฟ้าหลวงสามเสน บริเวณโรงพักพลตระเวนบางรักเดิม 

(ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ ๕)
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จึงได้เริ่มทดลองเดินเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นครั้งแรก	 และเริ่มจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้

แก่ประชาชนอย่างเป็นทางการราวต้นปี	 พ.ศ.	 ๒๔๕๗	 โดยมีเขตจำาหน่ายอยู่บริเวณตอนเหนือ

ของคลองบางกอกน้อยและคลองบางลำาพู

	 ปัจจุบันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเจริญและพัฒนาเรื่อยมา  สามารถจำาหน่าย

ไฟฟ้าให้กับประชาชนทุกภูมิภาคของประเทศไทย	 ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เห็นความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว	 ทรงวางรากฐาน

สาธารณูปโภคให้กับประชาชนคนไทยได้มีไฟฟ้าใช้ทั้งในครัวเรือนและส่งผลไปถึงโรงงาน

อุตสาหกรรมต่าง	ๆ		สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูล :-   หนังสือ“แผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง	กับความทรงจำาแห่งรัชสมัย”	 โดย	 วัฒน์ระวี	

จากหน้า	๑๑๓	 -	 ๑๑๕	 สำานักพิมพ์แสงดาว	 จำากัด	

	 http://hilight.kapook.com/view/29980	(สืบค้นเมื่อวันที่	๒๙	กันยายน	๒๕๕๖)

	 http://www.saengdao.com/detail2.php?tid=34&type=1	(สืบค้นเมื่อวันที่	๒๘		

กันยายน	๒๕๕๖)

	 http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=11&It

emid=152	(สืบค้นเมื่อวันที่	๒๘	กันยายน	๒๕๕๖)

	 h t tp / /www.mea.o r . th /p ro f i l e / i ndex .php?t id=2&mid=96&p id=91																																		

(สืบค้นเมื่อวันที่	 ๒๘	กันยายน	๒๕๕๖)

ภาพประกอบ :- 
	 http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=travelaround&group=13

	 http://schau-thai.blogspot.com/2012/07/blog-post_4796.html

	 http://board.postjung.com/636594.html



เรื่องน่ารู้

ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
เมื่อเปิด “ประชาคมอาเซียน”

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 หลายหน่วยงาน												

ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความตื่นตัวกับเรื่องดังกล่าว	และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง	ๆ	

เพื่อเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน	 แต่อย่างไรก็ตามการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น										

ประเทศไทยในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนจะเป็นอย่างไรภายหลังเข้าสู่ความเป็น

ประชาคมอาเซียนแล้ว	 เอกสารข่าวฉบับเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 จึงขอนำาความรู้ในเรื่อง

ดังกล่าวนำาเสนอในคอลัมน์เรื่องน่ารู้	 เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน		

	 เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประชาคมอาเซียนประกอบด้วย	๓	เสาหลัก	เสาหลักที่หนึ่ง	

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 เสาหลักที่สองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน							

และเสาหลักที่สามประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 ซึ่ งประชาคมอาเซียน																																	

ทั้งสามเสาหลักมีความสำาคัญต่อแบบแผนการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน	

สำาหรับประเทศไทยนั้นเมื่อเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นมีดังนี้
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เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น
	 ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว	 คือ	 การลดอัตราภาษีนำาเข้าเหลือ								

ร้อยละ	 ๐	 และการขจัดมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียน	

ทำาให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนขยายตัวสูงขึ้น	 นอกจากนี้การเปิดเสรีการลงทุน								

จะทำาให้มีเงินลงทุนโดยตรงจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น	 โดยเฉพาะ											

การลงทุนในธุรกิจบริการที่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้สูงถึงร้อยละ	 ๗๐	 เช่น	 การขนส่ง

ทางอากาศ	 บริการด้านการท่องเที่ยว	 บริการสุขภาพ	 และบริการโลจิสติกส์	 เป็นต้น																											

รวมทั้งการลงทุนจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียนมายังประเทศไทยมากขึ้น	 เนื่องจากภูมิศาสตร์

ของไทยเหมาะแก่การลงทุนเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค

	 ที่สำาคัญคาดหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากอาเซียนเพิ่มมากขึ้น	 ทำาให้ไทยมีรายได้

จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากข้อจำากัดในการเดินทางระหว่างประเทศอาเซียนลดลง	

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมระหว่างประเทศพัฒนามากขึ้น	การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับประเทศในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น	 และการเคลื่อนย้ายของแรงงานออกไปทำางาน														

ในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น	เป็นต้น
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โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
	 การเปิดเสรีให้สินค้า	 บริการ	 การลงทุน	 เงินทุน	 และแรงงานทักษะสูงสามารถ

เคลื่อนย้ายภายในภูมิภาคได้อย่างเสรีมากขึ้น	 ทำาให้ไทยต้องเผชิญการแข่งขันจากประเทศ

เพื่อนบ้านรุนแรงขึ้น	 ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยไปสู่ภาค

เศรษฐกิจที่เป็นจุดแข็งของประเทศและภาคเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

	 โดยภาคเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ	 คือ	 สินค้าเกษตร	 เช่น	 ข้าว	 น้ำามัน

ปาล์ม	ถั่วเหลือง	โคเนื้อ	โคนม	ชา	กาแฟ	หอม	กระเทียม	ไหมดิบ	สินค้าประมง	และอุตสาหกรรม

ที่ใช้แรงงานเข้มข้น	 ขณะที่ภาคบริการ	 เช่น	 การเงิน	 ธนาคาร	 ประกันภัย	 โทรคมนาคมและ

คอมพิวเตอร์	 ค้าปลีก-ค้าส่ง	 และโลจิสติกส์	 ไทยอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่มีศักยภาพในด้านบริการสูงที่สุดในอาเซียน	 ขณะที่	

ภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์	 ได้แก่	 อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง																		

(เช่น	 ยานยนต์	 อิเล็กทรอนิกส์)	 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบ	 (เช่น	 แฟชั่น	

เฟอร์นิเจอร์)	 และอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าจำาเป็น	 (เช่น	 แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร	 อุปโภค

บริโภค	 วัสดุก่อสร้าง)	 ส่วนภาคบริการที่จะได้ประโยชน์	 คือ	 การท่องเที่ยว	 บริการสุขภาพและ

ความงาม	บริการธุรกิจ	 และการก่อสร้างและออกแบบ	 เป็นต้น
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กฎระเบียบและมาตรฐานเป็นสากลมากขึ้น
	 การรวมตัวเป็นประชาคมจะทำาให้ประเทศสมาชิกจำาเป็นต้องปรับปรุงกฎระเบียบ	

แนวปฏิบัติและมาตรฐานด้านต่าง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกันมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการดำาเนิน

ธุรกรรมระหว่างประเทศ	 เช่น	 มาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ	 มาตรฐานด้านคุณวุฒิ

วิชาชีพ	 กฎระเบียบและพิธีการทางศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง	 กระบวนการจัดตั้งและ

จดทะเบียนธุรกิจ	 การคุ้มครองสิทธิแรงงานและสิทธิผู้บริโภค	 บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม	 เป็นต้น

การกระจายความเจริญมากขึ้น
	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างประเทศ	เช่น	ถนนและ

ทางรถไฟ	จะทำาให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่	ๆ	และการกระจายความเจริญสู่พื้นที่บริเวณจุดผ่านแดน

และแนวเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศมากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพื้นที่พัฒนา

เศรษฐกิจตามโครงการเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง							

ซึ่งประกอบด้วย	๓	แนวพื้นที่	ได้แก่

	 	 (๑)		 ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก	 (East-West	 Economic	

Corridor)	 เชื่อมโยงระหว่างเมืองเมาะละแหม่ง	 เมียนม่าร์	ผ่านแม่สอด	ตาก	สุโขทัย	พิษณุโลก	

เพชรบูรณ์	ขอนแก่น	กาฬสินธุ์	มุกดาหาร	สะหวันนะเขต	ลาว	และสิ้นสุดที่เมืองดานัง	เวียดนาม

	 	 (๒)		 ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้	 (North-South	 Economic	 Corridor)	

เชื่อมโยงระหว่างนครคุนหมิง	 จีน	 ผ่านเชียงรายที่อำาเภอแม่สายและเชียงของ	 และไปสิ้นสุด

ที่กรุงเทพฯ	

	 	 (๓)		 ระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้	 (Southern	 Economic	 Corridor)	 เชื่อมโยง

ระหว่างกรุงเทพฯ	 ไปยังกัมพูชาและเวียดนามมีหลายเส้นทางย่อย	 โดยมีจุดผ่านแดนระหว่าง

ไทยและกัมพูชา	 ๒	 แห่ง	 คือ	 อรัญประเทศ/ปอยเปต	 และตราด/เกาะกง	 เส้นทางระเบียง

เศรษฐกิจแนวใต้จะเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ระหว่างท่าเรือน้ำาลึกทวาย	

กรุงเทพฯ	และท่าเรือแหลมฉบัง
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สังคมมีความหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากขึ้น
	 ประชาคมอาเซียนจะทำาให้ความสัมพันธ์ทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมภายใน

ภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น	 ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกันมากขึ้น	 โดยเป็นผลจากการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนและการเปิดเสรี 																									

การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพที่จะทำาให้มีการเคลื่อนย้ายของบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามา

ทำางานในประเทศไทยมากขึ้น	 การอำานวยความสะดวกเกี่ยวกับการผ่านแดนและการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมระหว่างประเทศที่จะทำาให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น	 การเปิดเสรี

บริการด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยี	 วัฒนธรรมและองค์ความรู้									

จะทำาให้มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในประเทศมากขึ้น	 และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียน	

นักศึกษา	อาจารย์	และบุคลากรระหว่างกันมากขึ้น	ซึ่งทำาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลาย

ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากขึ้น	เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ดังที่กล่าวมาแต่ก็ยังมีผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย	 โดยประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น	 ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนนอกจากจะทำาให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวมากขึ้นแล้วยังทำาให้เกิดการแข่งขัน									

ที่รุนแรงมากขึ้น	 ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสามารถ

ในการแข่งขันสูง	 เช่น	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	 ขณะเดียวกันก็ต้องแข่งขันกับเพื่อนบ้านที่มีค่าจ้าง

ราคาถูกและมีทรัพยากรอุดมสมบรูณ์	 เช่น	 เมียนมาร์	ลาว	กัมพูชาและเวียดนาม	และที่สำาคัญ

ความพร้อมของประเทศไทยในด้านต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน	

ประเทศไทยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ความเป็น

ประชาคมอาเซียน

ข้อมูล :- สำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล	 กรุงเทพมหานคร.	 ความรู้เกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน	 (ASEAN	 Community).	 กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,	

๒๕๕๖.

	 http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/kriengsak	

(ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ?	 โดย	ศ.ดร.	เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์)	

สืบค้นเมื่อวันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๕๖
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